
เม� อวันที่ 27 ม.ค. ทําเนียบรัฐบาลไดนําโคมจีนเต็งลั้งสีแดงมาประดับบริเวณประตูทางเขา-ออกรอบทําเนียบฯ เพ� อตอนรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเปนปที่ 5 ที่มีการประดับ

โคมจีนเต็งลั้งตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีดําริใหประดับเพ� อรวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

เคาะโควิด‘โรคประจําถ่ิน’

หนา...2หนา...2
เบื้องหลังรัฐบาล ‘ประยุทธ’
ฟนสัมพันธ ไทย-ซาอุฯ สำเร็จ
เบื้องหลังรัฐบาล ‘ประยุทธ’
ฟนสัมพันธ ไทย-ซาอุฯ สำเร็จ

             
|

โคงสุดทายเลือกซอมเดือด

รองพท.โมรถไฟฟา20บาท

ระยอง • เรงขจัดคราบน้ํามันลอย

เขาฝง คาด 28 ม.ค.นี้ซัดเขาหาดแม

รําพึง-เกาะเสม็ด แตไมมากนัก ยัน

ตัวเลขรั่วไหลแค 2 หม� นลิตร “สุริยะ” 

สั่งตั้งกรรมการสอบสาเหตุ สํารวจ

ความเสียหาย ประเมินไมเลวรายเทา

ป 2556 จี้บริษัทชดเชย

เม� อวันที่ 27 ม.ค.2565 นาย

สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม พรอมนาย

สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ไดเดินทางมา                                    

ติดตามสถานการณน้ํามันดิบ

สั่งจัดหาแรงงานไปซาอุ

ยัน‘บิ๊กตู’ลุยฟนสัมพันธ
ทําเนียบฯ • โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ  เรง

ผลักดันความรวมมือดานแรงงานไทย-ซาอุฯ                                                      

สั่งหน�วยงานที่เกี่ยวของดําเนินการทันที ย้ํา                                                      

ตองเห็นผลเปนรูปธรรมภายใน 2 เดือน  

ยันเปนประวัติศาสตรผลจากความพยายาม

ของรัฐบาลไทยตลอด 6 ปที่ผานมา “ทิพา

นัน” เปดไทมไลน “บิ๊กตู” ลุยเองฟนสัม 

พันธ “ไทย-ซาอุฯ” วอนฝายการเมืองอยา

ปดแผนฟาดวยฝามือ เห็นแกประโยชนชาติ

และประชาชน เปดประตูโอกาสลงทุนใน 

ซาอุฯ 

เม� อวันที่ 27 มกราคม นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่ง                             

การใหกระทรวงแรงงานเรงดําเนินการจัด                                                      

หาแรงงานไทยที่มีศักยภาพเขารวมทํางาน

ในซาอุดีอาระเบีย ภายหลังการเดินทางเยือน

ซาอุดีอาระเบียอยางเปนทางการ ระหวาง

วันที่ 25-26 มกราคม 2565 ซึ่งนอกจาก

นายกรัฐมนตรีไดเขาเฝาฯ เจาชายมุฮัมมัด 

บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎ

ราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหมแหงซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทั้งสองฝาย

ไดเห็นพองกับขั้นตอนดําเนินการเพ� อฟนฟู

ความสัมพันธทวิภาคี และการจัดตั้งกลไก

การปรึกษาหารือเพ� อสงเสริมความรวมมือ

ทวิภาคี เพ� อหารือความรวมมือทวิภาคีใน

สาขายุทธศาสตรที่สําคัญนั้น

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” เซ็นตั้ง “สันติ 

พรอมพัฒน” นั่งเลขาธิการพรรคพลังประ 

ชารัฐขัดตาทัพ “แรมโบ” ฟาด “หมอชล

น�าน” เปนถึงผูนําฝายคานคิดไดแค “หาง

อึ่ง” จมูกไดกลิ่นรัฐประหาร จมูกคงเน�าถึง                                                               

ไดกล่ินเชนน้ี เอาสมองสวนไหนมาคิด สมอง

คิดแตดานลบ คิดแบบนี้ทําลายบรรยากาศ

ใหบานเมืองเสียหายมากกวา  “อนุกูล” ทิ้ง 

พปชร.ยายซบ ปชป. “นิพนธ” เยี่ยมสาขา

พรรค ปชป.เชียงใหม ขอโทษคนเหนือหาก 

ปชป.เคยทําใหไมสบายใจ

เม� อวันที่ 27 มกราคม 2565 พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) 

ไดลงนามในคําสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 

55/2565 เร� องแตงตั้งผูทําหนาที่เลขาธิการ

พรรค ระบุวา ตามท่ีประชุมรวมคณะกรรม 

การบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ไดมีมติใหบุคคลพนจากสมาชิกภาพ

ของการเปนสมาชิกพรรค มีผลใหกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐวางลง

อาศัยอํานาจตามขอบังคับพรรคพลัง

ประชารัฐ พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 

14 จึงแตงตั้งนายสันติ พรอมพัฒน รอง

หัวหนาพรรคและผูอํานวยการพรรค ทําหนา                                                               

ท่ีเลขาธิการพรรคแทนตําแหน�งท่ีวาง จนกวา

จะมีการเลือกตั้งใหม ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ขณะเดียวกัน ยังมีการแตงตั้งนายสุรสิทธิ์ 

นิธิวุฒิวรรักษ ส.ส.บัญชีรายช� อ

กรุงเทพฯ • กกต.มั่นใจพรอม 100% จัด

เลือกตั้งซอมหลักสี่-จตุจักร 30 ม.ค.นี้ เช� อ 

ปชช.ต� นตัวใชสิทธ์ิไมนอยกวา 60.49% เบ้ือง

ตนคาด 4 ทุมรูผลคะแนน ระบุปมรองหา

เสียงนโยบายรถไฟฟา 20 บาทตลอดสาย

ตองตรวจสอบอยางละเอียด “โฆษก พท.” 

ยัน 20 บาทตลอดสายทําไดจริง อัด “สิระ” 

ขัดขวางผลประโยชนประชาชน โคงสุดทาย

เลือกตั้งเดือด! “เพ� อไทย” ระดมแกนนําขึ้น

เวทีปราศรัยใหญชวย “สุรชาติ” 28 ม.ค.  

“ไตรรงค” เชียร “อรรถวิชช” มั่นใจคน

เลือก ปชป.ยังผูกพัน “หมอวรงค” รอน จม. 

2 หม� นฉบับขอคะแนน 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) วันที่ 27 ม.ค. 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 8,078 ราย 

ดับเพิ่ม 22 คน คกก.โรคติดตอเคาะเกณฑ

จอประกาศโควิด “โรคประจําถิ่น”  ปวยไม

เกินหม� นรายตอวัน เสียชีวิตต่ํากวา 0.1% 

เขา รพ.นอยกวา 10% พรอมไฟเขียวคลินิก

วัคซีนผูใหญ ศบค.ชุดใหญนัดถกตน ก.พ. 

นายกฯ และคณะตรวจโควิดรอบแรกเปน

ลบ ยังกักตัวทํางานที่บานพัก ส.ส.ปชป.ติด

เชื้ออีกราย 

เม� อวันที่ 27 มกราคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                                 

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 8,078 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 7,816 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 7,772 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุก 44 ราย, มาจากเรือนจํา 

37 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

225 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 6,595 ราย อยู

ระหวางรักษา 82,760 ราย อาการหนัก 

548 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 102 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย โดยผูเสียชีวิตเปน

ชาย 12 ราย หญิง 10 ราย เปนผูเสียชีวิต

ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 16 ราย มีโรคเรื้อรัง 

3 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้ง                                                    

แตป 2563 จํานวน 2,407,022 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,302,164 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 22,098 ราย 

จีนติงสหรัฐ

แสโอลิมปก-ยูเครน

จมูกหมา-จมูกคน

บี้ สนข.เรงเคร� อง

แลนดบริดจ

ไทยโพสต • ตรุษจีนกรอย หอการคาไทย

เผยการจับจายใชสอยชวงตรุษจีนปนี้เงียบ 

เหงา เหตุของแพงขึ้น รายไดไมไดเพิ่ม หนี้

ครัวเรือนสูงขึ้น คาดเงินสะพัดเหลือ 3.9 

หม� นลานบาท ติดลบตอเน� องเปนปที่ 3 ต่ํา

กวา 4 หม� นลานบาทเปนครั้งแรกในรอบ 11 

ป “นายกฯ” กําชับ ก.พาณิชย-ตํารวจ ตรวจ

สตอกปาลมน้ํามัน สั่งหามกักตุน เดินหนา                                                          

ตามกฎหมายเครงครัด 
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อิสรภาพแหงความคิด

สุริยะตั้งกก.สอบ

นํ้ามันลอยเขาฝง

ใกลหาดแมรําพึง

‘ตรุษจีน’กรอย!

เหตุของแพงข้ึน

หนี้ครัวเรือนสูง
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ปูดขาวไดกลิ่นรัฐประหาร

‘ปอม’ต้ัง‘สันติ’เลขาพปชร.

ซัด‘ชลน�าน’จมูกเน�า
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2 ในประเทศ

30 มกราคม 65

พรอมใจไปเลือกตั้ง 

นอาทิตยที่ 30 มกราคมนี้แลว จะมีการเลือกตั้ง

ซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต

เลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใน

ชวง 08.00-17.00 น. 

ดานการเตรียมความพรอมกอนการเลือกตั้ง นายขจิต 

ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวไว้เมื่อต้นสัปดาห์

ที่ผานมาวา ตั้งเปาหมายวาจะมีผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนน

มากกวา 70% ซึ่งในการเลือกตั้งเม� อป 2562 ภาพรวมในพื้นที่

กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูออกมาใชสิทธิ์ทั้งหมด 72% โดยใน

เขตเลือกตั้งที่ 9 มีผูมาใชสิทธิ์ 74% หากเกิดกรณีฝนตกหรือ

ไฟฟาดับในหน�วยเลือกตั้ง จึงใหกําหนดแผนรองรับหากเกิด

สถานการณดังกลาวดวย เพ� อใหการดําเนินการตามขั้นตอน

ตางๆ ในวันเลือกตั้งเปนไปอยางโปรงใส ยุติธรรม และถูกตอง

ตามกฎหมาย

ปลัดกรุงเทพมหานครกลาวอีกวา ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์เลือก

ตั้งที่ไมอาจไปใชสิทธิ์เลือกตั้งได เน� องจากมีเหตุอันสมควร ให

แจงเหตุที่ ไมอาจไปใชสิทธิ์เลือกตั้งดวยตนเอง หรือมอบหมาย

ผูอ� นดําเนินการ ณ ฝายทะเบียน ชั้น 1 แจงทางไปรษณียลง

ทะเบียนถึงนายทะเบียนทองถิ่น หรือแจงทางอิเล็กทรอนิกส 

เว็บไซตสํานักบริการการทะเบียน https://stat.bora.dopa.

go.th/Election/abscause/#/main โดยสามารถแจงเหตุไมอาจ

ไปใชสิทธิ์ได 2 ชวง คือ ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง ระหวาง 

23-29 ม.ค.65 หรือหลังวันเลือกตั้งใน 7 วัน คือ 31 ม.ค.65 - 

6 ก.พ.65

ปลัดกรุงเทพมหานครเปดเผยวา สําหรับจํานวนหน�วย

เลือกตั้ง มีทั้งสิ้นจํานวน 280 หน�วย แบงออกเปน

1.เขตหลักสี่ จํานวน 122 หน�วย ประกอบดวย แขวง

ทุงสองหอง จํานวน 91 หน�วย (เปนอาคาร 46 หน�วย เปน

เต็นท 45 หน�วย) แขวงตลาดบางเขน จํานวน 31 หน�วย (เปน

อาคาร 11 หน�วย เปนเต็นท 20 หน�วย) และ 2.เขตจตุจักร 

จํานวน 158 หน�วย ประกอบดวย แขวงลาดยาว จํานวน 68 

หน�วย (เปนอาคาร 35 หน�วย เปนเต็นท 33 หน�วย) แขวง

เสนานิคม จํานวน 31 หน�วย (เปนอาคาร 5 หน�วย เปน

เต็นท 26 หน�วย) แขวงจันทรเกษม จํานวน 59 หน�วย (เปน

อาคาร 17 หน�วย เปนเต็นท 42 หน�วย) สวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

มีจํานวนทั้งสิ้น 167,288 คน แบงเปน 1.เขตหลักสี่ จํานวน 

83,712 คน ประกอบดวย แขวงทุงสองหอง จํานวน 60,971 

คน และแขวงตลาดบางเขน จํานวน 22,741 คน 2.เขตจตุจักร 

จํานวน 83,576 คน ประกอบดวย แขวงลาดยาว จํานวน 

34,420 คน แขวงเสนานิคม จํานวน 17,334 คน และแขวง

จันทรเกษม จํานวน 31,822 คน

ขณะเดียวกันพบวา วันศุกรที่ 28 มกราคม หลาย

พรรคการเมืองที่ส่งคนลงเลือกตั้งต่างเคลื่อนไหวเปิดเวที

ปราศรัยใหญในชวงโคงสุดทายการเลือกตั้ง เชน พรรคไทย

ภักดี แจงวาจะมีเวทีปราศรัยใหญชวง 17.00 น. เปนตนไป 

ณ สนามกีฬาเสนานิคม 2 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 

โดยมีผูขึ้นเวที อาทิเชน นพ.วรงค เดชกิจวิกรม หัวหนาพรรค

ไทยภักดี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช เลขาธิการพรรคไทยภักดี 

นายพันธุเทพ ฉัตรนะรัชต ผูสมัคร ส.ส.เขตหลักสี่-จตุจักร 

พลตรีนายแพทยเหรียญทอง แน�นหนา ผอ.โรงพยาบาล

มงกุฎวัฒนะ เปนตน ขณะที่พรรคกลาที่สง อรรถวิชช สุวรรณ

ภักดี ลงสมัครจะมีเวทีปราศรัยใหญที่สนามกีฬาเคหะทาทราย 

หลักสี่ 

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งเขต 9 กทม.

หลักสี่-จตุจักร ออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งโดยพรอมเพรียงกัน ใน

วันอาทิตยที่ 30 มกราคมนี้ โดยเลือกคนที่เห็นวาเหมาะสม

ที่สุดสําหรับการเขาไปเปนตัวแทนประชาชนเพ� อทําหนาที่ ใน

สภาฯ ตอไป. 

วั

นายวราวุธ ศิลปอาชา

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

“เบ็ดเสร็จแลวในการจางเจาหนาท่ีพิทักษปา 4,000 คน ป

ละ 500-600 ลานบาท ในการใหดูแลปาท่ัวประเทศ ขอความ

กรุณาและขอความเห็นใจวาอยาปรับงบฯ ในปตอๆ ไปเลย 

เพราะเจาหนาท่ีเหลาน้ีทํางานดวยการใชใจ ทุมเทเปนอยางย่ิง 

อยาใหเขาตองมากังวลวา ปหนาจะไดรับการตอสัญญาหรือไม”.

เบื้องหลังรัฐบาล ‘ประยุทธ’

ฟนสัมพันธ ไทย-ซาอุฯ สําเร็จ

ลังความสัมพันธ ไทยและซาอุดีอาระเบียกลับมาอยู

ในระดับปกติอยางสมบูรณอีกครั้ง นับตั้งแตวันที่ 25 

มกราคม 2565 ในการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย

อยางเปนทางการของ “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตามคํา

เชิญของ เจาชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัล

ซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมแหงราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ที่ประสบ

ความสําเร็จ สามารถฟนสัมพันธระหวาง 2 ประเทศไดอีกครั้งใน

รอบ 32 ป 

ทั้งนี้ กอนจะถึงวันแหงประวัติศาสตรของทั้ง 2 ประเทศ 

ที่ทุกอยางออกมาสมบูรณแบบที่สุดในสายชาวโลกนั้น ทุกอยาง

ไดมีการเตรียมการมานานพอสมควร โดยทันทีที่มีการประสาน

เชิญนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนซาอุฯ ทั้งฝายไทยและซาอุฯ                                                                 

ก็ไดเริ่มเตรียมการ เตรียมความพรอมในดานตางๆ เร� อยมา                                                              

รวมเปนระยะเวลาเกือบ 1 ป ซึ่งในระหวางนี้ก็มีการปรับ

เปลี่ยนตางๆ ไปตามสถานการณ เน� องจากการแพรระบาดของ

โควิด-19 ดวย

กระทั่งไดจังหวะและเวลาที่เหมาะสมในชวงนี้ ที่สถาน 

การณ โควิดเริ่มทรงตัว การฟนประเทศ ฟนเศรษฐกิจเดินหนา 

จึงกําหนดการเยือนระหวางกันในวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ที่

ผานมา 

สําหรับกลไกสําคัญที่ทําใหมีการฟนสัมพันธครั้งนี้ ซึ่งอยูใน

หวงรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ ที่มีการผลักดัน มีความพยายาม

ประสานเจรจากับฝายของซาอุฯ ในทุกๆ โอกาสที่ไดพบปะ ทั้ง

การพบหารือ 3 ฝาย ในชวงการประชุมสุดยอดกรอบความรวม

มือเอเชีย (เอซีดี) ครั้งที่ 2 เม� อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2559 ที่

กรุงเทพฯ ระหวาง พล.อ.ประยุทธ เจาชายเคาะลีฟะฮ บิน   

ซัลมาน อัลเคาะลีฟะฮ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาหเรนใน

ขณะนั้น และ นายอาดิล บิน อะหมัด อัลณูบีร รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศซาอุดีอาระเบียในขณะนั้น

การพบกันระหวาง พล.อ.ประยุทธ กับ เจาชายมุฮัมมัด                                                                    

บิน ซัลมาน บินอับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ซาอุดีอาระเบีย ในชวงการประชุมผูนําจี 20 ที่นครโอซากา 

ประเทศญี่ปุน วันที่ 28 มิถุนายน 2562

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้ง 

2 ฝาย ยังมีการพบหารือกันเปนระยะเกี่ยวกับการฟนฟูความ

สัมพันธทางการทูตระหวางกัน โดย นายดอน ปรมัตถวินัย รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ได

เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียตามคําเชิญของ เจาชายฟยศ็อล 

บิน ฟรฮาน อัลซะอูด รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย เม� อเดือนมกราคม 2563 ซึ่งกลไกเหลานี้ถือเปน

จุดเริ่มตนประสานรอยราว

ทั้งนี้ สําหรับผลความสําเร็จในการเยือนซาอุฯ ของไทย

ที่เปนรูปธรรม อาทิ การยกระดับผูแทนทางการทูตของทั้งสอง

ประเทศ จาก “อุปทูต” ใหกลับมาเปนระดับ “เอกอัครราชทูต” 

โดยจะมีการแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจํา 2 ประเทศในเร็วๆ นี้ 

นอกจากนี้ยังมีขาวดีที่แรงงานไทยจะไดทํางานในซาอุฯ 

อีกครั้ง โดยฝายซาอุฯ ตองการจัดหาแรงงานฝมือดี ตั้งเปาไวที่ 

8 ลานคน โดยใหแรงงานไทยเขามามีสวนรวม ทั้งแรงงานภาค

บริการ โรงแรม สุขภาพ และอุตสาหกรรมกอสรางในโครงการ

กอสรางขนาดใหญ ที่ซาอุฯ กําลังดําเนินการและขาดแคลน

แรงงานในขณะนี้ 

ขณะที่ดานการทองเที่ยว ถือเปนโอกาสสําหรับการแลก

เปลี่ยนการเยือนในระดับประชาชนที่เบื้องตนมีการคาดการณ

วา การเดินทางไปมาหาสูที่สะดวกยิ่งขึ้นระหวางไทยกับซาอุฯ                                                             

จะสามารถสรางรายไดใหประเทศไทยไมต่ํากวาประมาณ   

5,000 ลานบาทตอป ซึ่งลาสุดสายการบินซาอุเดีย (Saudia) หรือ 

ซาอุดีอาระเบียแอร ไลนส ซึ่งเปนสายการบินแหงชาติ ขานรับ

สัมพันธไทยและซาอุฯ ทันที โดยประกาศผานบัญชีทวิตเตอร

อยางเปนทางการวาเตรียมจะเปดเที่ยวบินตรงจากซาอุฯ ไป

ประเทศไทย เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

สวนดานการคาและการลงทุน เม� อความสัมพันธกลับมา

ในระดับปกติ จึงเปนการเปดประตูใหนักลงทุนทั้งของฝายไทย

และซาอุฯ โดยระหวางการเยือนซาอุฯ ทางเจาบานไดเปดโอกาส

ใหทั้งกระทรวงของซาอุฯ และกลุมภาคเอกชนที่สนใจรวมลงทุน

กับไทยเขามาหารือกับรัฐมนตรีฝายไทยเพ� อเริ่มตนนับหนึ่งความ

รวมมือทางดานการคา การลงทุนทันที นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย

หน�วยงานในภาคสวนอ� นๆ ที่ขอเขาหารือเพ� อเปดความรวมมือ

กับไทยอีกดวย

นับวาการเยือนซาอุฯ ครั้งนี้เปนอีกผลงานชิ้นโบแดงของ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ในสายตาชาวโลก และคนไทย ถึงแม

ฝายตรงขามรัฐบาล โดยเฉพาะถูกฝายคานอยาง “พรรคเพ� อ

ไทย-พรรคกาวไกล” ดอยคาวารัฐบาลโชวผลงานไปซาอุฯ แตที่

จริงซาอุฯ ตองการเปดประเทศอยูแลวก็ตาม 

แตการดอยคานี้ ไมสามารถลบลางผลงานชิ้น

ประวัติศาสตรที่ตองจารึกไววา ไทยกับซาอุฯ ฟนสัมพันธขึ้นได

ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ซึ่งจากนี้ตองจับตาผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจที่ทั้ง 2 ประเทศจะไดรับตอไป.

ถึงขั้นนี้...คงไมคิดจะถอยอีกตอไปแลว!!!
าทางน�าจะ อยูยาวววว ระดับครบป ครบยก 

ไดไมถึงกับยากซซซมากมายซักเทาไหร สําหรับ

ทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮาทั้งหลาย เพราะ

มาถึง ณ ขณะนี้ ทุกวันนี้...ตองเรียกวา หา

คนหัก คนโคน แทบไมได!!! อันเน� องมาจากโดยสวนใหญ

ออกจะหนักไปทางคลายๆ คําเตือนสติ คําเตือนใจ ตาม

แบบฉบับ สุภาษิตจราจร คือประเภท...ยังมีคนอ� นที่ขับรถ

เร็วกวาทาน...เพียงแตพวกเขาไดตายไปหมดแลว อะไร

ทํานองนั้น...

ไมวาจะเปน ฝายคาน ที่ปล้ําผีลุก-ปลุกผีนั่ง อภิปราย

ไมไววางใจมาแลว 3 ครั้ง 4 ครั้ง หรือจะซักกี่ครั้งก็แลวแต 

สุดทายก็ เอาไมอยู อยางที่เห็นๆ กันอยู หรือเห็นๆ กันไป

แลวนั่นแหละทั่น หรือแมแต ฝายแคน ประเภทเด็กแวน 

หรือเด็กเวร ทั้งหลาย ไมวาจะฮึดยังไงก็ฮึดไมขึ้น ถาหากไม

ยอยแยก แตกกระจาย หนียะยายพายจะแจไปในทางโนน 

ทางนี้ ก็หนีไมพนตองคลําหาทาง ปนบันไดขึ้นโรง ขึ้นศาล 

กันไปตามสภาพ แมกระทั่งแต ฝายเดียวกันเอง ก็เถอะ!!! ที่

ดลบันดาลกอใหเกิด สนิมแตเนื้อในตน ชนิดเรือเหล็ก เรือ

แปะ ทําทาวาอาจตองเขาอู ตองโปะสีกันใหมหมด แตพอ

เจอกับ น้ํายากัดสนิม ประเภทรัสโซ รัสโซว หรืออะไรก็ตาม

ที ไมวาจะผูกองแปง รัฐมนตรีแปง กลายสภาพเปน แปง

มันตราปลามังกร กันเห็นๆ...

ยิ่งเม� อเจอกับบุญชวย บุญบังเอิญ บุญหลนทับ ชนิด

ชักหัวแมเทาขางซายหลบยังไงก็หลบไมทัน ไดรับการเชื้อ

เชิญ อัญเชิญใหมี โอกาสเดินทางไปเยือนราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย ที่เคยเปนไมเบ� อ ไมเมา กันมานานนับสิบๆ 

ป หรือกวา 3 ทศวรรษเอาเลยถึงขั้นนั้น ก็ยิ่งเปนอะไรที่ 

พลั่กกกกๆๆ หนักยิ่งขึ้นไปอีก หรือแทบจะ ออกัสซั่ม วัน

ละ 3 เวลาหลังอาหาร เพราะโอกาสที่ แรงงานไทย นับ

หม� นๆ แสนๆ จะหวนกลับไปทํางาน ขายแรงงาน ในราช

อาณาจักรแหงนี้ โอกาสที่จะควานหาพลังงานน้ํามันซึ่ง

กําลังขาดแคลน ในราคามิตรภาพ หรือแมกระทั่งโอกาสที่

จะชวนแขก มาลงทุนทําโน�น ทํานี่ ในชวงภาวะที่ สึนามิ

ทางเศรษฐกิจ กําลังใกลจะสาดซัดแบบพอดิบ พอดี อันนี้...ถา

หากไมเคยทําบุญ สุนทาน ดวยการเอา ยาเสน�ห ใสบาตรพระ

ไวแตชาติปางกอน ก็น�าที่จะแทบไมมีโอกาสไดรับ อานิสงส 

เชนนี้ ได โดยเด็ดขาด...

นี่...ตองเรียกวา แทบไมตองเสียเวลาไปควานหาเทป

เพลง ถอยดีกวา...ไมอาววววดีกวา ของคุณนอง ออม-สุนิ

สา มาเปดวนไป-วนมาอีกตอไปแลว มีแตตองยอมรับสภาพ 

ยอมรับฟงบทเพลง ขอ...อยายอมแพแอๆๆๆ ชนิดอาจถึงขั้น

หูเม� อย หูชา กันไปเปนแถบๆ อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยง

ใดๆ ไดเลย ดวยเหตุนี้...ใครก็ตามที่ยังอาจหมั่นไส ยังคงโกรธ 

เกลียด เคียดแคน อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชัง ตอ บิ๊กตู 

ชนิดบางรายแคไดยินช� อ ไดมีการเอยถึงช� อเสียงเรียงนาม อาจ

ถึงขั้นชักแหง็กๆ น้ําลายฟูมปาก หรือถึงขั้น ลงแดง เอางายๆ ก็

มีแตตองหาทาง ทําใจ หรือ ทัมใจ ไปตามสภาพ ทําไงได!!! ใน

เม� อ พรหมลิขิต ทานหักเหมาในแนวนี้...

คือการที่จะ อยู-เย็น-เปน-สุข ภายในโลกใบนี้ ไมวาจะ

ประเทศไหนตอประเทศไหน สังคมไหนตอสังคมไหนก็แลวแต 

ที่ตางก็เต็มไปดวย ทุกข-โศก-โรค-ภัย ไปดวยกันทั้งนั้น มีแต

ตองหัดเรียนรูหนทางแหงการ อยูใหเปน-เย็นใหพอ-และรอให

ได นั่นแหละ ถึงน�าจะเหมาะสม สอดคลอง กับขอเท็จจริง หรือ

กับสภาพความเปนจริงตามธรรมชาติของโลกและของ โลกย 

ที่มันคงไมมีอะไรที่จะเปนไปตามความปรารถนาและความ

ตองการ ของผูหนึ่ง-ผูใด กลุมหนึ่ง-กลุมใด ไมวากลุมเล็ก-กลุม

ใหญ สวนใหญ-สวนนอย ไปซะดวยกันทั้งหมด มีแตหนีไมพน

ตองไดบาง-เสียบาง สุขบาง-ทุกขบาง ไปดวยกันทั้งสิ้น...

ท ดังนั้น...ถาหากมันยังไมถึงกับเสียรังวัด เสียหมา เสีย

สุนัข ชนิดแทบไมมีอะไรจะเสียอีกตอไปแลว มีแตตองหัน

ไปแหกหัก โคนลมและทําลาย หรือมันยังพอ อยูๆ กันไป

ได การรูจักทําใจและทัมใจ รูจักอยูใหเปน-เย็นใหพอ-รอ

ใหได จึงน�าจะถือเปนบทเรียน บทศึกษา ที่มีความสําคัญ

สําหรับทุกๆ ฝาย ไมวาจะในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ก็แลวแต เพราะภายใตบทเรียน บทศึกษา ในลักษณะ

ทํานองนี้ ยอมหนีไมพนที่ตองอาศัยธรรมะบางประการ 

โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกวา ขันติธรรม นั่นแล เปนตัวรองรับ

เอาไว ใหมั่นคง แข็งแรง เปนตัวชวยลดความเปรี้ยวมือ 

เปรี้ยวเทา อันเน� องมาจากแตละสิ่งแตละอยางมันคงไม

อาจเปนไปตามความปรารถนาและตองการของใครๆ ไป

ซะดวยกันทั้งหมด...

และเพราะดวยความอดทน อดกลั้น การยึดมั่นอยูใน 

ขันติธรรม ใหมากๆ เขาไวนี่เอง...ที่จะเปนตัวชวยดลบันดาล

ใหเกิดธรรมะอีกชนิดหนึ่ง หรือเกิด สามัคคีธรรม ขึ้นมา

โดยอัตโนมัติ อันเปนสิ่งที่สําคัญเอามากๆ สําหรับโลกยุคนี้ 

สมัยนี้ หรือโลกที่เต็มไปดวย อันตราย เต็มไปดวย อัตรา

เสี่ยง ยิ่งเขาไปทุกที ไมวาจะในทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ตลอดไปจนการทหารเอาเลยก็ไมแน� ความเปรี้ยว

มือ เปรี้ยวตีน อันเน� องมาจากแตละสิ่งแตละอยางมันไม

เปนไปตามความปรารถนาและตองการในแตละหวง แตละ

ระยะ หรือเพียงแคใครเอยช� อ บิ๊กตู ใหไดยินก็เปรี้ยวแลว!!! 

อันนี้...มีแตตองหาทางระงับยับยั้ง เอาไวกอนนั่นแหละดี 

เพราะรังแตจะเปนตัวเพิ่มทุกข ไมไดชวยลดทุกขใดๆ ได

เลย เน� องจากโอกาส...อยูยาวววว ของนายกรัฐมนตรีรายนี้ 

น�าจะมีอยูสูงดวยกันยิ่งเขาไปทุกที...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Sanskrit saying... 

“Sorrow and happiness rotates like a wheel. – จักร

วัติ ปริวะรัตตันเต สุขานิ จะ ทุกขานิ จะ...ความสุขและ

ความทุกขยอมหมุนวนไปเหมือนกงลอ...”
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3บทความ-ในประเทศ

ลายเปนพรรคที่สปอตไลตจับตอเน� องสําหรับ “พรรค

สรางอนาคตไทย” ภายใตการนําของ “เสี่ยอุต” อุตตม 

สาวนายน อดีต รมว.คลัง และ “เฮียสน” สนธิรัตน สนธิ

จิรวงศ อดีต รมว.พลังงาน

เรียกวาตกเปนขาวไมหยุด วาจะมีนักการเมืองตบเทา

เขามารวมสรางอนาคตประเทศ โดยเฉพาะบรรดาบานใหญ

ในหลายๆ จังหวัด ที่นาทีนี้ตองขอสงวนทาที ใหเกียรติสังกัด

ปจจุบัน แตยุบสภาเม� อไหรไดเปดตัวแบบตูมๆ โดยไมตอง

เหนียมแน�

ชวงนี้ปลอยให “เสี่ย

อุต-เฮียสน” ตระเวนทั่วไทย 

เก็บบันทึกปญหาชาวบาน 

ออกมารังสรรคเปนนโยบาย

ทีเด็ด “พรรคสรางอนาคต

ไทย” ที่จะใชจุดเดนเรียกเรต

ติ้งจากประชาชนในการเลือก

ตั้งงวดหนา

อยางวันกอนเห็นแวบๆ 

“เฮียสน” ควงเลขานุการคูใจ 

“เดอะตอ” วัชระ กรรณิการ 

แกนนําพรรคสรางอนาคตไทย 

กับขุนพลอีสาน “สุพล ฟอง

งาม” อดีต ส.ส.อุบลราชธานี ไปพบปะผูประกอบการโรงไฟฟา

ชุมชน โปรเจ็กตที่ทําเอาไวตั้งแตสมัยเปน รมว.พลังงาน ที่ 

อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 

ครั้งนี้ “เฮียสน” ลงมารับฟงปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินโครงการ หวังนําไปกลั่นกรอง รอนตะแกรง กําหนด

เปนนโยบายของพรรค 

ขณะที่วันกอนมีคนแอบเมาธมอยเร� อง “เดอะตอ” ใหฟง 

หลังถูกถามถึงบทบาทหนาที่ในพรรคสรางอนาคตไทย เพราะ

ไมวาพรรคมีงานที่ไหน เจอหนาทุกรอบ

ขาเมาธบอก “พี่ตอทําทุกหนาที่ ตั้งแตสากกะเบือยัน

เรือรบ” เก็บทุกเม็ด ทุกรายละเอียดของพรรค โดยเฉพาะงาน

เปดตัวพรรคสรางอนาคตไทยที่ผานมา แสง สี เสียง ลําดับ

ขั้นตอน ออกมาไดอลังการงานสราง สมกับการรอคอยของ

แฟนคลับ เหลานี้ลวนเปนฝมืออดีตโฆษกกระทรวงพลังงาน

รายนี้ทั้งนั้น

พูดกันตรงๆ “เดอะตอ” ถือเปนแมงานตัวจริงที่หลายคน

ยังไมรู ขาเมาธยังฝอยใหฟงอีกวา วันกอนเปดตัวพรรคหนึ่งวัน 

เลขานุการคูใจ “เฮียสน” อยูตรวจงานเรียบรอยจนมั่นใจวา                                                   

เพอรเฟกต ไมยอมกลับ ถึงขนาดวาเลนใหญปนบันไดไปติด

นูนติดนี่ดวยตัวเองก็ทํามาแลว 

แบบวา “เดอะตอ” ทุมสุดฤทธิ์ เพราะรวมปลุกปนพรรค

นี้กับ “เสี่ยอุต-เฮียสน” กันมาตั้งแตตั้งไข.  

ฌ.เฌอ

แมงานสรางอนาคตไทย

ก

ไมปลอยใหตุกติกคดีชนหมอกระตาย

อาฟเตอรช็อก‘ลุงตู’

วัชระ กรรณิการ

ทยวาเร็วแลวนะ...... 

แตซาอุดีอาระเบีย เร็วกวา!

ขณะท่ีพวกเรา “ไทยกันเอง” สายเส้ียม-สายตํ่าสัตว” เอาแต

เครงเคนประเด็นอิจฉา “นายกฯ ประยุทธ” ท่ีแฉลมเกินหนา

แตทางซาอุฯ ฟนสัมพันธกับไทยเสร็จปบ ก็โพสตน่ีปุบ!

SAUDIA AIRLINES ةيدوعسلا طوطخلا 
. Introducing our newest destination 😍
Direct flights from Saudi Arabia to Thailand starting 

May ���� ✈ 🇹🇭
Booking will be available soon ⏱
#GetReadyForThailand
#SAUDIA
ฝร่ังยังไมมา จีนยังไมมา ญ่ีปุน-เกาหลี ยังไมมา แตซาอุฯ 

ประกาศวันขนนักทองเท่ียวตะวันออกกลางมาเจิมตลาดทองเท่ียว

ไทยทันควัน!

ก็อยากจะบอก “ไทยกันเอง” วา จะเปนหมาเย่ียวรดภูเขาทอง

ไปทําไม ถาไมรูวาเราจะไดอะไร จากมิตรภาพสัมพันธท่ีฟนกลับละก็

อานน่ี “ประชาชาติธุรกิจออนไลน” เขาสรุปประเด็น 

“ผลดี-ผลได” ตามท่ี “นายสน่ัน อังอุบลกุล ประธานกรรมการ

หอการคาไทย” และ “สภาหอการคาแหงประเทศไทย” พูดเม� อ

วาน (๒๗ ม.ค.) ดังน้ี

๕ โอกาสเศรษฐกิจไทย หลังฟนความสัมพันธซาอุฯ

สงออก

-เพ่ิมข้ึน ๒% จากท้ังหมด เพ่ิมข้ึนถึงประมาณ ๕,๐๐๐ ลาน

เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ ๕ หม� นลานบาท)

-เจาะตลาดรถยนตและสวนประกอบ, สินคาอาหาร และ

อาหารแปรรูป, อาหารฮาลาล, สินคาเกษตร, เคร� องจักรกล, จิวเวลรี, 

อุปกรณไฟฟา, พลังงานสะอาด, วัสดุกอสราง และ Medical Hub

ทองเท่ียว

-สามารถดึงนักทองเท่ียวซาอุฯ ไดเพ่ิมข้ึนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ 

คน/ป

-ทําใหเกิดรายไดประมาณ ๑๓,๕๐๐ ลานบาท

ตลาดแรงงาน

-จํานวนแรงงานไทยในซาอุฯ เพ่ิมข้ึนจาก ๑๐,๐๐๐ คน เปน 

๑๐๐,๐๐๐ คน ในระยะ ๓ ป

-เพ่ิมข้ึนเปน ๒๐๐๐,๐๐๐ คน ในระยะ ๕ ป เทากับป ๒๕๓๒

-จะทําใหมีรายไดสงกลับไทย เพ่ิมข้ึนจากเดิมอีกประมาณ 

๔,๕๐๐-๙,๐๐๐ ลาน/ป

การลงทุน

-ลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวในกลุมธุรกิจท่ีมีความ

เช่ียวชาญ

ความคลุมเครือเร� องการสูญหายของคนซาอุฯ ในประเทศไทย

สําคัญกวา แตยังมีประเด็นอ� นท่ีสําคัญกวาน้ัน เราคนวงนอกย่ิงฟงก็ย่ิงงง

หลังจากผานไปสามสิบป ในความเห็นของผมการข้ึนสูอํานาจ

ของมกุฎราชกุมาร MBS นับเปนปจจัยสําคัญ 

เน� องจากพระองคทานทรงมีความคิดทันสมัย อีกท้ังบุคลิกภาพ

ของนายกรัฐมนตรีของไทย กลาวกันวา ฝายซาอุดีอาระเบีย พึงพอใจ

คอนขางมาก 

เทาท่ีทราบจากหลายฝาย ความสัมพันธระหวางสองรัฐบาลดี

ข้ึน ต้ังแตตนปท่ีแลว 

ชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 ผมเดินทางไปประชุมมาตรฐานฮา

ลาลท่ีซาอุดีอาระเบีย พรอมอาจารยปกรณ ปรียากร ดร.อาณัฐ เดนย่ิง

โยชน และ ดร.มุฮัมหมัดอมีน เจะนุ ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย 

ไดรับทราบขาวดี ดานการฟนความสัมพันธระหวางสองประเทศ 

ท้ังจากประธานหอการคาซาอุดีอาระเบีย จากอธิการบดีและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮฺ และอีกหลายฝาย ทวาเปนแคขาว ยัง

ไมมีรายละเอียด

ผมและทีมงานไปประชุมท่ีซาอุดีอาระเบียสองสามคร้ัง ท่ีผาน

มา เม� อไดพบกับผูหลักผูใหญฝายซาอุดีอาระเบีย เห็นวา เขาระวังตัว

กันมาก ในการพบปะพูดคุยกับฝายเรา 

แตมาคร้ังใหม เม� อปลายปท่ีแลว 

ฝายซาอุดีอาระเบียเปดกวางจนเห็นไดชัด ขอเขาพบผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ยังไดพบท้ังทานอธิการบดีและผูบริหารท้ังชุด 

พูดคุยกันเร� องความรวมมือดานวิทยาศาสตรฮาลาล ระหวาง

ประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียเสียดวยซํ้า 

ความท่ีทานอธิการบดีทรงเปนบุคคลระดับเช้ือพระวงศ ย่ิงทําให

พวกเราม่ันใจวา คงไดขาวดีดานความสัมพันธ 

และมันก็เปนอยางท่ีคาดจริงๆ

ระหวางท่ีความสัมพันธงอนแงน เราคนไทยไดรับผลกระทบ

กันมาตลอด ผลประโยชนของประเทศไทยจํานวนมหาศาลสูญเสียไป 

จึงตองขอบคุณทุกฝาย โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐบาลท่ีทําใหความ

สัมพันธระหวางประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย กลับมาเปนปกติ 

ความสัมพันธท่ีดีจะกอประโยชนมากมายใหกับท้ังสองฝาย เช� อ

ม่ันอยางน้ัน 

#drwinaidahlan, #ดรวินัยดะหลัน #สัมพันธไทยซาอุ

...............................

อานแลว รูสึกไง พวก “สายอิจฉา” ท้ังหลาย ทีน้ีมาถึง “สาย

เส้ียม” ตระกูลส� อบาง 

ไมรูไปเส้ียมกันอีทาไหน นักวิชาการเขาโพสต “สอนจรรยา

บรรณส� อ” ไวประมาณน้ี

...................................

Pat Hemasuk 

“ผมอานขาวจากคอลัมนิสตบางคนแลวผมรูสึกวาการหา

ขาวของบางสํานักต้ืนเขินข้ึนทุกวัน บางคนไมหาความรูในขาวน้ัน

กอนจะเขียนขาว 

บางคนก็เอาความรูสึกท่ีไมดีกับตัวบุคคลหรือรัฐบาลเปนท่ีต้ัง

แลวเขียนไปตามน้ัน 

ผมอานขาววาลุงตูไปซาอุฯ ไดพบเพียงระดับรองผูวาการฯ 

แควนริยาด ลุงแกกระจอกมาก

แตความจริงแลว น่ันคือ เจาชายท่ีรับลุงท่ีสนามบิน เจาชาย

โมฮาเหม็ด บิน อับเดล รอหมัน รองผูวาการมณฑลริยาด

โดยตําแหน�งแลวก็คือ ผูวาการฯ ตัวจริงน่ันแหละ เพราะวาผู

วาการฯ โดยตําแหน�งแลวคือกษัตริย ดังน้ัน คนท่ีทํางานจริงคือรอง

ผูวาการฯ และน่ันคือ เพียงเจาชายท่ีไปรับลุงท่ีสนามบิน

แตคนเขียนขาวรูไหมวา เปาหมายจริงท่ีเขาพบคือเจาชาย          

มุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด ท่ีลุงแกไปพบ 

พระองคยังทรงเปนมกุฎราชกุมารท่ีจะข้ึนครองราชยใน

อนาคต 

และยังเปนรองนายกรัฐมนตรีคนท่ี 1 เพราะโดยตําแหน�ง

แลว นายกรัฐมนตรีก็เปนกษัตริย โดยตําแหน�งอีกเชนกัน ยังเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และประธานสภาเพ� อกิจการ

เศรษฐกิจและการพัฒนา ท่ีถือเงินของประเทศจํานวนมหาศาล 

นอกจากกษัตริยแลว พระองคคือเบอรสองตัวจริงของ

ซาอุดีอาระเบีย และเปนขาวท่ีใหญมาก ระดับลงหนาหน่ึงของ

หนังสือพิมพท่ีน่ัน รวมถึงหนังสือพิมพทุกฉบับของตะวันออกกลาง

ก็ลงขาวน้ี 

สายการบินซาอุดีอาระเบียแอรไลน ก็ออกขาว จะเปดเท่ียว

บินไดเร็กตไฟลตจากริยาดมากรุงเทพฯ ในอีกสามเดือนขางหนา ท้ัง

ท่ีลุงตูแกยังไมจบงานท่ีน่ันอีกดวย

ลุงแกยังไมกลับบานเลย ก็มีขาวดอยคาการไปเยือนเพ� อ

สัมพันธอันดีท่ีหยุดไปสามสิบกวาปเสียแลว 

น่ันผมไมติดใจหรอกนะ 

จะรักจะชอบหรือเกลียดก็แลวแตสํานักส� อหรือตัวผูเขียนขาว 

แตการลงขาวเท็จหรือความจริงคร่ึงเดียว น่ันมันผิดจรรยา

บรรณส� อ ไมละอายตัวเองตอนเขียนขาวกันบางหรือครับ”

...............................

ผมก็ “ตระกูลส� อ”

ถึงจะไมใชคนท่ีคุณ Pat Hemasuk พูดถึง แตยินดีในคํา              

ส่ังสอนนะ เพราะทําใหผมรูในเร� องท่ีไมรูในซาอุฯ 

สรุปวา ท้ัง ๒ โพสต ตรงไหนเปนการดา ก็เฉล่ียๆ รับกันไป

เนอ แตตรงไหนเปนการดี

กองไวท่ีผมคนเดียวก็ได!

-ซาอุฯ ยังมีโอกาสจะยายการดําเนินการ Head Quarter ใน

ภูมิภาคน้ี มาท่ีประเทศไทย

การคา

-ภาคเอกชนของซาอุฯ เตรียมการสงเสริมการคา-การลงทุน รวม

ถึงการทองเท่ียวระหวางกัน

-คาดวาจะมีการเซ็น MOU ภายในคร่ึงปน้ี

ก็ตามโพสตนายกฯ วันกอนน่ันแหละ! 

การฟนสัมพันธน้ี ท้ังภาคธุรกิจการคา-การลงทุน-การ

อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว รวมถึงชาวบานรานตลาด

มีแตคนมองเปนบวก +++

และช� นชมรัฐบาลประยุทธ, คณะทํางาน “กระทรวงการตาง

ประเทศ” ท่ีทําใหสัมพันธท่ีสูญหาย ๓๒ ป คืนกลับมา

จะบวกจริงหรือไม พวกสายพันธุอิจฉา อาจแยงวา คนท่ัวๆ ไป รู

ผิวเผิน ก็หลับตาสรรเสริญเยินยอกันไป ถาอยางน้ัน ก็อานท่ี “คนลืมตา” 

เห็นท้ังใน-เห็นท้ังนอกเขาโพสต

“ดร.วินัย ดะหลัน” ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศ ดานสังคม 

โพสต เม� อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กรณีสัมพันธ ๒ ชาติฟนฟูแน�นแฟน 

“เปนทางการ” วา

ประเทศไทย-ซาอุดีอาระเบีย

เป็นเร่ืองน่ายินดีจริงๆ กับข่าวท่ีว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย ใกลจะกลับมาเปนปกติอีกคร้ังหน่ึง

แลว หลังจากตกตํ่ามานานกวาสามทศวรรษ 

ส่ิงท่ีทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศเกิดปญหามีหลาย

เร� อง ซับซอนจนยากจะเขาใจนานมาแลว 

เคยฟงผูใหญฝายซาอุดีอาระเบีย พูดผานผูใหญฝายไทยวา เร� อง

เพชรท่ีฝายเรามองวาเปนเร� องสําคัญ 

เอาเขาจริงกลับไมใช 

ไ

กระทูถามสดถาม พล.อ.อนุพงษ 

กรณีอุบัติเหตุตํารวจขี่รถบิ๊กไบค

ชน พญ.วราลัคน วา แตละป

มีการสูญเสียจากการขามถนน 

800-1,000 รายตอป 1 ใน 3 เปน

พื้นที่ กทม. พอเกิดปญหาใหมๆ 

เจาหนาที่จะทํางานเขมขน จาก

นั้นขาดความจริงจัง 

โดย พล.อ.อนุพงษชี้แจง

วา กรณีหมอกระตายเปนการ

สูญเสียยิ่งใหญ ไมสามารถหา

อะไรมาชดเชยได เหตุการณที่

เกิดขึ้นจะไมให ใชอภิสิทธิ์ใดๆ 

จะไมยอมใหเกิดความไมชอบ

มาพากล คนทําผิดตองไดรับ

โทษตามกฎหมาย เร� องความ

ปลอดภัยทางถนนมี 2 สวน 

คือ 1.คนใชรถใชถนนตองมี 

วัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย 

2.การบังคับใชกฎหมาย แมจะ

พยายามบังคับใชกฎหมาย แต

สิ่งที่ชวยใหประสบความสําเร็จ

สูงสุดคือ คนใชรถใชถนนตองมี

วัฒนธรรม 

“เราจะถอดบทเรียน

กรณีนี้ใหการบังคับใชกฎหมาย

มีผลจริงๆ มีการติดคุกเปน

ตัวอยาง แตทั้งหมดทุกคนตองมี

วัฒนธรรมใชรถใชถนน การจับ

อยางเดียวไมชวยแกปญหาได 

ตองรวมกันสรางจิตสํานึกตั้งแต

เด็กให ใชรถใชถนนอยางถูก

ตอง สวนความเขมขนเร� องการ

อนุญาตใหใบขับขี่นั้น พยายาม

แกกฎหมายกันอยูใหมีความเขม

ขนมากขึ้น ไมใชแคทําขอสอบ

ได แลวจอดชิดฟุตปาธได” รมว.

มหาดไทยระบุ

นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผูแทนราษฎร ใหสัมภาษณ

ถึงเร� องน้ีวา ตนเคยทําหนังสือถึง 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ระบุ

วา ไทยเหมือนเปนสุสานของผูปน

จักรยานท่ัวโลก นักปนจักรยาน

ท่ัวโลกมักมาจบชีวิตท่ีน่ี ท้ังหมด

เปนเร� องวินัย คําขวัญวันเด็ก ตน

ก็ยํ้าเร� องวินัยตลอดเวลา บาน

เมืองเรามีของดีเยอะ แตจุดออน

คือ เรามีอุบัติเหตุติดอันดับโลก 

และเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไมท่ี 

1 ก็ท่ี  2 ของโลก 

“ถนนกวาง รถมีคุณภาพ

ดี สงออกตางประเทศได ปญหา

จึงอยู่ที่วินัย วินัยจึงเป็นเรื่อง

วาระแหงชาติ บานเมืองจะไป

ไดดี คนตองมีวินัย มีสิทธิและ

หนาที่ควบคูกันไป กฎหมาย

ไมใชตัวปญหา แตอยูที่การรักษา

กฎหมาย” ประธานสภาฯ กลาว.

แจงวัฒนะ • เม� อวันท่ี 27 ม.ค.มี

รายงานขาวแจงวา กรณีคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) มี

คําส่ังลงวันท่ี 26 ม.ค.ใหมีการ

เลือกต้ังนายกและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลใหม 

รวม 11 แหง ใน 9 จังหวัดแลว 

ยังพบวาในคําส่ังดังกลาว กกต.

มีการส่ังระงับสิทธิสมัคร (ใบสม) 

วาท่ีนายกและวาท่ีสมาชิกสภา 

อบต.ท้ัง 11 ราย ซ่ึงไดรับเลือก

ต้ังมาดวยคะแนนสูงสุดจากการ

เลือกต้ัง อบต.เม� อวันท่ี 28 พ.ย.

64 ไวเปนการช่ัวคราวเปนระยะ

เวลา 1 ป 

รายงานระบุวา เน� องจาก

มีการกระทําอันเปนเหตุใหการ

เลือกต้ังไมไดเปนไปโดยสุจริตและ

เท่ียงธรรม ซ่ึงท้ังหมดเก่ียวของกับ

กระทําการเขาขายซ้ือเสียง และ

มีลักษณะตองหามในการดํารง

ตําแหน�งตาม พ.ร.บ.การเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร

ทองถ่ิน 2562

ทั้งนี้ สําหรับการจัดเลือก

ตั้งใหมใน 11 แหง 9 จังหวัดที่

จะมีขึ้นเกินกรอบระยะเวลา 60 

วัน นับแตวันเลือกตั้งที่ 28 พ.ย.

64 จะเปนอํานาจของผูอํานวย

การการเลือกตั้ง กกต.ประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ

เปนผูกําหนดวันเลือกตั้ง โดย

ความเห็นชอบของ ผอ.กกต.

จังหวัด โดยมีกรณีการเลือกตั้ง

นายก อบต.นาหมอศรี อ.นาทวี 

จ.สงขลา ใหมเทานั้นที่ กกต.สั่ง

ใหมีการกําหนดวันเลือกตั้งไม

เกิน 40 วัน เน� องจากไมมีผูสมัคร

ชุดเกาเหลืออยู. 

ชงของบกลางฯ251ล.

จางเจาหนาที่พิทักษปา
กรุงเทพฯ • เม� อวันพฤหัสบดี นาย

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม (ทส.) กลาว

ถึงกรณีเจาหนาท่ีพิทักษปาถูก

เลิกจางและปรับลดเงินเดือน 

เน่ืองจากรัฐบาลปรับลดงบ

ประมาณป 65 สําหรับดูแลปา

ลง 47% สงผลใหกรมอุทยานแหง

ชาติ สัตวปาและพันธุพืช ตองเลิก

จางเจาหนาท่ีพิทักษปา 1,731 คน 

วา ต้ังแตเม� อป 64 ท่ีผานมา เม� อ

ทราบเร� องทาง ทส.ไมไดวางใจ

และไมไดน่ิงนอนใจ โดยเฉพาะ

อยางย่ิง น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 

หัวหนาพรรคชาติไทยพัฒนา มี

ความเป็นห่วงมาก เน่ืองจาก

การทํางานเชิงอนุรักษทั้งหลาย

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเจา

หนาที่ 

นายวราวุธกลาววา เรา

เองเขาใจสาเหตุความจําเปนท่ี

สํานักงบประมาณตัดงบประมาณ 

แตภารกิจของ ทส.มีความ

จําเปนอยางย่ิงตอความย่ังยืน

ของประเทศไทย จึงเปนเหตุให 

ทส.ตองขออนุมัติงบประมาณราย

จายงบกลาง รายการเงินสํารอง

จายเพ� อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

ไปในทันที และเสนอเร� องเขาสู

การพิจารณาของท่ีประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ในวันท่ี 1 ก.พ.น้ี 

คาดวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุม ครม.เปนวงเงิน 251 ลาน

บาท เพ� อจัดจางเจาหนาท่ีพิทักษ

ปาท้ัง 4,000 นาย ต้ังแตเดือน 

มี.ค.-ก.ย.65 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมกลาววา คง

ตองขอความเห็นใจไปยังสํานัก

งบประมาณ เพราะเจาหนาท่ีผู

พิทักษปาเหลาน้ีเปนเจาหนาท่ีท่ี

วาจางแบบปตอป ทุกปท่ีผานมา 

ทส.ไดของบประมาณแบบปตอป

ทุกคร้ัง เพราะเจาหนาท่ีเหลาน้ี

ไมไดถูกจางเปนพนักงานราชการ

หรือขาราชการประจํา จึงตอง

ตอสัญญาแบบปตอป คงตองขอ

ฝากไปยังสํานักงบประมาณและ

หน�วยงานท่ีเก่ียวของวาขอความ

กรุณา 

“งบประมาณสวนน้ี 251 

ลานบาท เปนงบประมาณสําหรับ 

7 เดือน หากเพ่ิมอีก 5 เดือน 

ใหครบ 1 ป ก็เพ่ิมมาไมมาก 

เบ็ดเสร็จแลวในการจางเจาหนาท่ี

พิทักษปา 4,000 คน ปละ 500-

600 ลานบาท ในการใหดูแลปา

ท่ัวประเทศ ขอความกรุณาและ

ขอความเห็นใจวาอยาปรับงบในป

ตอๆ ไปเลย เพราะเจาหนาท่ีเหลา

น้ีทํางานดวยการใชใจ ทุมเทเปน

อยางย่ิง อยาใหเขาตองมากังวล

วาปหนาจะไดรับการตอสัญญา

หรือไม เขาจะไดทําหนาท่ีพิทักษ

ปาไดอยางเต็มท่ี” นายวราวุธระบุ

เม� อถามวา มีหนทางแก

ปญหาอยางไรหรือไมท่ีจะทําให

เปนงบประจําหรืองบผูกพัน ไม

ใหผูพิทักษปาเหลาน้ันเกิดความ

กังวลแบบปตอป นายวราวุธตอบ

วา กําลังหาวิธีโดยหารือกับหลาย

หน�วยงานท่ีเก่ียวของอยู อยางไร

ก็ตาม นายกรัฐมนตรีไดทราบถึง

ปญหาดังกลาวน้ีแลว และเม� อ

ทราบไดเรงอนุมัติงบกลางมาให 

และใหรีบเสนอเร� องเขามาเพราะ

เปนหวง.

แจกใบสมเลือกอบต.11แหง

เม� อวันที่ 27 ม.ค. ที่กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว.มหาดไทย เปด

เผยภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนแหง

ชาติ (นปถ.) ครั้งที่ 1/2565 ที่

มี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 

วา ที่ประชุมไดพิจารณากรณี

อุบัติเหตุทางถนนกับ พญ.วรา

ลัคน สุภวัตรจริยากุล หรือหมอ

กระตาย โดยไดพิจารณาและ

เสนอมาตรการหลายแงมุมที่จะ

ไมใหเกิดเหตุการณแบบนี้อีก

พล . อ . อนุ พ งษ กล า ว

วา พล.อ.ประวิตรไดสั่งการให

หน�วยงานที่เกี่ยวของไปประชุม

ในอนุกรรมการทั้งหมด และ

สรุปออกมาเปนแนวทางที่จะ

แกไขปญหานี้ กอนนําเขาคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้มีผล

บังคับใช เพ� อใหหน�วยงานตางๆ 

นําไปปฏิบัติ ไมวาจะเปนการ

แกไขกฎหมายหรือการทําเร� อง

ทางกายภาพบริเวณทางขาม

มาลาย หรือสัญญาณไฟตางๆ 

โดยไดกําหนดใหมีการดําเนิน

การอยางเรงดวน

รมว.มหาดไทยกลาว

วา ในที่ประชุมยังมีการหารือ

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” สั่งหาแนวทางแกปญหาอุบัติเหตุบนถนน 

ระยะสั้นสรางจิตสํานึก ระยะยาวเพิ่มโทษ “อนุพงษ” ลั่นคดีตํารวจ

ชน “หมอกระตาย” ตองไมมีอภิสิทธิ์ ไมยอมใหตุกติกแน� “ชวน” ชี้

กฎหมายไมใชปญหา อยูที่วินัยคน

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย นํากรมการคาภายใน และหางสรรพสินคา

สําคัญ รวมมือกันจําหน�ายไกตมสุกพรอมไหวเจาในราคาพิเศษ 189 บาท ราคาเดียวกัน เม� อวันท่ี 27 ม.ค.น้ี. 

ถึงการแกไขปญหาในระยะสั้น

และระยะยาว โดยในระยะสั้น 

ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากคนใชรถ

ใชถนน จึงมีมติใหมีการรณรงค

สรางกระแสใหคนตระหนัก

ถึงการใชรถใชถนนดวยความ

ไมประมาท ระมัดระวัง สวน

มาตรการระยะยาวจะมีเรื่อง

ของการแกกฎหมาย เพิ่มโทษ

ตางๆ อยางไรก็ดี การประชุม

ครั้งนี้เปนการดําเนินการในภาพ

ใหญของความปลอดภัยบนทอง

ถนนทั้งหมด ไมใชเฉพาะเพียง

ทางมาลาย แตพูดถึงทางคับขัน

ทั้งหมด ทางรวมทางแยกตางๆ 

ที่จะเกิดอุบัติเหตุดวย

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา มี

การประชุมสภาผูแทนราษฎร 

นางสุภาภรณ คงวุฒิปญญา 

ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ตั้ง
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

30 ม.ค. ชี้ชะตาสนาม กทม.! จะเรียกศึกรัฐบาลกับฝาย

คานก็วาได ระหวางพรรคแกนนําของทั้งสองฝาย คือ 

เจาของพื้นที่เดิม พลังประชารัฐ กับเพ� อไทย ถึงแมจะมี

ทั้งหมด 8 พรรคลงแขงก็ตาม ไดแก นายพันธุเทพ ฉัตรนะรัชต                        

พรรคไทยภักดี เบอร 1 นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี พรรค

กลา เบอร 2 นายสุรชาติ เทียนทอง 

พรรคเพ� อไทย เบอร 3 น.ส.กุลรัตน 

กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตรชาติ เบอร 

4 นายรุงโรจน อิบรอฮีม พรรคไทย

ศรีวิไลย เบอร 5 นายกรุณพล เทียน

สุวรรณ พรรคกาวไกล เบอร 6 

นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลัง

ประชารัฐ เบอร 7 และนายเจริญ 

ชัยสิทธิ์ เบอร 8 ผูสมัครจากพรรค

ครูไทยเพ� อประชาชน เทาที่เช็กเสียง

ลาสุดจากสํานักโพลที่ไมประสงคจะ

ออกนาม ปรากฏวา “ลูกปาเหนาะ” คะแนนนํา “มาดามหลี” 

ยิ่งใกลวันเลือกตั้งก็ยิ่งมั่นใจ วันศุกรนี้ระดมขุนพลฝปากกลาทั้ง

รุนเการุนใหม ปราศรัยใหญที่สวนสาธารณะชุมชนเคหะหลักสี่ 

นําโดย หมอชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค เปดประเด็นวิกฤต

การเมืองและการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นายจิรา

ยุ หวงทรัพย ขยี้ตอเร� องความลมเหลวแกปญหาเศรษฐกิจของ

รัฐบาล นายดนุพร ปุณณกันต ตีปบ “กรุงเทพฯ ในฝนของพรรค

เพ� อไทย” น.ส.จิราพร สินธุไพร พูดเร� อง “การเมืองกับคนรุน

ใหม และโอกาสที่เสียไปจากการบริหารงานของรัฐบาล” นายสุ

ทิน คลังแสง ปราศรัยหัวขอ “เพ� อไทยแลนดสไลด เพ� อชีวิตใหม

ของประชาชน” นายจาตุรนต ฉายแสง ซักฟอกนอกสภา “ตอก

ฝาโลงรัฐบาลพลังประชารัฐ” กอนที่นายสุรชาติ ปดทาย “เลือก

ตั้งเพ� อศักดิ์ศรีของชาวหลักสี่ จตุจักร”

• พรรคอ� นๆ ก็เปดเวทีปราศรัยใหญเชนเดียวกัน อยาง

พรรคกาวไกลจัดที่ตลาดเจเจกรีน 2 หลักสี่ สวนพรรคไทย

ภักดี จัดที่สนามกีฬาเสนานิคม 2 

เขตจตุจักร ในหัวขอ “ไทยภักดี 

Special” นําโดยหมอวรงค เดชกิจ

วิกรม หัวหนาพรรค พล.ต.ท.ชาญ

เทพ เสสะเวช เลขาธิการพรรค 

พรอมกองเชียรคนดัง หมอเหรียญ

ทอง แน�นหนา ผอ.โรงพยาบาล

มงกุฎวัฒนะ กับ อุ-หฤทัย มวงบุญ

ศรี ขณะที่พรรคกลา ที่แยมไวลวง

หนางานนี้มีเซอรไพรส จัดปราศรัย

ใหญหัวขอ “รวมพลัง การเมือง

คุณภาพ” ที่สนามฟุตบอลเคหะทาทราย ศูนยเยาวชนหลักสี่ มี 

“อ.แกวสรร อติโพธิ” นักวิชาการอิสระช� อดัง “โจ มณฑานี” 

รวมขึ้นเวทีดวย แตเซอรไพรสที่สุด ตองยกให พปชร. เพราะ

ไม (กลา) จัดปราศรัยใหญ แววมาวานอกจากไมมีทีเด็ดมา

โชวแลว ยังผวาจะซ้ํารอยกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา อดีต

เลขาฯ ที่ปากพาแพ พูดอวดรวยบนเวทีปราศรัยเลือกตั้งซอม

สงขลา แถมไลเรียงหัวหอกพรรค ตั้งแตหัวหนา “บิ๊กปอม” ขาย

คนกรุงแทบไมไดเลย เอาเปนวาขืนจัดไปเรตติ้งก็ไมขึ้น ดีไมดี

ฉุดคะแนนหลนหาย ถาพูดจาหมิ่นเหมเผลอๆ จะโดนรอง กกต.                                     

อีก ดูตารางคิวของ “มาดามหลี” วันศุกรนี้หลัง 5 โมงเย็น จะ

มีแคบิ๊กปอมชวยหาเสียงกับผูสูงอายุที่วิภาวดีพาเลซ ณ เวลานี้ 

ประเมินแลวคะแนนเปนรองเพ� อไทย หลวงพอปอมก็ชวยไมได 

ตองงัดไพใบสุดทาย “รักลุงตู กาเบอร 7” สวนสามี “เสี่ยสิระ 

เจนจาคะ” โรฟอง กกต.ฟน นายสุรชาติ ประเด็นชูนโยบายหา

เสียงคารถไฟฟา 20 บาทตลอดสาย สอเขาขายความผิดตอพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย ส.ส. มาตรา 73 (5) 

นอกจากนี้ยังลุนใหกาวไกลตัดคะแนนของเพ� อไทยใหไดมากๆ 

เวลานี้ พปชร.ตกอยูในภาวะคับขัน ถาผลเลือกตั้งซอมครั้งนี้

เพลี่ยงพล้ํา เทากับพาย 3 สนามรวด! 

•  ไมพลิกโผ ผงาดนั่งเกาอี้

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ

สมใจแลว “บิ๊กปอม” เซ็นคําสั่งใน

ฐานะหัวหนา พปชร. แตงตั้ง “สันติ 

พรอมพัฒน” ทําหนาที่พอบานพรรค

คนใหม แทน ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ที่ถูกขับออก โดยมีผลทันที 

จนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม พรอม

แตงตั้ง นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ  

ส.ส.บัญชีรายช� อ ทําหนาที่นาย

ทะเบียนพรรคแทนตําแหน�งที่วางลง

ดวย สวนความเคล� อนไหวของกวนธรรมนัส 21 ส.ส. ที่เตรียม

จะเปดตัวยายเขาสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย กอนวันวาเลนไทน 

แอบไปสองที่ทําการพรรค อยูยานศรีนครินทร ตึกใหญโตโออา 

10 ชั้น ตบแตงหองทํางานให ส.ส.คนละหอง ขนาดหองประชุม

ยังกวางขวางรองรับไดถึง 2 พันคนทีเดียว ไมใหเสียช� อที่มีวาที่

เลขาฯ พรรค ระดับ “เสี่ยโต” อภิชัย เตชะอุบล.

สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ 

สันติ พรอมพัฒน

ไ

เปนภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นกับผูปวยโควิด-19 หลัง

จากไดรับเชื้อนาน 4 สัปดาหไปจนถึง 12 สัปดาหขึ้นไป โดย

หลังจากรักษาหายแลว แตหลายคนยังรูสึกเหมือนยังไมหายดี 

เพราะระหวางการติดเชื้อ รางกายจะสรางภูมิคุมกันขึ้นมาเพ� อ

ไปจับกับเซลล โปรตีนของบางอวัยวะ ทําใหเกิดการอักเสบใน

รางกาย เปนผลใหอวัยวะนั้นๆ ไดรับความเสียหาย อาการที่พบ

มีหลากหลายและแตกตางกัน อาการที่พบบอยที่สุด มีตั้งแตไม

รุนแรงจนถึงทําใหรางกายทรุดโทรม อาทิ เหน� อยลาออนเพลีย 

ปวดศีรษะ สมาธิสั้น ผมรวง หายใจลําบาก หายใจไมอิ่ม ฯลฯ.

Long Covid

ลี้คิมฮวง

สุรชาติ เทียนทอง

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ในการดํา 

เนินไปของทุกชีวิตยอมมีจุดมุงหมายคือความสําเร็จตามความ

ประสงค คือ.. ความสุขที่ทุกชีวิตตองการ

ความสุข.. คือ ยอดปรารถนาของสัตว โลก.. ดังที่ทุกชีวิตเวียน

วายอยูในสายธารของโลกียวิสัย ก็เพราะตองการแสวงหาคือความสุข.. 

ที่ตนตองการ..

ความตองการ.. กับ.. ความสุข จึงเปนสองคําที่สัมพันธกันใน

ชีวิตของสัตว โลก.. จนยากที่แยกออกจากกันโดยจิตใจของสัตวทั้งหลาย

จึงนําไปสูความสําคัญผิดในความสุข.. ดวยเพราะมีความ

ตองการกําบังอยู.. ในจิตใจของสัตวทั้งหลาย

ความตองการ.. จึงปลุกเราใหจิตใจทะยานอยาก เพ� อเขาไปยึด

เหนี่ยวยึดถือ กระทําใหไดมาซึ่งความตองการนั้น.. จนลืมใสใจในความ

หมายและคุณคาของสิ่งนั้นๆ วาแทจริง ไดตอบสนองความตองการใน

การใหคาความสุขแทจริงหรือไม..

จนที่สุด.. แหงชีวิตของสัตวทั้งหลาย ทั้งๆ ที่ปรารถนาใหไดมา

ซึ่งความสุข.. แตกลับไมรูจักความสุขที่แทจริง.. วาหนาตาเปนอยางไร...

ตั้งแตอดีตกาล.. มาจนถึงปจจุบัน.. จึงเห็นวิสัยสัตว โลกไมเคย

เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมไลลาแสวงหาซึ่งความสุข..  แตไมรูจักความ

สุขแทจริงโดยธรรม..

การไมรูจักความสุข.. การไมรูจักธรรมของความสุข.. จึงทําให

เกิดความวุนวายโกลาหลในสังคมสัตว โลกทุกยุคทุกสมัย...

ดังที่เคยเกิด “กาลโกลาหลขึ้น” ที่เรียกวา มังคะละโกลาหล 

ยาวนานถึง ๑๒ ป ในสมัยพระพุทธเจาของเรายังมีพระชนมอยู ซึ่งคํา

วา โกลาหล แปลวา ความแตกต� น... ตั้งแตมนุษยและเทวดาทั้งหลายที่

เช� อมโยงสัมพันธกัน และดูเหมือนวาน�าจะเปนความแตกต� นของเทวดา

มากกวา.. เชน ในเร� อง กัปปโกลาหล.. ที่แตกต� นวา อีกแสนป โลกธาตุ

และจักรวาลจะสิ้นแลว

จักกวัตติโกลาหล แตกต� นวาอีกรอยป พระเจาจักรพรรดิจะ

ประสูติ

พุทธะโกลาหล แตกต� นวาอีกพันป พระสัมมาสัมพุทธเจาจะ

อุบัติขึ้นในโลก

มังคะละโกลาหล แตกต� นวาอีก ๑๒ ป พระพุทธเจาจะตรัสบอก

มงคลตามเวลาของหมูเทพยดาทั้งหลาย

และ.. โมเนยยะโกลาหล แตกต� นวาอีก ๗ ป พระพุทธเจาจะ

ตรัสบอกโมเนยยะปฏิบัติ

ความโกลาหล ความแตกต� น ความวุนวาย .. เปนไปตามวิสัย

สัตว โลกที่มุงแสวงหาอํานาจภายนอก.. จนลืมการแสวงหาภายใน.. 

คือ การสรางสติปญญาใหเกิดขึ้น เพ� อการนําไปสูความรูความเขาใจ

ในธรรม.. จะไดทราบชัดรูจริงวา.. แทจริงของสิ่งประสงคที่เรียก

วาความสุข หนาตาผิวพรรณรูปราง รส กลิ่น สภาวธรรม.. เปน

อยางไร... กอนที่จะถูกความอยาก.. ความตองการปดบังจนนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงความหมายและคุณคาของความสุข.. ไป อยางไมรู

เนื้อรูตัว

ความไมรูเนื้อรูตัว .. ฟงๆ ดูเขาพูดกันมานาน เสมือนเปนภาษา

ชาวบานยานตลาด.. แตเม� อนํามาพิจารณาใหละเอียด กลับพบวา.. 

เปนคําที่แสดงความหมายธรรมขั้นปรมัตถแทจริง...

ดวยเพราะความไมรูเนื้อรูตัวเอง.. นี่แหละ.. จึงนําไปสูความ

วุนวาย ความแตกต� น ความโกลาหลในโลกนี้.. ที่รกรุงรังเกล� อนกลาด

ไปดวยความรัก.. ความชัง..

พระพุทธศาสนา.. จึงแสดงธรรมปฏิบัติขอเดียว คือ “การเจริญ

สติ” เพ� อแก โรคไมรูเนื้อไมรูตัว.. จนดําเนินไปเพ� อแสวงหาความสุข.. 

ดวยความอยาก.. จนยากพบความสุขแทจริง.. ดวยความอยากที่เกิดมา

ปรากฏบดบัง กลายเปนความวิปลาสแหงจิต.. ที่นึกคิดจําหมายและมี

ความเห็นผิดเพี้ยนไปจากธรรม...

ฉะนั้น.. ในยามที่เกิดภาวะโกลาหลของชาวโลกดังสมัยโรคันต

ภัยไวรัสโควิด-๑๙.. จึงควรระวังความอยากที่มีมูลเหตุมาจากความกลัว

โทษ ทุกข ภัย อันเปนเร� องเดียวกับความอยาก.. ความตองการใหได

มาซึ่งความสุข.. เพราะจะทําใหจิตเส� อม.. ขาดสติปญญา.. จนสูญเสีย

คุณคาของฐานะความเปนสัตวมนุษยที่ไดมาจากกรรมเกา..

พูดถึงเร� องฉีดวัคซีนหลากหลายนี้บาง.. ในตลาดโลก.. ก็น�าคิด...

แรกๆ.. ก็ไมไดคิดอะไรมาก เพราะเช� อจรรยาบรรณของการ

สาธารณสุข.. วา ตองใหคุณคาของชีวิตมากกวาอ� นใด..

การสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับมูลฐานคุณภาพชีวิตของประชา

สัตว.. จึงเปนเร� อง คุณธรรม ที่ตองตราไวเปนจรรยาบรรณของงาน

สาธารณสุข..

แตเม� อติดตามสถานการณมาอยางตอเน� อง ดวยเหตุ

วิกฤตการณมิจบสิ้น.. กลับเกิดขอสงสัยขึ้นมาวา.. มันเปนเร� องการ

สาธารณสุข.. หรือการธุรกิจชีวิตของมนุษยชาติ.. กันแน�..

โดยเฉพาะความโกลาหล ความวุนวาย.. ความแตกต� นที่ถูก

สรางขึ้นมาเปนระยะๆ .. ที่สอดคลองกับการผลิตสินคาประเภทวัคซีน 

ซึ่งเปนยาปองกันโรคไวรัสโควิดระบาดชนิดนี้ออกมาสูตลาดชีวิตของ

มนุษยชาติเปนระยะๆ เชนเดียวกัน

จนถึงวันนี้.. ประชาคมโลกยังไมมีหลักประกันสุขภาพชีวิตที่

ปลอดภัยจากโรคไวรัสชนิดนี้เลย.. และที่กําลังแปรสูไวรัสชนิดตางๆ 

อยางรวดเร็ว...

แตที่แน�ๆ .. ความหายนะไดเกิดขึ้นแลวจริงในโลกใบนี้ ที่สัตว

โลกพากันโกลาหล วุนวาย แตกต� น จนเสียสติ ขาดปญญา.. พลุงพลาน

ไปดวยความตองการ.. และความอยาก.. ที่มุงแสวงหาความสุข.. ตาม

คติของตนเอง...

การขาดสติ.. จึงยากที่จะนําไปสูการพัฒนาจิตใจใหเกิดปญญา.. 

เพ� อรูเทาทันในการถูกกระแสของโลกที่ไหลวนเวียนกันไปในอางอาสวะ

ใบนี้...

การขาดสติ.. จึงเปนสัญญาณหายนะของประชาสัตวในสังคม

โลก.. ที่กําลังแตกต� น โกลาหล วุนวาย เม� อโลกเต็มไปดวย โรคันตภัย.. 

ทุพภิกขภัย.. อมนุสสภัย..

เปนกาลโกลาหล.. อันเกิดจากภัยในธรรมชาติ.. ที่มีสัตว โลก

เปนผูกอเหตุ.. จึงตองรับผลจากภัยนั้นๆ.. หนักเบาวากันไปตามเจตนา.. 

เพราะทุกสรรพสิ่ง.. ดําเนินไปตามกระแสปจจยาการอันเกิดขึ้นจาก

ความสัมพันธของเหตุปจจัย...

อะไรๆ ก็จักเกิดขึ้นไดทั้งนั้น.. เม� อถึงโอกาสอันควร.. อันเกิดจาก

ความถึงพรอมในเหตุปจจัยนั้นๆ..

ไมวาจะอยาก.. หรือไมอยาก.. ก็ยอมตองรับผลนั้น หากถึงความ

พรอมตามเหตุปจจัยนั้นๆ

วันนี้.. ของชีวิต.. เม� อตองถูกกําหนดใหฉีดวัคซีน ๒ เข็มก็ยินดี

ฉีด.. แมเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มิไดวุนวาย แตกต� น ในความ

เกิด-ความตาย และมิไดมุงหาความสุขแบบชาวโลกนิยม..

เปนความจําเปนขั้นพื้นฐานที่ตองฉีดวัคซีน ซึ่งเปนไปตาม

ขอตกลงของชาวโลก.. ที่จะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน.. จะได

สบายใจกัน.. ไดวา.. “ฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มแลวโวย !!”

แตเม� อฉีดวัคซีน ๒ เข็มก็ไมอยู.. ฉีด ๓ เข็มก็ไมอยู.. จึงไมรูวา

จะฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔-๕-๖ ไปทําไม.. ใหสิ้นเปลืองชีวิตโดย ไมรูอนาคต

วาจะเปนอยางไร.. แลวจะเปนอยางไร!?

จึงไดปฏิเสธคุณหมอขางวัดไปวา.. อาตมาขอยุติแคเข็มสองนะ.. 

เวนแตกฎหมายบานเมืองบังคับ..

เพราะเริ่มมองเห็นภาวะความซอนเรนในการสาธารณสุข.. ที่

เริ่มธุรกิจชีวิตมนุษยกันจนไรความละอาย...

ตองยอมรับวา.. วันนี้มีคนกลุมหนึ่งที่รวยมหาศาลจากการมีหุน

ในโรงงานผลิตวัคซีน เพ� อปองกันไวรัสโควิด-๑๙ ที่ชาวโลกแตกต� น.. 

หวาดวิตกกังวล.. ดวยขาวสารในโลกไรพรมแดน.. ที่มีการปลอยขาวฉุด

กระชากลากจิตวิญญาณไปสูความโงเขลา.. อยางไมรูจักจบสิ้น...

ความโงเขลา.. กอเกิดโมหจิต.. อันเปนฐานชีวิตของ สัตว

เดรัจฉาน. เปรต.. อสูรกาย.. จึงเปนเหตุปจจัยที่น�ากลัวกวาไวรัสโควิด-

๑๙ ที่มีอิทธิฤทธิ์อยางมาก ก็แคทําใหเราทั้งหลายตายไปจากอัตภาพนี้..

แตที่น�ากลัวยิ่งกวา คือ ความโงเขลา.. จากโมหจิต.. ที่จะนําไป

สูการเกิด.. ตามวิบากกรรมที่ยังติดตามใหผลอยู..

ซึ่งแน�นอนวา.. ดวยจิตที่โงเขลาเบาปญญา เปนโมหจิตขั้น

รุนแรง.. ก็คงหนีไมพนการไปเกิดหรือปฏิสนธิในอบายภูมิ.. ทุคติ

วินิบาต.. สัตวนรก.. โดยเฉพาะภูมิของโมหจิต.. คือ เดรัจฉานภูมิ .. ที่

เกิดของสัตวเขลาเบาปญญา มีแตความแตกต� น หวาดกลัว วิตกกังวล.. 

วุนวายและเบียดเบียนทําลายทํารายกันดวยความตระหนกตกใจ.. เปน

วิจิกิจฉาไมสิ้นสุด..

การไปเกิดดวยความเขลา.. ความโง.. มิจฉาทิฏฐิและทุศีล.. จึง

น�ากลัวกวาการตายดวยไวรัสโควิด-๑๙.. อยางเทียบกันมิไดเลย

จึงควรอยางยิ่ง ที่พอมหาจําเริญ.. แมมหาจําเริญ ทั้งหลาย จะ

ไดหยุดยับยั้งความคิด.. ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล.. ดวยการ

เจริญสติใหมากๆ .. อยาใหขาดตอน.. ตั้งคติชีวิตไววา.. จะทําสิ่งใด จะ

คิดการใด.. ตองไมขาดสติ...

เพราะ สติมา... ปญญาเกิด

หาก.. สติเตลิด.. ชีวิตก็ฉิบหาย...

นี่เปนความจริงในทุกสมัย...... 

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ระเด็นความสัมพันธระหวางไทย-ซาอุดีอาระเบีย กลับมา

เปนกระแสอีกครั้งหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กําลัง

จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสําคัญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รวม

เดินทางในภารกิจครั้งนี้ดวย กอนหนานี้ (ชวงป 2019) รัฐมนตรี

ตางประเทศของไทย นายดอน ปรมัตถวินัย ก็ไดเดินทางเยือน

ประเทศบาหเรน ซาอุดีอาระเบีย และโอมาน ตามคําเชิญของฝาย

ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งถือเปนการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียครั้งแรก

ของรัฐมนตรีตางประเทศไทยในรอบ 30 ป

เร� องนี้น�าสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะถือเปนความกาวหนาใน

ความพยายามของไทยมาชานานที่ตองการฟนฟูความสัมพันธกับ

ซาอุดีอาระเบีย อะไรคือปจจัยอันทําใหทั้ง 2 ฝายพยายามกลับมาฟน

ความสัมพันธระหวางกันอีกครั้ง ทั้งๆ ที่ปมปญหาความขัดแยงเร� อง

คดีเพชรซาอุฯ และกรณีการเสียชีวิตของนักการทูตซาอุฯ ที่เกิดขึ้น

ในไทยยังไมไดรับการแกไข แตกอนที่จะพยายามตอบคําถามนี้ (แมผู

เขียนจะมีขอจํากัดในเร� องของการเขาถึงขอมูล “วงใน” ที่ยังไมรูและ

ไมเขาใจอีกมาก) อยากชวนผูอานยอนคิดพิจารณาถึงตนตอปญหา

ความสัมพันธไทย-ซาอุดีอาระเบียที่เกิดขึ้นมายาวนานกวา 30 ปเสีย

กอน

ปจจัยอันนําไปสูการฟนความสัมพันธ

ปลายเดือนมีนาคม 2014 หลังศาลยกฟองพลตํารวจโท สมคิด 

บุญถนอม และพวก ในคดีอุมฆานักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบียเม� อกวา 

20 ปกอน ทําใหหลายฝายมองไมเห็นอนาคตการฟนความสัมพันธ

ระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย แตเม� อปลายปเดียวกันนั้น เรากลับ

เห็นรัฐมนตรีตางประเทศซาอุดีอาระเบียเดินทางมาไทยเพ� อเขารวม

ประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ 2 (อันถือ

เปนการมาเยือนไทยครั้งแรกในรอบหลายสิบปของเจาหนาที่ระดับ

สูงซาอุดีอาระเบีย) พรอมทั้งไดหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึง

แนวทางฟนฟูความสัมพันธระหวางทั้ง 2 ประเทศ

วากันวากอนที่จะมีการหารือกันดังกลาว ไดมีความพยายาม

จากบางฝายชวยประสานผลักดันใหเกิดการพูดคุย ไมวาจะเปนนัก

ธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบียเองที่เล็งเห็นผลประโยชนจากการฟนความ

สัมพันธระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย หรือนักการทูตฝายไทยเอง

ที่ขอความรวมมือจากมิตรประเทศที่มีสัมพันธแนบแน�นกับไทยมา

นานอยางบาหเรนใหชวยเปน “ส� อกลาง” เช� อมตอความสัมพันธกับ

ซาอุดีอาระเบีย

ดวยเหตุนี้ ในวันที่มีการหารือถึงแนวทางฟนฟูความ

สัมพันธระหวางนายกรัฐมนตรีของไทยกับรัฐมนตรีตางประเทศ

ซาอุดีอาระเบียในครั้งนั้น เราจึงเห็นนายกรัฐมนตรีบาหเรน เจา

ชายคอลีฟะฮ บิน ซัลมาน อัล-คอลีฟะฮ นั่งสนทนาอยูดวย อัน

เปนการหารือกันแบบสามฝาย การประสานผลักดันของคนกลาง

ยอมเปนปจจัยสวนหนึ่งอันทําใหเกิดการหารือถึงแนวทางฟนฟู

ความสัมพันธไทยกับซาอุดีอาระเบีย แตที่สําคัญกวานั้น ผูเขียนเช� อ

วาการกลับหลังหันของนโยบายตางประเทศซาอุดีอาระเบียตอไทย

เกิดจากสถานการณแวดลอม ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญของ

ซาอุดีอาระเบียเอง

หากยังจํากันไดชวงกลางป 2015 มีความเคล� อนไหวทางการ

เมืองครั้งสําคัญในซาอุดีอาระเบีย คือการปรับคณะรัฐมนตรี และ

การจัดลําดับการสืบสันติวงศใหมของราชวงศซาอุดีอาระเบีย การ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในครั้งนั้นคือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปสูคนรุน

ใหม ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่รัฐบาลของซาอุดีอาระเบียมักจะมีแตผู

อาวุโสระดับสูง นอกจากจะแตงตั้งคนรุนใหมอยาง เจาชายมูฮัมหมัด 

บิน ซัลมาน อัล ซะอูด พระราชโอรสของกษัตริย เปนมกุฎราชกุมาร

แลว ยังไดมีการแตงตั้งคนนอกที่ไมใชเชื้อพระวงศ แตเปนคนมีความ

สามารถอยางนายอาดิล อัล-จูเบอีร เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย

ประจํากรุงวอชิงตันของสหรัฐฯ มาดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีตาง

ประเทศแทนเจาชายซะอูด อัล-ไฟซอล ที่ดํารงตําแหน�งนี้มายาวนาน 

กวา 40 ป อีกดวย

ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงผูบริหารบานเมืองจากคนรุนเกามาสูคน

รุนใหมยอมทําใหวิสัยทัศนในการมองอนาคตของประเทศเปล่ียนไป ผูนํา

รุนใหมเหลาน้ีอาจไมไดใหความสําคัญมากนักกับกรณีตางๆ ท่ีเคยเกิด

ข้ึนระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย แตพวกเขาตระหนักถึงผลประโยชนท่ี

ซาอุดีอาระเบียจะไดรับหากฟนความสัมพันธกับไทยมากกวา

 อีกอยางคือปญหาทางเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียในชวงนั้น 

อันเกิดจากราคาน้ํามันที่ลดต่ําลงอยางตอเน� อง ก็อาจเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่สําคัญ ราคาน้ํามันที่ลดต่ําลงทําใหซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเปนผูผลิต

น้ํามันรายใหญที่สุดของโลก ประกาศขาดดุลงบประมาณมากที่สุดเปน

ประวัติการณถึง 98,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ จนเปนเหตุใหรัฐบาล

ตองคิดโครงการวิสัยทัศนซาอุฯ 2030 (Saudi Vision 2030) ขึ้นมา 

เพ� อลดการพึ่งพารายไดจากการขายน้ํามันอยางเดียว พรอมทั้งเปด

ชวงทางการหารายไดทางเศรษฐกิจที่หลากหลายมากขึ้น

นโยบายเศรษฐกิจอยางนี้ยอมบีบใหซาอุดีอาระเบียตองเปด

ประเทศมากขึ้น และแสวงหาโอกาสในการลงทุนตางประเทศ โดย

เฉพาะในกลุมประเทศที่มีศักยภาพ แตครั้นจะหันไปรวมมือกับกลุม

ประเทศเพ� อนบานในตะวันออกกลางดวยกันก็คงชวยอะไรไมไดมาก

นัก เพราะแตละประเทศก็ลวนมีปญหาของตนเอง หลายประเทศ

ตองเผชิญภัยสงคราม บางประเทศเกิดภาวะรัฐลมเหลว และมีอีก

หลายประเทศที่เปนประเทศยากจน ขณะที่มองไปยังกลุมประเทศ

ยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งเปนพันธมิตรเกาก็เกิดปญหาขึ้นมากมาย โดย

เฉพาะประเด็นเร� องการกอการรายที่ระยะหลังสหรัฐฯ เอง (ซึ่งถือเปน

พันธมิตรที่แนบแน�นที่สุดของซาอุดีอาระเบีย) กลับออกกฎหมายเลน

งานซาอุดีอาระเบียในกรณีการกอการราย 9/11

ในสภาพอยางนี้ซาอุดีอาระเบียไมมีทางเลือกมากนัก นอกจาก

จะตองสรางพันธมิตรใหม และผูกมิตรกับประเทศตางๆ มากยิ่งขึ้น 

ไมใชหวังพึ่งสหรัฐฯ ประเทศเดียวเหมือนในอดีต ประเทศไทยก็อาจ

เปนหนึ่งในเปาหมายที่ซาอุดีอาระเบียมองวาเปนประเทศที่มีศักยภาพ

ทําไมไทยควรเรงฟนคืนสัมพันธกับซาอุดีอาระเบีย

วิสัยทัศน 2030 ของซาอุดีอาระเบียมีรายละเอียดเนื้อหาอยู

มาก แตหากจะสรุปตามที่มกุฎราชกุมาร มูฮัมหมัด บิน ซัลมาน ทรง

ใหสัมภาษณสํานักขาวอัล-อาราบียะฮเอาไวเม� อปลายเดือนเมษายน 

2017 ก็คงพอสรุปไดวา

วิสัยทัศนนี้เปนการวางแผนอนาคต 15 ปของราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย เปาหมายสําคัญคือการขับเคล� อนเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยไมพึ่งพาน้ํามันใหไดภายในป 2020 จัดตั้งกองทุนมั่งคั่งที่

ใหญที่สุดในโลกที่มีมูลคา 2 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แปรรูปบริษัท

น้ํามันที่ใหญที่สุดในโลกอยาง ARAMCO โดยเอาหุนนอยกวารอยละ 

5 ออกมาขาย พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตอาวุธดวยตนเอง เพิ่มสัดสวน

แรงงานหญิง ลดอัตราการวางงาน และใชประโยชนจากทรัพยากร

ที่สําคัญอ� นๆ ของประเทศนอกจากน้ํามัน เชน สงเสริมอุตสาหกรรม

เหมืองแรที่ประเทศนี้ยังมีศักยภาพอยูมาก

นอกจากนั้นยังจะเพิ่มความสามารถของราชอาณาจักรในการ

รองรับมุสลิมจากทั่วโลกที่จะเขามาแสวงบุญในพิธีฮัจญและอุมเราะฮ 

จากปละประมาณ 8 ลานคน ในปจจุบัน เปน 15 ลานคน ในป 2020 

และเพิ่มเปน 30 ลานคน ในป 2030 อีกทั้งเจาชายซัลมานทรงกลาว

เพิ่มเติมอีกวา ซาอุดีอาระเบียจะเปดประเทศตอนรับนักทองเที่ยวจาก

ทั่วโลกที่จะมาเยือน แตเปนการเปดประเทศเพ� อการทองเที่ยวที่อยู

ภายใตกรอบคานิยมและความเช� อความศรัทธาของราชอาณาจักร

คาดกันวาการจะบรรลุความสําเร็จตามที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย

ไดวางไวในวิสัยทัศน 2030 นั้น ตองอาศัยการลงทุนขนาดใหญ การ

สรางโครงสรางพื้นฐานอันจะอํานวยความสะดวกตอการปฏิรูป

เศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตรนี้ สิ่งที่ตามมาคือความตองการแรงงาน

ตางชาติ โดยเฉพาะแรงงานฝมือ และโอกาสทางธุรกิจที่จะเปดให

สําหรับนักลงทุนทั่วโลก ที่จะหลั่งไหลเขามารวมเปนสวนหนึ่งที่สําคัญ

ในการผลักดันใหวิสัยทัศน 2030 กลายเปนจริงขึ้นมา

สําหรับประเทศไทย เราเคยสงแรงงานเขาไปทํางานใน

ซาอุดีอาระเบียมากที่สุดเม� อกวา 20 ปกอน จํานวนประมาณกวา 2 

แสนคน สรางรายไดใหประเทศมหาศาล กอนที่แรงงานของเราจะลด

จํานวนลงเหลือแคหลักพันจากความสัมพันธราวฉานอันเกี่ยวเน� องกับ

คดี “เพชรซาอุฯ” การอุมฆานักการทูต-นักธุรกิจซาอุดีอาระเบียที่เกิด

ขึ้นในไทย รวมถึงปญหาแรงงานลนตลาดซาอุดีอาระเบียในยุคนั้น

จากวิสัยทัศน 2030 ของซาอุดีอาระเบีย ถือเปนโอกาส

ที่กระทรวงแรงงานตองหาลูทางขยายตลาดแรงงานไทย เพราะ

ซาอุดีอาระเบียกําลังมีโครงการตางๆ เกิดขึ้นใหม อีกทั้งบริษัทลง

ทุนใหญๆ ในซาอุดีอาระเบีย ไมวาจะเปนของสหรัฐ ยุโรป จีน หรือ

ญี่ปุน ตางก็เคยช� นชอบแรงงานไทยมากอน ขณะเดียวกันนโยบายเปด

ประเทศสําหรับการทองเที่ยวก็อาจเปนชองทางใหไทยไดฟนฟูความ

ไวเนื้อเช� อใจกับซาอุดีอาระเบียมากยิ่งขึ้น ผานการพัฒนาและความ

รวมมือกันในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งไทยถือเปนประเทศที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณในดานนี้อยูพอสมควร

ในอีกดานหนึ่งการที่ไทยจะกําหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร

การตางประเทศตอตะวันออกกลางนั้น ไทยตองสรางความสมดุล

ในความสัมพันธ กลาวคือ หากดูสมการของความสัมพันธใน

ตะวันออกกลางขณะนี้นั้น จะเห็นวาประเทศ ซาอุดีอาระเบีย อิหราน 

และตุรกี เปนตัวเลนหลักในสมการนี้ แตประเทศไทยยังมีความ

สัมพันธที่ดีไมครบกับทุกประเทศ เพราะความสัมพันธระหวางไทยกับ

ซาอุดีอาระเบียยังไมปรากฏเต็มรูปแบบ

ดวยเหตุนี้ นโยบายตางประเทศหลักที่ไทยตองเรงสรางขึ้นใน

ตะวันออกกลางคือการสานสัมพันธที่ดีกับทุกประเทศ โดยตองเปน

นโยบายที่การสานความสัมพันธกับประเทศหนึ่งตองไมใหเกิดผล 

กระทบกับความสัมพันธกับอีกประเทศหนึ่ง และวิธีที่ดีที่สุดคือฟนคืน

สัมพันธขั้นปรกติกับซาอุดีอาระเบีย (เหมือนที่เรามีความสัมพันธที่ดี

กับอิหรานและตุรกี) อันจะทําใหไทยสามารถสรางความสมดุลของ

สมการที่เปนดุลอํานาจในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะนี้ ได.

ดร.ศราวุฒิ อารีย 

ผูอํานวยการศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

เปดเหตุผลการเดินหนากระชับความสัมพันธไทย-ซาอุดีอาระเบีย

ไวรัสโควิด-๑๙ .. ในสังคมที่ขาดสติ!!
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ชื่อติดโผเป็นแคนดิเดตทุกๆ คร้ังท่ีมีการปรับโครงสร้าง

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยเฉพาะเก้าอี้ “เลขา 

ธิการพรรค” สำาหรับ “สันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงการคลัง และรองหัวหน้าพรรค พปชร. 

ครั้งนี้ที่พรรคพลังประชารัฐมีมติขับ 21 ส.ส.พ้นพรรค ซึ่ง                                                                                    

รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค พปชร. ที่จะ                                                                                  

ต้องขาดสภาพความเป็นสมาชิกพรรคทันทีตามกฎหมายพรรคการ 

เมืองกำาหนดไว้ 

เก้าอี้ “เลขาฯ พปชร.” ก็จะว่างลง

แม้จะยังไม่มีการยืนยันการันตีจะตั้งใครมาเป็น “เลขาฯ  

พปชร.” เพราะต้องรอ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. กำาหนดวันประชุม

ใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือน เม.ย. เพื่อคัดเลือกกรรม 

การบริหารพรรคที่ว่างลง

แต่ตามข้อมูล ตามข่าว 

สารที่ปรากฏออกมา ดูเหมือนว่า                                        

ชื่อ “สันติ” จะได้ชิมลางเก้าอี้ 

“เลขาฯ พปชร.” ก่อนเป็นประ 

เดิม เพราะต่างคาดกันว่า “บิ๊ก

ป้อม” จะเลือกให้มานั่ง “รักษา

การเลขาฯ พปชร.” ไปพลางๆ 

ก่อน จนกว่าจะมีการคัดเลือกเลขาฯ 

พปชร.ตัวจริงเสียงจริงอีกครั้ง

ซ่ึงหากเป็นไปตามข่าว เป็น

ไปตามข้อมูลที่ปรากฏ ก็จะเป็น

อีกก้าวหนึ่งที่ “สันติ” เข้าใกล้

เลขาฯ พปชร.

แต่จะได้นั่งเก้าอี้ “เลขาฯ พรรคพลังประชารัฐ” ตัวจริงเสียง

จริงหรือไม่ ก็คงต้องไปลุ้น ไปดูกระแสอีกคร้ังช่วงใกล้การประชุม

ใหญ่ของพรรค 

เพราะแคนดิเดต “เลขาฯ พปชร.” ใช่มีเพียง “สันติ” เท่านั้น 

เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีชื่อ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยุติธรรม และ 

“สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน เข้าชิงเก้าอี้ดังกล่าวด้วย

“สันติ” อาจจะโล่งใจไปเปลาะหนึ่งที่ทาง “สมศักดิ์” เคย

ออกมาประกาศแล้วว่าไม่พร้อมนั่งในตำาแหน่งเลขาธิการพรรคคน

ใหม่ เลยน่าจะเหลือเพียง “สุชาติ” ที่ดูเหมือนมีผลงานเด่น ผล

งานต่อเนื่อง รวมทั้งกำาลังขึ้นหม้อในสายตา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

เป็นคู่แข่งสำาคัญ!!!

กระนั้นหากเมื่อ “สันติ” ได้ซ้อมนั่งรักษาการเลขาฯ พปชร. 

ไปแล้ว โอกาสเป็นตัวจริงก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อม 

ต้องจับตาดูกันยาวๆ อีก 2-3 เดือนข้างหน้า เลขาฯ พปชร. 

จะชื่อ “สันติ พร้อมพัฒน์” หรือไม่

“สันติ พร้อมพัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง                                                                                  

เกิดวันท่ี 1 ม.ค.2495 เป็นบุตรของนายโซกเฮ้ียง แซ่เล้า กับนางซิว

แฮ้ แซ่ล้ิม สมรสกับนางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (สกุลเดิม ทองแถม) มี

บุตรด้วยกัน 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 

(รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (2545) ระดับปริญญาโท 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง (2547) 

และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 11 (2549-2550) และยังได้รับปริญญาวิทยาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในปี 2552

เส้นทางการเมืองผ่านตำาแหน่งสำาคัญๆ มามากมาย ท้ังอดีต                                                                                   

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พรรคเพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อ และอดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐ 

บาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นต้น.

ดังนั้นจะกล่าวหาว่าทีวีไทยช่วยทำาลายภาษาไทยก็จะ

เป็นการกล่าวเกินเลยมากไป เพราะ “อะไรๆ มันก็ผิดได้ทั้ง

น้ัน” ซ่ึงกำานันถึกน้ันตลอดชีวิตท่ีทำางานพิสูจน์อักษรท่ีเคย ดำารง

ตำาแหน่งที่ปรึกษา (ไทยรัฐ) มาแล้วเมื่อ ๕๐ ปีก่อน เคยแนะนำา

ฝ่ายพิสูจน์อักษร (สมัยก่อนก็ต้อง “กา” ต้อง “วง” รอบที่

ผิดไปให้ช่างพิมพ์/ช่างเรียงจัดแก้ไขซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ยุ่งยาก) 

บ.ก.แต่ละแห่งจึงขอร้องแกมบังคับว่า “กรุณาอย่าให้ผิดบ่อยๆ 

....นะครับ”

ที่สำาคัญที่สุดพิสูจน์อักษรทุกคนต้องรู้จักอดทนต่อการ

อ่านลายมือ (สมัยก่อนเขียนต้นฉบับอย่างที่อยู่ในมือ ลูกหลาน 

ที่กำาลัง ตรวจ อยู่ที่ “ไทยโพสต์” นี่แหละ) เพียงแต่เดี๋ยวนี้เขา

ไม่ต้อง “เรียง” เขาพิมพ์เอามาเป็น บรรทัด (เขียนเป็นตัวอย่าง

ให้ดูเลยว่าสมัยโบราณช่างเรียง/พิสูจน์อักษรต้องอดทนต่อต้น 

ฉบับของ นักข่าว นักเขียน เป็นที่สุดอย่าง กำานันถึก นี่แหละ)

คุยเยิ่นเย้อเสียตั้งนาน เพราะเรื่องหงุดหงิด เกี่ยวกับ

ภาษาเขียน (ไทย) นี่แหละ ระยะนี้จึงถอยจากจอทีวีไป ๕๐% 

หนังสือพิมพ์อ่าน ๒ เล่ม (แบบรับประจำาคือ ไทยรัฐกับไทย

โพสต์) ไทยรัฐทดแทนบุญคุณ “ป๊ะ” จนกว่าตัวจะตายหรือหมด

กำาลังหาเงินมาซื้อ ส่วนไทยโพสต์เขียนด้วย “ความรักและนับ 

ถือ (น้ำาใจ) ยิ่ง ก็รับไปจนกว่าจะตายจากกัน “รู้ว่าตายวันไหน

ก่อนตายจะเขียนจดหมายมาบอก”

ช่วงเวลาว่างวันอาทิตย์ลูกสาวมาช่วย ซื้อหนังสือเก่าๆ 

ของพ่อ มีท้ัง ของท่ีระลึก จดหมายจากเพื่อนรัก ฯลฯ ก็ได้ทราบ

ข่าวของเพื่อน ๒ คนที่มีความสนิทสนมรักใคร่ เขียนจดหมาย

มาบอกกันทุกวันอย่างท่ีมีการเขียนกับ บ.ก.ท้ังสองอย่างปัจจุบัน

คนหนึ่งอยู่ที่บ้านตำาบลเดียวกันที่ อำาเภอบางปะหัน อายุ

เท่ากัน อยู่วัดอายุ ๕ ขวบมาด้วยกัน ผมไปเรียนต่อ เขา อยู่กับ

บ้านทำานา ไม่มีทุนเรียน แต่รู้เรื่องการเกษตรยิ่งกว่า รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนมีที่ไม่รู้ว่าจะทำาอะไรดี เขาก็เขียน

แนะนำา “กำานันถึก” เป็น กำานันแทน ก็ด้วย ผู้ ใหญ่โถ ลูกบ้าน

ของผมในอดีต ผมเก็บเรื่องดีๆ ของเขาไว้เยอะ 

ขอเสนอทั้งสอง บ.ก.พิจารณาอีกท่านหนึ่ง ไม่ใช่คน เป็น

พระ อดีต อุปัชฌาย์ ระดับสมภาร ท่านชื่อ สมภารกลม วัด

ไผ่ จำาศีลอยู่วิเศษชัยชาญ (แขวงเมือง) จังหวัดอ่างทอง เป็น

5บทความ

ญญาอ่อน! 

“ชลน่าน ศรีแก้ว” คงลืมไปว่าตัวเองเป็นถึง

หัวหน้าพรรคการเมือง 

ไม่ใช่ ส.ส.ปลายแถวอีกแล้ว 

หัวหน้าพรรคการเมือง เป็นผู้นำาทางการเมือง สิ่งที่ต้อง

พกติดตัวมาด้วยคือ วุฒิภาวะ ไม่ใช่ผีเจาะปาก อยากพูดอะไร

ก็พูด โดยไม่สนใจข้อเท็จจริง 

ในภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้งแบบนี้ นักการ

เมืองต้องรู้ว่าอะไรควรพูดและไม่ควรพูด อะไรควรเอามาเล่น

การเมือง หรืออะไรไม่ควร 

เรื่องที่ “หมอชลน่าน” บอกว่า มี ๒ เรื่องอยากให้ “ลุง

ตู่” คือ 

๑.นายกฯ ลาออก เปลี่ยนคณะรัฐมนตรี 

๒.ยุบสภา เราพร้อมถ้านายกฯ จะยุบสภาเพื่อคืนอำานาจ

ให้ประชาชนไปตัดสิน

ครับ...๒ เรื่องน้ี ประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์ 

ร่วม ๘ ปี ที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล ฉะนั้นจึงไม่

แปลกใจ ที่พรรคเพื่อไทยต้องการล้มกระดาน เพื่อให้เปลี่ยน

รัฐบาลให้ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นยุบสภา หรือ นายกฯ ลาออก หากเพื่อไทย

ไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาล เราก็จะได้ยินเสียงเรียกร้องให้รัฐบาล

ยุบสภา-ลาออก ต่อไปเรื่อยๆ 

จนกว่าเพื่อไทยจะกลับเข้าเป็นรัฐบาล ถึงวันนั้นใครมา

เรียกร้องให้รัฐบาลเพื่อไทยยุบสภา ลาออก คิดหรือว่าจะทำา

ตาม 

ณ สถานการณ์ปัจจุบันยุบสภา ลาออก ยังไม่ใช่การแก้

ปัญหาที่ถูกจุด 

คิดหรือว่าเพื่อไทยกลับเข้ามาเป็นรัฐบาล จะทำาได้ดีกว่า

ที่รัฐบาลปัจจุบันทำาอยู่ 

แค่เรื่องใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเพื่อไทย 

ก็ไม่พ้นเรื่อง “อีแอบ” แล้ว 

คิดหรือว่า “หมอชลน่าน” จะได้รับการไว้วางใจจาก 

“นายใหญ่” ให้เป็นนายกรัฐมนตรี

แน่ใจหรือว่า หมากที่ “นายใหญ่” วางไว้ทำาเพื่อประชา 

จมูกหมา-จมูกคน

ชน ไม่ได้ทำาเพื่อกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆ อย่างที่ประกาศซ้ำา

แล้วซ้ำาเล่า

แค่เรื่องนี้สำาหรับพรรคเพื่อไทยแล้ว มันเหมือนความดำามืด

ในก้นอุโมงค์   

เพราะยังเป็นเรื่องของตระกูลชินวัตรอยู่ 

มาถึงประเด็นสำาคัญ “หมอชลน่าน” บอกว่า ไม่ควรใช้วิธี

การยึดอำานาจ รัฐประหาร เพราะมีกลิ่นออกมาว่า จะมีการใช้วิธี

นี้ จึงขอคัดค้าน ขอเรียกร้องไปถึงผู้มีอำานาจอย่าได้คิดวิธีการนี้

จมูกได้กลิ่นดีขนาดนั้น ไม่ธรรมดาเลย  

รู้มั้ยครับว่า จมูกสุนัข ทำางานอย่างไร 

อธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ตามนี้ครับ...

ที่จมูกของสุนัขจะมีอวัยวะที่ชื่อว่า Jacobson’s organ 

หรือ Vomeronasal organ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อลักษณะเป็นท่อแคบๆ 

๑ คู่ อยู่บริเวณเพดานแข็งทำาหน้าที่รับฟีโรโมน  

เห็นได้จากการที่สุนัขตัวผู้สามารถรับรู้ได้ว่า สุนัขตัวเมียตัว

ไหนกำาลังเป็นสัดอยู่ 

ภายในจมูกของสุนัขมีเซลล์รับกล่ินท่ีเรียกว่า Olfactory cells 

อยู่จำานวนมากซึ่งทำาให้สามารถรับกลิ่นได้ไว เซลล์เหล่านี้จะอยู่

ตามผิวในโพรงจมูก 

ปริมาณจำานวนเซลล์รับกลิ่นในจมูก ยิ่งมีมากเท่าไร จมูก

ยิ่งไวเท่านั้น 

สุนัขมีขนาดพื้นที่เซลล์รับกลิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๒๕-๑๕๐ ตาราง

เซนติเมตร 

แตกต่างจากคนเราที่มีพื้นที่ที่มีเซลล์รับกลิ่นเพียง ๔ ตาราง

เซนติเมตร มันจึงสามารถดมกลิ่นได้ไวกว่าคนเรา 

สุนัขแต่ละพันธุ์ก็จะมีขนาดไม่เท่ากัน 

ความไวในการดมจึงลดหลั่นกันไปตามพื้นที่เซลล์รับกลิ่น

นั่นเอง เซลล์รับกลิ่นจะมีระดับ threshold ที่ค่อนข้างต่ำา ทำาให้มี

ความไวสูง สามารถถูกกระตุ้นได้ง่าย

เมื่อกล่ินซ่ึงเป็นโมเลกุลล่องลอยอยู่ในอากาศ ไปจับกับเน้ือ 

เยื่อภายในจมูกส่วนรับสัญญาณของสุนัข จนเกิดการกระตุ้นเซลล์

รับกลิ่น 

มีการเปล่ียนแปลงของเซลล์เกิดข้ึน แล้วส่งสัญญาณกระตุ้น

ไปตามเส้นประสาท เข้าสู่สมองเพื่อแปลสัญญาณออกมา

เห็นมั้ยครับว่าจมูกสุนัขมีความซับซ้อนแค่ไหน  

จมูกสุนัข จึงเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือ 

ดมยาเสพติดก็บอกเป็นยาเสพติด 

ดมระเบิดก็บอกเป็นระเบิด 

จมูกคน จะซับซ้อนน้อยกว่า แต่ซ่อนเล่ห์กลเยอะกว่ามาก 

สถานการณ์การเมืองขณะนี้ ไม่มีใครได้กลิ่นรัฐประหารแม้แต่คน

เดียว นอกจาก “หมอชลน่าน” 

กลับกันช่วงท้ายรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ได้กล่ินรัฐประหารโชยต้ัง 

แต่ปากซอยยันท้ายซอย

เพราะรัฐบาลขณะนั้น อุดมไปด้วยเรื่องโกง และคนโกง 

เพราะนักการเมืองโกงเป็นคนกวักมือเรียกให้ทหารเข้ามา 

โดยหลักการแล้วรัฐประหารเป็นเรื่องเลวร้ายครับ 

แต่รัฐบาลโกงก็ชั่วร้ายมากพอๆ กัน  

ฉะนั้นเลิกเถอะครับ กุข่าวรัฐประหาร เพียงแค่หวังให้เกิด

แรงกระเพื่อมทางการเมือง ให้คนไล่ถล่มรัฐบาล โดยที่ไม่มีใคร

คิดทำารัฐประหารในสถานการณ์ปัจจุบันเลย

ฝ่ายค้านมีกลไกตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยื่นญัตติ ต้ังกระทู้ถาม 

ถ้าอยากล้มรัฐบาลให้ได้เร็วๆ ละท้ิงหน้าท่ีในสภานิติบัญญัติ 

ไม่เข้าประชุม แล้วฉวยจังหวะ รอโหวตคว่ำาร่างกฎหมาย 

เมื่อรัฐบาลแพ้ โหวต นายกฯ ก็มีแค่ ๒ ทางเลือก คือไม่ยุบ

สภา ก็ลาออก 

และดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยกำาลังใช้วิธีงดทำาหน้าท่ีฝ่าย

นิติบัญญัติ แต่ยังรับเงินเดือน และเบี้ยตอบแทนเต็มพิกัด 

ก็ว่ากันไปครับ แล้วแต่กลยุทธ์ที่งัดมาใช้

ในทางกลับกัน ฝ่ายค้านที่เอาแต่ด่ารัฐบาลขี้โกง รัฐบาล

เผด็จการ แต่ฝ่ายค้านกลับไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถจัดการ

กับรัฐบาลโกงรัฐบาลเผด็จการได้ แบบนี้ก็เป็นที่พึ่งของประชา 

ชนไม่ได้

เปลืองข้าวสุกเหมือนกัน 

รัฐประหาร หากจะเกิดในเวลานี้ คนที่มีศักยภาพที่จะ

ทำาได้ ก็มีเพียงนายทหารระดับ ผบ.เหล่าทัพเท่านั้น อย่าไป

ฝันว่าจะมีพวกยังเติร์ก เหม็นขี้หน้าลุงตู่ แล้วลุกขึ้นมาทำายึด

อำานาจ  

เพ้อเจ้อครับ 

กองทัพในปัจจุบัน มีความเป็นปึกแผ่นมากกว่าหลายๆ 

ปีที่ผ่านมา คนที่ทำาให้ทหารไม่แตกแถว ไม่ใช่ใครอื่นครับ ฝีมือ

พรรคฝ่ายค้าน 

ทั้งเพื่อไทย ก้าวไกล ล้วนเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา 

ฉะนั้นหากจะมีการรัฐประหารก็มีอยู่กรณีเดียว “รัฐประ 

หารตัวเอง”

แต่...มันจะยิ่งเพ้อเจ้อหนักเข้าไปใหญ่ 

ทหารปรับตัวไปมากพอควร อย่าไปคิดว่าทหาร พ.ศ.นี้

จะเหมือน จอมพลถนอม กิตติขจร ที่รัฐประหารตัวเองเมื่อปี 

๒๕๑๔ 

มันหมดยุคแล้วครับ

“ลุงตู่” ก็รู้ว่าทหารไม่สามารถทำารัฐประหารซ้ำาอีกครั้งได้ 

โดยเฉพาะการรัฐประหารตัวเอง 

นอกจากในประเทศไม่ยอมรับแล้ว ทั่วโลกเขาไม่คบหา

ด้วย 

ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ต่อให้ใครทำารัฐประหารสำาเร็จก็

ไม่มีทางอยู่ได้ 

ถามกลับไปยังนักการเมือง เคยคิดวางแผนไว้หรือไม่ เลือก

ตั้งคราวหน้าถ้าได้เป็นรัฐบาล จะไม่โกง 

ถ้าทำาได้จะไม่ได้กลิ่นรัฐประหารแน่นอน.

FOCUS

นักข่าว ถาม บิลเกตส์

และ บัฟเฟตต์ ชัดเจนว่า

สรุปความสำาเร็จในชีวา

คำาเดียวเถิดหนา ณ บัดนี้

คำาตอบ ตรงกัน คือโฟกัส

มิได้นัด กันมาก่อน ด่วนจี๋

เพ่งตรงจุด สนใจ กาย วจี

ทำาทันทีทำาจริงกับสิ่งเดียว

นักพิสูจน์อักษรอาชีพ 

เรียน คุณอัตถ์/คุณเปลว สอง บ.ก.ที่รักนับถือยิ่ง

เช้านี้ อากาศกรุงเทพฯ ดูสุขสงบกว่าทุกวัน ลมหนาว ดู

จะเริ่มพัดโชยแรงขึ้นกว่าทุกวันที่ผ่านมา 

เปิด หน้า ๓ บ.ก.เปลว และ หน้า ๕ บ.ก.อัตถ์ อ่าน

บทความที่เขียนของท่าน บ.ก.ทั้งสองแล้วก็วัด “อารมณ์ใจ” 

ได้ว่า เกิดความสุข สงบ สบาย ไม่ต้องวุ่นใจเหมือนหลายวัน

ที่ผ่านมา ที่ต้องไปค้นหาคำาสอนมาสอน ไอ้พวกม็อบผ้าขี้ริ้วไร้

หัวใจ ไร้ความสำานึก และไร้ความมีมันสมองที่ใช้ตรองความ

ถูกผิด ตามจิตสำานึกแห่งความดีงาม 

เมื่อมาถึงตอนนี้ ถ้าคิดได้ก็สายเสียแล้ว ความสำานึก

ความรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่พวกมึงอ้ายอีทั้งหลายจะต้องรับ

ฟัง ทัณฑ์ที่ยมราช จะลงโทษพวกมึงในนรก ก่อนพวกมึงจะ

ต้องรับโทษทัณฑ์ตามนรกกำาหนดจำาไว้ “เพลิงท่ีพวกมึงท้ังหลาย

ช่วยกันเผาทำาลายร้างของผู้ทรงธรรมที่ ๙ ไฟนั้นจะไหม้ให้ 

พวกมึง ไชโยโห่ร้องด้วยยินดี สาสมใจ... เพลิงในขุมนรก จะยิ่ง

ใหญ่เป็น พันเท่าของเพลิงในภพนี้...!

ต้องเรียนท่านทั้งสอง บ.ก.ว่าผมเป็นคนอ่านหนังสือที่

ละเอียด ดังนั้น...หนังสือของ ผมทุกเล่ม จะมีร่องรอยของการ

บันทึก (ความที่สงสัยเรื่องราวใหม่ที่น่าสนใจ) และ บรรทัดไหน 

ที่มี คำา/ความที่น่าสนใจ เก็บ/จำาและบันทึก ก็จะไว้ ณ ทุกๆ 

หน้าหนังสือ บันทึกแม้ประวัติ ซื้อที่ ไหน? ใครให้? วันเดือนปีที่

เริ่ม อ่านบรรทัดแรก ความผิดของการ พิมพ์ถ้อยคำาในหนังสือ

ทุกเล่ม (สำาหรับกิจกรรมนี้ผมอ่านสองเที่ยวทุกบรรทัด) และ 

ขีดเส้นใต้ ด้วย หมึกดำา และ แดง ทุกบรรทัด แม้ คำานำา หรือ 

คำาจบบริบูรณ์ ท้ายเล่ม

การที่ทำาอย่างนี้เป็นนิสัยของ นักพิสูจน์อักษรอาชีพ นับ

เวลาทำางานนี้ใน สำานักพิมพ์หลายสิบแห่งทั้งกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัด การพิสูจน์อักษรไม่ใช่ไม่จำาเป็น แม้ ทั่น จะคุยว่า 

“ฉันพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไม่มีผิดเด็ดขาดก็เถอะ แต่ ช่วงพลาด 

ยังมีอีกหลายขั้นตอน แม้ในตอน จัดหน้าหนังสือ (อะไรก็ช่าง) 

ตอน ปิดเล่ม หลุดละนี้แล้ว คนรับ ผิดชอบสุดท้ายคือ คนที่

ต้องดูซ้ำาสองหนทุกหน้า ทุกรายละเอียด แม้โฆษณา (ข้อนี้ 

ทำาหนังสือ “เจ๊ง” มาแล้ว)

เรียนท่าน บ.ก.ทั้งสองอย่างตรงไปตรงมา ผมขอประ 

ณามว่าระหว่าง นสพ.กับทีวี ฝ่าย นสพ.ผิด (เล็กน้อยบ้าง ใหญ่

บ้างทุกวัน และบางวันไม่ผิด แม้แต่โฆษณา) แต่ทีวีผิดระเบิด 

ทั้ง ตัวเล็ก ตัวใหญ่ โฆษณา ข่าวต่างจังหวัดผิดบ่อยที่สุด ตัว

อักษร วิ่ง หรือ นิ่ง ขนาดผิดไปเที่ยวยังดึงเอามาใส่ต่อรอบหลัง

อีก 

ซ้อมนั่ง‘เลขาฯพปชร.’

พระเชี่ยวชาญวิปัสสนา เป็นพระเคร่ง เกิดมาบวชแต่เป็นเณร

จนเป็นพระเคร่งในธรรม ฉันมื้อเดียว (เช้า) ออกธุดงค์ทุกปี ปี

ละ ๓-๖ เดือน เป็นพระป่ามหานิกาย ไม่ถือเงิน ท่านเกิดอายุ

เท่ากัน ทั้ง ๒ มรณะแล้วมีเรื่องราวที่ท่านเล่า เขียนแปลก

ประหลาด

ผมขออนุญาตจะนำาประโยชน์จากท่านทั้ง ๒ มาเสนอ

โปรดพิจารณา

กำ�นัน ถึก 

 

ผมไม่แปลกใจเลยครับที่ข้อเขียนของ กำ�นันถึก ที่ผ่�นๆ 

ม� มีเกร็ดประวัติต่�งๆ ม�กม�ย เพร�ะท่�นอ่�นเยอะ หนังสือ

ก็ดีตรงนี้แหละครับ ใครอ่�นเยอะ จำ�ได้เยอะ ก็จะมีคว�มรู้ม�ก

กว่�คนอื่น ส�ม�รถหยิบฉวยคว�มรู้ไปใช้ง�นได้หล�กหล�ย

พูดถึงก�รพิสูจน์อักษร สมัยก่อนก�รเข้�หน้�หนังสือพิมพ์

ต้องใช้เรียงพิมพ์ พูดง่�ยๆ คือ เหมือนขับรถเกียร์ธรรมด� มีวิธี

ก�รละเอียดลออ ค่อยๆ สับไปทีละเกียร์ ต่�งจ�กสมัยนี้ใช้เกียร์

ออโต้ ไม่ต้องทำ�อะไรม�ก แค่เหยียบคันเร่งรถก็พุ่งพรวด ยุค

สมัยมันเปลี่ยน แต่กลับกล�ยเป็นว่�ระบบก�รทำ�ง�นในอดีต

มีคว�มละเอียดกว่�ปัจจุบัน เมื่อปัจจุบันคว�มละเอียดน้อยกว่�                                                                                

คว�มผิดพล�ดก็ม�กกว่� บวกกับวิถีชีวิตคนสมัยนี้ที่มีแต่คว�ม 

เร่งรีบ แทบทุกอย่�งดูเร่งรีบไปหมด คว�มผิดพล�ดจึงเกิดขึ้น

ง่�ยครับ.  

ทั้งโลก

 * ระส่ำาระสายทั้งโลก

วิปโยคแต่ไทยหาไม่

โรคระบาด,บาดบรรลัย

ไปทั่วโลกาอาดูร

 * ยังจะโทษอะไรอีก

ทั้งปลีกทั้งใหญ่ดับสูญ

ตัวตนยังจักเพิ่มพูน

ศูนย์กลางอัตตาธิปไตย

 * นั่นคือความเห็นแก่ตัว

เมามัวกิเลสเหลวไหล

อยู่เย็นท่ามกองไฟ

เผาไหม้ในนาม “วิทยาการ”

 * มนุษยชาติต้องร่วมกัน

ฟันฝ่าตัณหาอาจหาญ

การเสียสละด้วยวิญญาณ

จึงกู้ โลกทรมานพ้นภัยฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

สันติ พร้อมพัฒน์

ปั
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วง 2 ปีที่มี โควิด-19 ระบาด และความไม่แน่นอน

ที่รออยู่ข้างหน้า ทำาให้รายได้สุทธิของประชากรใน

ประเทศเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน 

รวมทั้งการฟื้นตัวของตลาดแต่ละภาคธุรกิจจะ

เกิดขึ้นไม่เท่ากัน และจะปรับตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อย

ไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระ

ทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ต้องปรับตัวเพื่อ

รองรับวิกฤตที่เกิดขึ้น มาในปี 2565 นี้ การเกิดโควิด-19 

สายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน ได้สร้างความหวาดวิตกให้กับผู้

ประกอบการอสังหาฯ เช่นกัน

ซึ่ง รุ่งรัตน์ วีระภาคย์การุณ กรรมการผู้จัดการซีบี

อาร์อี ประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ปี 2565 เป็นอีกหนึ่ง

ปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์

ต้องปรับตัวและเคลื่อนไหวในเชิงรุกมากขึ้น และเตรียม

พร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ลูกค้ามีการคัด

เลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น รวมถึงมีความต้องการที่                                                                       

ซับซ้อนมากขึ้นด้วย ในขณะที่นักลงทุนและผู้พัฒนาโครง 

การจะต้องเผชิญความท้าทายในการนำาเสนอสินค้าที่

เหมาะสมเข้ามาสู่ตลาดที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ดัง

นั้นจึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องรับรู้ถึงแนว

โน้มใหม่ๆ ที่กำาลังเกิดขึ้น เพื่อปรับกลยุทธ์และดำาเนินการ

ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง

เช่นเดียวกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างธุรกิจรับสร้างบ้าน

ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่ง ถิรพร สุวรรณสุต ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ 

ได้คาดการณ์ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านปี 2565 มีโอกาส

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ก็

มีตัวแปรสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัว หรือฉุด

รั้งกำาลังซื้อผู้บริโภคให้ชะลอตัวลง ก็คือ ความผันผวนของ

ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับตัวสูงขึ้น

โดยเมื่อช่วงไตรมาส 3 ปีก่อน เหล็กโครงสร้างและ

เหล็กรูปพรรณราคาปรับตัวสูงข้ึนกว่า 30% และมาปีน้ีราคา

ก็ยังไม่นิ่ง หรือขยับสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆ ในขณะที่วัสดุก่อสร้าง

หลักๆ ก็มีการปรับราคาสูงขึ้นตามกัน เฉลี่ย 3-5% จาก

ความไม่แน่นอนดังกล่าวทำาให้ในปีที่ผ่านมานั้น บริษัทมี 

นโยบายตรึงราคาขายบ้านและแบกรับต้นทุนบางส่วนไว้

เอง เหตุก็เพราะกำาลังซื้อผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวและธุรกิจรับ                                                                          

สร้างบ้านมีการแข่งขันกันสูงมาก รวมท้ังเพื่อมิให้เป็นภาระ

และกระทบต่อกำาลังซื้อผู้บริโภคมากนัก

แต่ล่าสุด ผู้ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้างเกือบทุก

ชนิดมีการแจ้งปรับราคาขายใหม่ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากเดิม

อีก 5-15% ส่งผลให้บริษัทต้องทบทวนนโยบายเพราะไม่

อาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อไปไหว และเตรียมปรับราคา

ขายบ้านครั้งแรกของปี 2565 นี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 2-5% 

โดยยอมรับว่าการปรับราคาบ้านในช่วงนี้ย่อมกระทบต่อ

ผู้บริโภคที่กำาลังวางแผนจะสร้างบ้านกับบริษัทพอสมควร 

แต่ก็เชื่อว่าผู้บริโภคคงจะเข้าใจถึงที่มาและเหตุผลของ

การปรับ อย่างไรก็ดีบริษัทยังมีความกังวลว่าราคาวัสดุฯ 

จะมีความผันผวนหรือปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกลางปีนี้ หาก

จำาเป็นก็อาจจะต้องมีการปรับราคาบ้านอีกครั้งด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ดูแล้วช่วงนี้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระ

ของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มอาหาร โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ปรับเพิ่มสูงมากเป็น

ประวัติการณ์ ซึ่งบางช่วงน่าจะแตะ 250 บาทต่อกิโลกรัม 

เช่นเดียวกับราคาไข่ไก่ และผักบางชนิดก็ฉวยโอกาสปรับ

เพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะเข้มงวดออก

ตรวจตราว่าใครที่ฉวยโอกาสในช่วงนี้ ก็จะลงโทษตามกฎ 

หมาย 

แต่ไม่ว่าจะทำาอย่างไรสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีขาย

อยู่ในขณะนี้ ได้เตรียมจะปรับราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่ม

เช่นกัน เมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะแพงทั้งแผ่นดินหรือไม่ ก็ต้อง

ลุ้นกันว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาแพงทั้งแผ่นดินได้อย่างไร 

โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ต้องล่าและเอาผิดแก๊งที่กระทำาผิดและ

กักตุนไว้ และการทำาต้องรวดเร็ว ฉับไว ปัญหาที่มีอยู่ก็จะ

เริ่มคลี่คลายลง แม้จะกำาจัดไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังดีกว่าไม่

ทำาอะไร ปล่อยไว้ให้ชาวบ้านรับกรรมกันไป. 

แพงเพราะต้นทุนเพิ่มหรือกักตุน

เศรษฐกิจ

ช่

บุญช่วย  ค้ายาดี

ดหนัก-จัดเต็ม... ต้องคนนี้ CEO “กรมเชษฐ์ วิพันธ์

พงษ์” บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) ผู้พัฒนาอสังหาฯ 

ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ 

“We build Happiness” ตั้งแต่

เปิดศักราชปีเสือ เดินหน้าลุยไม่

หยุด เริ่มจากประกาศบิ๊กดีล JV 

ยักษ์อสังหาฯ ชั้นนำาของญี่ปุ่น 

“ทาคาระ เลเบ็น” และเข้าเทกฯ 

คอนโดฯ ย่านรัชดาฯ-สุทธิสาร 

“แม็กซี่ พรีเมียร์ วัน” ยัง                   

คร่าาาาาา..ยังไม่หมดข่าวดี ยอด

ขายโครงการก็ไม่ธรรมดา ...แว่ว

มาว่า Q1/65 เขาตั้งเป้า 2,000 

ล้านบาท อุ๊บ! จับตารอดู อีกไม่

นานเกินรอได้รู้กัน.

จั

ลุยไม่หยุด

กรมเชษฐ์ 

วิพันธ์พงษ์

ตั้งAMCบริหารหนี้เสียพิษโควิด
ไทยโพสต์ • ธปท.ออกมาตรการ

ชั่วคราว หนุนธนาคาร-บริษัท

บริหารสินทรัพย์ หรือ AMC ร่วม

ทุนบริหารหนี้เอ็นพีแอล-เอ็นพีเอ 

ชี้ต้องตั้งบริษัทภายในปี 67 แย้ม

มีสนใจแล้ว 2-3 รายขอจัดตั้ง

น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบาย

และกำากับสถาบันการเงิน 2 ธนา 

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิด                                             

เผยว่า จากสถานการณ์การระบาด

ของโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบ

เป็นวงกว้าง ธปท.ได้มีมาตรการ

ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และ

บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถ

ร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุน โดย                                     

รูปแบบการจัดตั้ง JVAMC สัด 

ส่วนการถือหุ้นจะเป็นธนาคาร 

49% และ AMC อีก 49% และ

บุคคลอื่นอีก 2% ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อกำาหนดการจัดตั้งบริษัทของ

กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ จะไม่มีใครมีอำานาจ

ควบคุม ซึ่งการตัดขายหนี้จะได้

ทั้งหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็น

พีแอล) และทรัพย์สินรอการขาย   

(เอ็นพีเอ) ในราคายุติธรรม และ

อาจจะเป็นหนี้ด้อยคุณภาพจาก

ปัญหาโควิด-19 และหน้ีจากปัญหา

อื่นๆ

สำาหรับ หลักเกณฑ์กำาหนด

ให้บริษัทร่วมทุนจะต้องยื่นจัดตั้ง

ภายใน 3 ปี หรือจนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2567 เนื่องจาก ธปท.

มองว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

จะหมดลงในปี 2566 ธปท.จึงเผื่อ

เกิดเหตุการณ์ไว้อีก 1 ปี ขณะ

เดียวกันตามกฎหมายการเคลียร์

หนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 10 ปี 

แต่ครั้งนี้ ธปท.ได้เปิดช่องขยาย

เวลาเป็น 15 ปี

อย่างไรก็ดี ตอนน้ีมีสถาบัน

การเงินและบริษัทบริหารสิน 

ทรัพย์ (AMC) ที่ให้ความสนใจ

และเข้ามาติดต่อสอบถามใน

รายละเอียดการจัดตั้งแล้ว 2-3 

ราย คาดว่าภายหลังจาก ธปท.

มีการออกประกาศหนังสือเวียน                           

รูปแบบการจัดตั้งน่าจะมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย ธปท.จะติด 

ตามและมีการพูดคุยกับธนาคาร

อย่ างใกล้ชิด เพื่ อ ให้การออก

มาตรการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล.

เปิดบริการ • นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม

ธุรกิจการตลาด บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น, นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการ

ตลาด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT, พล.อ.พิศาล วัฒนวงศ์คีรี ประธานที่ปรึกษา NT Ibuzz และนาย

เสรี อนุพันธนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก รีเทล จำากัด พร้อมผู้บริหารของทั้งสี่ฝ่าย ร่วมกัน

เปิด Buzz Privilege Free Wifi ที่ร้านอินทนิล เพื่อเพ่ิมความสะดวกให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการ โดยมีแผนจะเปิด

ให้บริการท่ีร้านอินทนิลอีกกว่า 650 สาขาทั่วประเทศภายในปีนี้.

บี้สนข.เร่งเครื่องแลนด์บริดจ์
พัฒนาควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม

ชูศูนย์กลางขนส่งในภูมิภาค

ราชดำาเนิน • “ศักดิ์สยาม” ตรวจความคืบหน้าแลนด์บริดจ์ แนะ

ยกท่าเรือในต่างประเทศเป็นต้นแบบ สั่ง สนข.ศึกษาแผนแม่บทดัน

สู่เส้นทางหลักและฮับขนส่งสินค้าในภูมิภาค ย้ำาเปิดเวทีฟังเสียง

ประชาชนต้องคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการขับ

เคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยง

การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและ

อันดามัน (แลนด์บริดจ์) ชุมพร-

ระนอง ครั้งที่ 1/65 เพื่อติดตาม

ผลการดำาเนินการในด้านต่างๆ 

ว่าในแผนการดำาเนินโครงการ

นี้ ต้ อ ง มี ก า ร ศึ ก ษ า ตั ว เ ล ข

เศรษฐกิจด้านต่างๆ เกณฑ์การ

พิจารณาความคุ้มค่าในการ

ลงทุน รวมถึงรายละเอียดของ

ค่าก่อสร้างให้มีความชัดเจน 

เนื่องจากโครงการนี้มีผลต่อการ

พัฒนาประเทศในระยะยาว

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า 

จากการศึกษาเทียบเคียงท่า                       

เรือท่ัวโลกท่ีมีการรองรับปริมาณ

สินค้าเทียบเท่าท่าเรือแลนด์

บริดจ์ในประเทศไทย พบว่า 

โครงการสามารถสร้างรายได้

จากการบริหารท่าเรือ การเติม                                        

น้ำามันทางทะเล กิจกรรมการ

สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม

โลจิสติกส์จากการเป็นท่าเรือ

ขนถ่าย และการประมาณการ

รายได้รวมของอุตสาหกรรมท่ี

จะพัฒนาในพ้ืนท่ี ได้แก่ อุตสาห                                                      

กรรมเทคโนโลยีอนาคต อุตสาห 

กรรมฮาลาล อุตสาหกรรมเกษตร 

แปรรูป เช่น อาหารทะเล ผลไม้ 

ยางพาราและปาล์มน้ำามันขั้นสูง 

รวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต่อ

เนื่อง เช่น อุตสาหกรรม Cold 

Chain การจัดเก็บและกระจาย

สินค้า เป็นต้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า 

ได้สั่งการให้สำานักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) พิจารณาการพัฒนา

แผนแม่บทการพัฒนาโครงการ

ในระยะยาวให้สามารถรองรับ

ปริมาณสินค้าได้เต็มศักยภาพ 

โดยอาจจะมองว่าแลนด์บริดจ์

ในระยะแรกจะเป็นเส้นทาง

เลือกในการขนส่งสินค้าทาง

ทะเล แต่เมื่อมีการพัฒนาเต็ม                                     

ศักยภาพแล้วจะเป็นเส้นทาง

หลักในการขนส่งสินค้าในภูมิ 

ภาค

นอกจากนี้ยั งกำาชับให้

ศึกษามาตรการป้องกันผลกระ

ทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน 

และวิถีชีวิตให้รอบด้าน พร้อม

ทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดำาเนินการสร้างความ

รับรู้ให้กับภาคประชาชน และ

ภาคสังคม เพื่อให้ไม่เกิดปัญหา

ในการปฏิบัติ รวมถึงให้ดำาเนิน

การในประเด็นท่ีเก่ียวข้องด้าน                                                  

ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีแหล่งอนุรักษ์ 

ทะเลอันดามัน โดยเฉพาะด้าน

กฎหมาย.

SCGวางเป้าปี65ยอดขายโต10

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

บางซื่อ • เอสซีจีตั้งเป้ายอด

ขายปี 65 โต 10% ตั้งงบลงทุน 

8 หมื่น ล. ทุ่มโครงการปิโตรฯ 

เวียดนาม 40% พร้อมโชว์กำาไร

ปี 64 ทะลุ 4.7 หมื่นล้านบาท โต 

38% รับอานิสงส์ทุกธุรกิจฟื้น

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือเอสซีจี เปิดเผยว่า ปี 2565 

เอสซีจีตั้ ง เป้ าหมายยอดขาย

เติบโต 10% จากปี 2564 ที่ผ่าน

มามีรายได้จากการขาย 530,112 

ล้านบาท โดยประเมินจากภาพ

รวมเศรษฐกิจปีนี้ที่น่าจะมีกำาลัง

ซื้อฟื้นตัวดีขึ้น จากการเริ่มฟื้นตัว                                               

ของเศรษฐกิจท่ัวโลก ทำาให้มีความ

ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่ม

ขึ้น ขณะเดียวกันยังมีแรงกดดัน

เงินเฟ้อสูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบ 

ราคาเชื้อเพลิง ราคาสินค้าปรับ

ตัวสูงข้ึนตามกลไกตลาดท่ัวโลก รวม

ทั้งต้นทุนการเงินสูงขึ้น เป็นปัจจัย

เส่ียงท่ีภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือ 

“ปีนี้บริษัทวางงบลงทุนไว้ 

80,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้

ในโครงการปิโตรเคมีครบวงจร 

LSP 1 ประเทศเวียดนาม 40% 

ซึ่งปัจจุบันได้ดำาเนินการก่อสร้าง

ไปแล้ว 90% คาดว่าจะสามารถ

เดินเครื่องผลิต (ซีโอดี) ได้ในช่วง

กลางปี 2566 ส่วนงบลงทุนอีก 

60% จะใช้ในการแสวงหาแหล่ง

การเติบโตใหม่จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่

ภายในองค์กร และการควบรวม

กิจการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจท่ีการ

วางแผนไว้” นายรุ่งโรจน์กล่าว 

สำาหรับ ผลการดำาเนินงาน

ของเอสซีจีประจำาปี 2564 มีกำาไร 

47,174 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 38% โดยผล

การดำาเนินงานท่ีดีข้ึนเป็นผลจาก

การดำาเนินงานท่ีดีข้ึนในทุกธุรกิจ 

ส่วนใหญ่มาจากราคาและปริมาณ

ขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึน. 

หากมองดัชนีตลาดหุ้นคงจะทำาให้ไม่กล้าลงทุน เพราะใน

ทางการเก็งกำาไรยึดเอาดัชนีตลาดเป็นเครื่องชี้นำาการตัดสินใจใน

การลงทุน จริงอยู่ที่ดัชนีตลาดสะท้อนราคาหุ้นส่วนมากในตลาด 

แต่ ไม่ ได้หมายความว่าเมื่อดัชนีตลาดลดลงจะทำาให้ต้องสรุปว่า

ราคาหุ้นทุกตัวในตลาดลดลง ในความเป็นจริงจะพบว่าแม้ดัชนี

ตลาดจะอ่อนตัวลง แต่จะมีหุ้นอีกจำานวนมากท่ีมีราคาปรับสูงข้ึนได้ 

นั่นเป็นเพราะหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีกำาไรดี และจ่ายเงินปันผลดี แต่

ราคาหุ้นยังอยู่ระดับต่ำาเกินจริง ย่อมจะทำาให้มีผลตอบแทนจาก

เงินปันผลในระดับสูง ทำาให้การเข้าลงทุนในหุ้นลักษณะนี้จะได้ผล

ตอบแทนในอัตราสูง จนพูดได้ว่า ดีกว่าไปลงทุนในด้านอื่นๆ หรือ

ตลาดอื่นๆ แต่เนื่องจากตลาดหุ้นล้วนมีการเก็งกำาไรรวมอยู่ด้วย

เสมอ ดังน้ันอิทธิพลของการเก็งกำาไรจะมีผลในด้านจิตวิทยาสูงมาก 

ทำาให้นักลงทุนส่วนมากจะถูกกดดันทางจิตใจ จนเกิดความกลัวและ

มีอารมณ์คล้อยตามกระแสตลาดได้มาก จึงพบว่านักลงทุนที่ไม่มี

ความมั่นคงในหลักการลงทุนที่

ดีย่อมจะถูกกระแสตลาดกดดัน

ทำาให้ต้องกลับมาคล้อยตาม

กระแสตลาด จึงมีความผิดพลาด 

ในการลงทุนได้มาก มักจะพบ

ว่ามีการยอมขายหุ้นพื้นฐานดี

ในราคาต่ำาๆ ออกมา โดยคล้อย

ตามตลาดที่ทำาให้คิดว่าราคายัง

จะลดลงได้ต่อไปอีก ยิ่งเป็นการ

มองตามการเก็งกำาไรที่ยึดดัชนี

เป็นเครื่องชี้นำา เมื่อดัชนีตลาด

ถูกกดให้ต่ำาลงก็จะมองว่าตลาด

จะตกต่ำาลงได้อีก จึงต้องรีบตัด 

สินใจขายขาดทุนออกมา

หากพิจารณาด้วยหลัก

การลงทุนจริง คงต้องดูทั้งตัว

ธุรกิจว่าเป็นอย่างไร แล้วติดตามดูผลประกอบการว่ามีกำาไรดีหรือไม่ 

และท้ายสุดคือ การดูเงินปันผลที่จะได้รับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

หากที่กล่าวมาดีหมดย่อมสามารถเลือกลงทุนได้ โดยมองผ่านดัชนีแต่

ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คำานึงถึงปัจจัยลบที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามต้องนำา

เอาปัจจัยดังกล่าวมาประเมินธุรกิจและผลประกอบการของธุรกิจด้วย 

ตลาดหุ้นปัจจุบันถูกช้ีนำาด้วยการเก็งกำาไร ทำาให้ดัชนีตลาดผันผวนมาก                                                                                        

แต่เมื่อมองปัจจัยทางพื้นฐานที่ดีขึ้นในขณะนี้แล้ว บอกได้เลยว่าควร

เลือกลงทุนรายตัวเป็นหลัก เพราะพบว่าหุ้นในตลาดส่วนมากยังมีราคา 

ต่ำา คุ้มค่ากับการลงทุน

ในกลุ่มธุรกิจที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งพบว่าน่าสนใจมาก ธุรกิจมี

กำาไรดี น่ามองที่ JWD, PSL และ RCL กลุ่มไอซีทีธุรกิจกลับมาโต

ดี น่ามองท่ี INET, ITEL และ JMART กลุ่มพลังงานยังคงรับผลดีจาก

ราคาน้ำามันในตลาดอยู่สูง น่ามองท่ี ACC, BGRIM และ BCP กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจกลับมาฟ้ืนตัวมากข้ึน จึงน่ามองท่ี ANAN, BRI 

และ SENA หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี STECH, CWT และ PTTGC เป็นต้น

ตลาดยังดูคึกคักดี มีวอลุ่มหนาแน่นมาก แสดงถึงบรรยากาศ

การเก็งกำาไรยังมีสูง จึงมองว่าสุดสัปดาห์นี้ตลาดจะไม่ซบเซา ยัง

ลุ้นและลงทุนได้.

มองผ่านดัชนี เลือกลงทุนรายตัว

PTTEP คาดปี 65 ยอดขาย 4.67 แสนบาร์เรล/วัน

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิดเผยว่า 

บริษัทคาดการณ์ปริมาณการขายเฉลี่ยสำาหรับไตรมาส 1/65 

และทั้งปี 65 ที่ประมาณ 4.36 แสนบาร์เรล/วัน และ 4.67 

แสนบาร์เรล/วัน ตามลำาดับ เติบโตจากปี 64 ที่มีปริมาณขาย 

4.16 แสนบาร์เรล/วัน จากการรับรู้ยอดขายเต็มปีเป็นปีแรก

ของโครงการมาเลเซียแปลงเอชและโครงการโอมานแปลง 

61 รวมถึงการเริ่มผลิตปิโตรเลียมของโครงการจี 1/61 และ

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิต

ในช่วงต้นปี 65 ด้วย

บ้านปูปลื้มคนแห่ซื้อหุ้นกู้เกลี้ยง

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

บ้านปู เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำาเร็จในการเสนอขาย

หุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จำานวนรวม 5 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 

โดยมีผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่าจำานวนที่บริษัท

วางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกมากกว่า 2 เท่า มูลค่ารวม 

12,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของนัก

ลงทุนที่มีต่อบริษัท ในฐานะผู้นำาธุรกิจพลังงานที่มั่นคง เปี่ยม

ด้วยศักยภาพในการพัฒนาสู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน  

SPCG โชว์ศักยภาพโซลาร์ฟาร์ม 36 แห่ง

นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอสพีซีจี หรือ SPCG เปิดเผย

ว่า ในปี 2565 ตั้งเป้ากำาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์

ฟาร์มทั้ง 36 โครงการ รวมกำาลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์

ไว้ที่ไม่ต่ำากว่า 388 ล้านหน่วย มากกว่าที่บริษัทตั้งเป้าประจำา

ปี 2564 กว่า 2 ล้านหน่วย 

กฟผ.อุ้มค่าเอฟทีกว่า 36,000 ล้าน

นางสาวจิราพร ศิริคำา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. 

เปิดเผยว่า กฟผ.ได้รับลูกตามนโยบายคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ได้ปรับแผนบริหารจัดการเชื้อ

เพลิงใหม่ และเลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องท่ี 

8 ออกไปเป็นวันท่ี 31 ธ.ค.2565 ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิต

ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศลงได้ และ กฟผ.ยังได้แบกรับ

ต้นทุนเช้ือเพลิงค่าก๊าซฯ แทนผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.

2564 ไปก่อนเป็นการช่ัวคราวอีกประมาณ 36,000 ล้านบาท.

APเขย่าตลาด

เปิด65โครงการ

โกย5หมื่นล้าน
ไทยโพสต์ • นายวิทการ จันทวิมล                                                

รองกรรมการผู้อำานวยการสาย                                 

งานกลยุทธ์องค์กรและการสร้าง                          

สรรค์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) หรือ                                                                  

AP เปิดเผยว่า ในปี 2565 จะเป็น

ปีที่บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการ

ใหม่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม หรือ

อยู่ที่ประมาณ 65 โครงการ มูลค่า

กว่า 78,000 ล้านบาท ถือเป็น

จำานวนโครงการใหม่ที่มากที่สุด

ต้ังแต่เคยดำาเนินธุรกิจมา แบ่งเป็น                                                 

ทาวน์ โฮม 29 โครงการ บ้านเดี่ยว                                                       

จำานวน 26 โครงการ คอนโดมิ 

เนียม 5 โครงการ และโครงการ

ในต่างจังหวัด 5 โครงการ ส่งผล

ให้ทั้งปีจะมี โครงการพร้อมขาย

ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาก 

กว่า 182 โครงการ มูลค่ากว่า 

149,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้า

ยอดขาย 50,000 ล้านบาท เป้า

รายได้รวม 100% JV ที่ 47,000 

ล้านบาท

สำาหรับธุ รกิจอสั งหาริม 

ทรัพย์ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเราพบ                                                 

ว่าความต้องการซื้อและเช่าใน

ตลาดอสังหาฯ ยังมีอยู่ เพียงแต่                                                 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตาม                                             

สถานการณ์ หากเทียบกับสถาน 

การณ์น้ำาท่วมใหญ่ปี 2554 ซึ่งในปี

นั้นเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญภาวะ

ตกต่ำา แต่อสังหาริมทรัพย์ โดย

เฉพาะสินค้ากลุ่มคอนโดมิเนียม

กลับขายดีมาก ซึ่งวิกฤตโควิด-19 

อสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ถูกทำาลาย

ลงไป เพียงแต่ทรานฟอร์มไปตาม

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามสภาวะ

เวลา  

อย่างไรก็ตาม หากย้อน

กลับไปดูผลประกอบการของ 5                         

บริษัทช้ันนำาในอุตสาหกรรมพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์ไทย ยังพบการ                                                 

เติบโตของตัวเลขในอัตราที่เป็น                                            

บวก ซึ่งของบริษัทคาดว่าในปี                                                         

2564 จะมียอดโอนอสังหาริมทรัพย์

มากท่ีสุดในตลาดประมาณ 40,000 

ล้านบาท.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.74 33.46
ยูโร 36.56 37.55
ปอนดสเตอรลิง 43.68 44.87
เยน (100 เยน) 28.37 29.21
หยวนจีน 4.91 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,500 28,600
ทองรูปพรรณ 27,985 29,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

27/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,732.94 6,810.86 -2,077.92
 7,508.62 8,649.58 -1,140.96
 43,596.99 44,360.16 -763.17
 38,028.43 34,046.38 3,982.04

93,866.98
-9.27

1,634.17
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ช็อปสินค้าเข้าบ้าน เฮง เฮง เฮง 

รับเทศกาลตรุษจีนบน HAFELEHOME ไปกับโปรโมชั่นสุดปัง

ต้อนรับปีเสือ เฉลิมฉลองความสุขทั้งลด ทั้งแถม!! สินค้าเรื่องบ้าน

ลดสูงสุดถึง 60%!! ไม่ว่าจะ #เครื่องคั้นน้ำาส้มสไตล์เรโทร #เครื่อง

ชงกาแฟ #เครื่องทำาน้ำาแข็ง #กาน้ำาร้อนไฟฟ้า #เครื่องปั่นตั้งโต๊ะ 

พร้อมชุดอุปกรณ์ครัวลดราคาพิเศษอีกเพียบ และพลาดไม่ได้กับ

ของแถมมากมายตลอดเทศกาล ช็อปครบ...รับฟรีได้ง่ายๆ ช็อปครบ 

5,000 บาท รับฟรี!! หลอดไฟดักจับยุงและแมลง 6 วัตต์ มูลค่า 

390 บาท และ

ช็อปครบ 15,000 

บาท รับฟรี!! 

เครื่องดูดฝุ่นใน

รถ (สีขาว) มูลค่า 

2,590 บาท พร้อม

รับสิทธิพิเศษอีก

สองต่อ กับสิทธิ์

ลดหย่อนภาษี ใน   

โครงการช้อปดีมี

คืน พร้อมส่งสินค้า

ทุกชิ้นฟรีถึงหน้า

บ้าน เมื่อช็อปครบ 

2,000 บาทขึ้นไป...

ได้ทุกคนไม่ต้อง

เสี่ยงโควิด อย่ารอ

ช้า!! เฉพาะตรุษ

จีนนี้เท่านั้น เริ่ม

แล้ววันนี้–3 กุมภาพันธ์ 2565 คลิกช็อปเลยที่ www.hafelehome.

co.th/collections/chinese-new-year  ...•

มาที่ ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ชวนเปิดศักราชใหม่

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน กับแคมเปญ Chinese New Year 2022 

วามผันผวนของตลาดตราสารหนี้             

ไทยและทั่วโลกในปี พ.ศ.2564 เกิด

จากความกังวลของความเสี่ยง

เงินเฟ้อเป็นสำาคัญ รวมทั้งการสิ้น

สุดของตลาดกระทิงของตลาดตราสารหนี้ที่

ดำาเนินมาเป็นระยะเวลานาน อันหมายถึง

การเริ่มต้นของนโยบายทางการเงินที่เข้ม

งวด หรือ Tightening Monetary Policy ที่

คาดว่าจะเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.

2565 เป็นต้นไป

นโยบายการเงินที่เข้มงวดหมายถึง

‘นโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดคืออะไร’

ค

ธนาคารกลางใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีเพื่อ

ลดความต้องการใช้เงินและจำากัดการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มอัตรา

ดอกเบี้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หรืออีกนัยหนึ่ง

เป้าหมายของนโยบายการเงินที่เข้มงวดคือเพื่อ

ลดอัตราเงินเฟ้อนั่นเอง

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำาให้ต้นทุนการ

กู้ยืมเพิ่มขึ้นและทำาให้การใช้จ่ายและการลงทุน

ของผู้บริโภคลดลงซึ่งนำาไปสู่การเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ลดลง

โดยทั่วไปแล้วนโยบายการเงินที่เข้ม

งวดจะถูกเลือกใช้เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้า

หมายเงินเฟ้อ (magic number 2%) หรือผู้

กำาหนดนโยบายกลัวว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่ม

ขึ้นโดยควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Inflation) 

เหมือนในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดการลงทุน

กำาลังกังวลกันอยู่

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ธนาคารกลางอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย

อื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ อาทิ อัตราการกู้ยืม

และออมทรัพย์ของธนาคารเนื่องจากธนาคาร

พาณิชย์ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารกลาง

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะลด

ความต้องการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดย

รวมเนื่องจาก

- การกู้ยืมจะมีราคาแพงขึ้น ดังนั้น 

บริษัทและผู้บริโภคจึงต้องคิดพิจารณามากขึ้น

ก่อนลงทุนและใช้จ่าย

- การออมเงิน เช่น ฝากเงินธนาคาร

จะมีความน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้น บริษัทและผู้

บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะเก็บเงินไว้ในธนาคาร

มากกว่าใช้จ่าย

- บริษัทและผู้บริโภคที่มีหนี้สิน อาทิ 

เงินกู้ทำาธุรกิจหรือเงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จะมี

ภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง

จะมีกำาลังซื้อเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนน้อยลง

การดำาเนินการตลาดเปิด (Open 

Market Operation- OMO)

ธนาคารกลางยังสามารถดำาเนินนโยบาย

การเงินแบบเข้มงวดเพิ่มเติมด้วยการจำากัด

ปริมาณเงินในระบบ อาทิ ขายพันธบัตรรัฐบาล

ที่มีอายุยาวนานให้กับภาคการธนาคาร การ

ขายพันธบัตรทำาให้ธนาคารมีสภาพคล่องลดลง

และทำาให้การปล่อยสินเชื่อลดลงตามไปด้วย

รุษจีนกำาลังใกล้เข้ามา พร้อมกับ

ความเชื่ออันเกี่ยวกับเรื่องปีชง หรือ

ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดในด้านต่างๆ 

(การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก) ซึ่งปีนี้

เป็นปีขาล หากว่ากันตามตำาราแล้ว ปีชงที่แท้

จริงมีอยู่เพียงปีเดียว คือ “ปีวอก” หรือปีลิง 

จึงทำาให้คนที่เกิดปีนี้รู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ ว่าจะ

ต้องสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้พ้นจากทุกข์ภัย

และอันตรายต่างๆ ตลอดจนการเสริมมงคล

ให้ชีวิตอย่างไร เพื่อให้ชีวิตดีตลอดทั้งปี และ

ดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติ และอยู่บนความไม่

ประมาท

อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล 

ประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิต ให้ข้อมูลว่า 

“ปีที่จะต้องเตือนในปีขาล หรือปีเสือ ประจำา

ปี 2565 โดยเฉพาะปีชง คือ “ปีวอก” ไม่ว่า

จะทำาอะไรก็ต้องระวังตัว เช่น การเดินทาง 

ดังนั้น ให้คนปีวอกหมั่นทำาบุญ ต่อด้วยการทำา

ทาน โดยการบริจาคกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือคน

ได้รับผลกระทบไฟไหม้บ้าน 

ขอทาน มูลนิธิดูแล

ผู้พิการซ้ำาซ้อน 

และสะเดาะ

เคราะห์ ซึ่ง

การสะเดาะ

เคราะห์มีด้วย

กัน 3 อย่างคือ 

1.บริจาค 

โลงศพ เพื่อเป็นการ

อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่

ได้รับเคราะห์ในปีดังกล่าวเจอสิ่งดีๆ 

2.การไถ่ชีวิตโคกระบือ 3.การบริจาคเลือด 

เพื่อเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้เจอกับอุบัติเหตุ 

หรือจะใช้วิธีการบริจาคเงินให้ รพ.สงฆ์ เพื่อ

ต

นำาไปซื้อเลือดเพื่อบริจาคให้กับพระสงฆ์    

อาพาตที่ยากไร้ หรือจะเลือกทำาบุญบริจาค

เลือดตามอัธยาศัย ซึ่งจะถือว่าเป็นการ

สะเดาะเคราะห์เพื่อให้สิ่งที่หนักกลายเป็น

เบาได้ นอกจากนี้ปีที่ไม่เกื้อหนุนปีเสือ หรือ 

“ปีมะเส็ง” ก็จะต้องเป็นปีที่ทำางานหนักและ

เหนื่อยด้วยตัวเองในปีนี้เช่นกัน

ที่ลืมไม่ได้

สำาหรับผู้ที่ปีเกิด 

หรืออายุ

ลงท้าย

ตรงกับ

เลข 3, 

6, 9 ใน

ผู้ชาย 

ตรงกับปี

วอก หรือปี 

2565 พอดี ก็ถือว่า

เป็นที่ไม่ดีเช่นกัน ส่วนผู้หญิงผู้ที่ปี

เกิด หรืออายุลงท้ายตรงกับเลข 2, 5, 8 ก็ไม่

ดีเช่นกัน จึงจำาเป็นต้องระวัง (ซึ่งการนับอายุ

จะต้องบวกกับเลขอายุ ที่เป็นอายุของคนไทย

เพิ่มไปอีก 1 ปี เช่น ถ้าอายุ 35 ก็ให้บวกเพิ่ม

ไปอีก 1 ปีคือ อายุ 36 เป็นต้น อีกทั้งช่วง

เวลาของการนับเรื่องของการมีโชค และการ

พ้นเคราะห์ จะนับหลังจากวันเกิดตัวเราเอง

ไปอีก 100 วัน หรืออยู่ในระหว่าง 100 วัน) 

ซึ่งผู้ที่อายุลงท้ายด้วยกลุ่มเลขดังกล่าวจะเจอ

เรื่องที่ไม่ค่อยดี หรือความวุ่นวายในชีวิต เช่น 

ถ้าเป็นในผู้ชายกลุ่มเลข 3, 6, 9 มักจะเจอ

เรื่องที่ไม่ดีในช่วงเดือนเมษายน กรกฎาคม 

และตุลาคม ส่วนผู้หญิงที่อายุตรงกับเลข 2, 5, 

ปี พ.ศ.2526) ที่เมื่อ 2 ปีก่อนที่ผ่านมาเจอ

เคราะห์ แต่ 2 ปีหลังจากนี้จะโชคดีเรื่องการ

งาน ได้เลื่อนตำาแหน่งหน้าที่ไปอีก 2 ปี แต่

ทั้งนี้ผู้ที่เกิดในปีกุน ปีมะเมีย ปีจอ ก็ยังคง

ต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเอง กินยาโรคประจำา

ตัวให้ครบ ที่สำาคัญให้ทำาบุญ และสะเดาะ

เคราะห์ (โดยเลือกเอาการสะเดาะเคราะห์

อย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 อย่างข้างต้น) ก็จะ

ช่วยเสริมดวงและทำาให้ใช้ชีวิตได้อย่างราบ

รื่นปกติสุขในปีนี้.

ทำ�บุญและใช้ชีวิตไม่ประม�ท

รับมือปีชงเสริมมงคลสู้ปีเสือ

ช็อปสุดปัง เฮงต้อนรับปีเสือทอง 

ระหว่างวันนี้-วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 

มอบประสบการณ์ช็อปสนุก รับสิทธิ

พิเศษมากมายจากร้านค้าภายในศูนย์

การค้าฯ ที่ร่วมรายการ ด้วยส่วนลด

สูงสุดถึง 70% พร้อมรับความเฮงถึง 2 

ต่อ เพียงช็อปสินค้าครบ 1,500 บาท รับ

ฟรี กระเป๋าถือเฮงเฮง มูลค่า 650 บาท 

พิเศษกับเฮงต่อที่ 2 เมื่อช็อปสินค้าครบ 

2,500 บาท รับเพิ่มแผ่นทองมงคลปี

เสือที่ได้รับการปลุกเสกจากวัดเล่งเน่ย

ยี่ 2 เรียบร้อยแล้ว (เฉพาะวันที่ 31 

ม.ค.-1 ก.พ.65) นอกจากนี้ยังเอาใจลูกค้า                                                  

ผู้ถือบัตรเครดิต KTC เมื่อใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 

12% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร                  

กำาหนด) ...•

พลาดไม่ได้! บิ๊กซี มินิ ขนทัพ

สินค้าอุปโภค

สำาหรับดูแลบ้าน 

จัดแคมเปญ 

“สะอาดเฮง

ตลอดปี ร่วมทำา

ดีต่อโลก” เมื่อ

ซื้อสินค้าดูแลบ้าน ยูนิลีเวอร์ บรีส, โอโม,                   

คอมฟอร์ท, ซันไลต์, วิม และโปรแมกซ์ 

ครบ 109 บาท รับฟรี คอมฟอร์ท น้ำายา

ปรับผ้านุ่ม 580 มล. 1 ถุง มูลค่า 16.50 

(จำากัด 1 ชิ้น/ใบเสร็จ) และโปรโมชั่นอีกมาก 

มาย อาทิ พลัส ผงซักฟอก 2,000 กรัม ซื้อ 

2 แถม 1 โอโม เพียง 338 บาท, คอมฟอร์ท 

อัลตร้า น้ำายาปรับผ้านุ่ม 540 มล. แพ็ค 2*1 

ซื้อ 2 แถม 1 เพียง 149 บาท, โอโม พลัส 

น้ำายาซักผ้า 700/750 มล., ซันไลต์ เลมอน 

เทอร์ โบ น้ำายาล้างจาน 750-825 มล. เพียง 

40 บาท, วาสลีน ยูวีไบรท์ โลชั่น 380 มล. 

แพ็กคู่ เพียง 199 บาท เรโซนา สเปรย์ 150 มล. และพอนด์ส 

โฟมล้างหน้า 100 กรัม เพียง 99 บาท เป็นต้น ที่บิ๊กซีมินิ ทุกสาขา

ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้–9 กุมภาพันธ์ 2565...• 

ด้าน การ์เร็ต ป๊อปคอร์น ด้วย Cocoa Orange 

CaramelCrisp™ ที่มา

พร้อมกับกระป๋องคอลเลก

ชันใหม่สีแดงและสีทอง 

เหมาะเป็นของขวัญช่วง

เทศกาลตรุษจีน ด้วยสูตร

ลับที่ผสมผสานระหว่าง

โกโก้เข้มข้นและความ

อร่อยจากส้มที่ให้ความ

สดชื่น มีวางจำาหน่ายแล้ว

ทุกสาขา...•

เช่นเดียวกับ เดอะ 

ปาร์คไลฟ์  (The PARQ 

8 มักจะพบเรื่องที่ไม่ดี หรือความวุ่นวาย หรือ

แม้แต่เรื่องคู่รักที่ไม่ดีไม่จริงใจ ซึ่งจะเข้ามาใน

ช่วงเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน ดัง

นั้น จึงขอให้เบรกเรื่องคู่ครองไว้ก่อน ที่สำาคัญ

เวลาเดินทางไกลก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง 

เพราะอันที่จริงแล้วการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ไม่จำาเป็นต้องเน้นไปไกล แต่แนะนำาว่าหาก

คุณอยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้ทำาที่นั่น 

ส่วนปีที่ดีหรือปีที่สมพงศ์กับปีเสือในปี 

2565 คือ ปีมะเมีย ปีจอ และปีกุน (ผู้ที่เกิด

เก็ตเชอร์ส (Skechers) เปิดตัว 

SKECHERS GORUN ELEVATE 

รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมกับ

เทคโนโลยีโฟม ULTRA GO ที่พื้น

รองเท้าชั้นกลาง (midsole) ที่รองรับ

แรงกระแทก ช่วยให้นักวิ่งมั่นใจในทุก

ย่างก้าวของการวิ่ง มาพร้อมคุณสมบัติ

ที่รองรับน้ำาหนักได้มากกว่า และให้

สัมผัสที่นุ่มสบาย อีกทั้งยังเพิ่มการยึด

เกาะที่พื้นรองเท้าให้ความรู้สึกที่มั่นคง 

สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ไม่ว่า

จะเป็นคนที่เริ่มต้นออกกำาลังกาย นัก

วิ่งหน้าใหม่ หรือคนที่วิ่งเป็นประจำาก็

ไม่ต้องกลัวการบาดเจ็บ โดยเพิ่มโฟมที่

หนา ดร็อปสูงขึ้น 9 มม. และให้ความ

นุ่มสบาย อีกทั้งในส่วนของ Outsole 

หรือพื้นรองเท้าด้านนอกยังมาพร้อม 

เทคโนโลยี High Traction Rubber ซึ่ง

เป็นพื้นยางชั้นล่างที่เพิ่มการยึดเกาะ

และทนทานต่อการสึก ซึ่งผ่านการ

ทดสอบและรองรับเท้าเพื่อให้นักวิ่ง

สามารถทะยานไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

ลงเท้าอย่างลื่นไหลตลอดเส้นทาง.

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนอาจไม่

สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ทันท่วงทีเสมอไป

- นโยบายทางการเงินมีความหน่วงของ

เวลาที่จะส่งผลต่อเงินเฟ้อ เช่น อาจใช้เวลา

นานถึง 6-12 เดือนให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายส่งผลต่อเศรษฐกิจ

- ผู้บริโภคอาจยังคงกู้ยืมและใช้จ่าย

ต่อไปเมื่อมีความเชื่อมั่นที่สูงมากแม้ว่าอัตรา

ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นก็ตาม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีการ

ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะ

เศรษฐกิจในแต่ละช่วงโดยคำานึงถึงความเสี่ยง

เป็นสำาคัญ พร้อมๆ กับการเติบโตของรายได้

จากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อ

ความยั่งยืนในการลงทุนอันเป็นจุดประสงค์

ส

Life) จับมือกับร้านอาหาร คาเฟ่ และเบเกอรี่ชื่อดัง รังสรรค์เมนู

มงคลรับปีเสือทองฉลองเทศกาลตรุษจีน ปล่อยโปรโมชั่นเด็ดและ

ส่วนลดสุดพิเศษสูงสุด 50% ยกทัพเมนูเลิศรสให้ครอบครัวและคน

ที่คุณรักได้อิ่มเอมความสุขและอิ่มหนำามื้ออร่อย

กันในช่วงตรุษจีนนี้ ภายใต้มาตรการรักษาความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย ป้องกันและควบคุม

การระบาดโควิด-19 ตามที่รัฐบาลกำาหนดอย่าง

เคร่งครัด โปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษ

จีนนี้มีจำานวนจำากัด เริ่มตั้งแต่ 28 มกราคม–

14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เฉพาะที่เดอะ ปาร์ค

ไลฟ์เท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดของร้านค้าเพิ่ม

เติมได้ที่ https://www.theparq.com/highlights/

promotions หรือ https://www.facebook.com/

theparqbkk  ...•

คนรักสุขภาพห้ามพลาดกับ ซีพีแรม ส่ง  

เบเกอรี่

แพลนต์

เบสต์ เบ

เกอรี่สำาหรับผู้บริโภคที่มี

การบริโภคพืชเป็นหลัก 

“Plant Based Diet’’ มีไลฟ์

สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความ

รัก คือ รักสุขภาพ รักชีวิต

สัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และ

รักโลก มุ่งหวังให้เกิดความ

สมดุลตลอดห่วงโซ่อาหาร

ตามแนวคิดตราสินค้า สอง

สูงสุดในการบริหารจัดการเงินลงทุนให้กับ

สมาชิก

คนไทยที่มีสิทธิ์ออมผ่าน กอช. พร้อม

รับเงินสมทบจากรัฐบาล ได้แก่ คนไทยที่

ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอก                                                       

ระบบมีอายุ 15-60 ปี ไม่อยู่ในระบบ

สวัสดิการบำาเหน็จ-บำานาญของรัฐหรือ

นายจ้าง โดยสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งมา

ออมกับกองทุนการออมเงินแห่งชาติ (กอช.) 

ได้ เพราะเป็นรูปแบบการออมที่ให้สิทธิ์ผู้

ประกอบอาชีพอิสระได้ออมเงินเพื่อรับเงิน

สมทบตามช่วงอายุจากรัฐบาลสูงสุด 100% 

หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี และเมื่อออม

เงินจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ก็จะได้เงินกลับ

คืนมาในรูปแบบเงินบำานาญไว้ใช้ยามเกษียณ 

สนใจเพิ่มความมั่นคงยามเกษียณกับ กอช. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนการ                                                           

ออมแห่งชาติ สายด่วนเงินออม 0-2049-9000.

เมนูใหม่ “ขนมปังฟักทองธัญพืช” และ “ขนมปังโฮลวีทลูกเกด

แครนเบอร์รี” เอาใจสายมังสวิรัติ มีส่วนผสมจากนมและไข่ อัด

แน่นด้วยธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อทางร่างกาย ใช้วัตถุดิบหลักจาก

ธรรมชาติ อาทิ ฟักทอง, งาดำา, ลูกเกด, ผลแครนเบอร์รี และโฮล

วีท เป็นต้น จำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ  ...•

และ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดโปร

โมชั่น “2022POWER OF THE GREAT TIGER” ตั้งแต่ 17 

มกราคม–28 กุมภาพันธ์ 2565 มอบสิทธิ์ผ่อนสินค้า ณ ร้านค้า

ภายในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลพัฒนาสาขาที่ร่วมรายการ 0% 

นานสูงสุด 24 เดือน สำาหรับสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และ

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนสำาหรับบัตรเครดิตกรุงศรี และ

บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน พร้อมรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 

888 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ เมื่อผ่อนชำาระ

และสะสมยอดครบ 50,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไข (ทำารายการ

ผ่อนที่หน้าร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน

แอป UCHOOSE 

(เงื่อนไขเป็นไป                 

ตามที่บริษัท

กำาหนด) ข้อมูลเพิ่ม

เติม https://bit.ly/

KSC-CPN2022 

...•

ปิดท้าย

ด้วย แลคตาซอย 

ใจดี แจกอั่งเปา

เอาไปช็อป ชวนมา

รับความปังๆ กับ

เทศกาลตรุษจีนปี

นี้ โดยมอบส่วน                   

ลด 100 บาท                      

เมื่อซื้อแลคตา

ซอยผ่านทาง www.lactasoyshop.com ครบ 1,000 บาทขึ้นไป                   

และใช้อั่งเปาโค้ด AP100 จัดเต็มด้วยบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้าน    

อั่งเปาดีๆ แบบนี้มอบให้ 100 สิทธิ์เเรกเท่านั้น ระยะเวลาตั้งแต่

วันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ.65 พร้อมกันนี้ ยังไม่หยุดมอบความอิ่ม

อร่อย คุ้มค่า สุขภาพดี สำาหรับลูกค้าที่ซื้อเเลคตาซอยขนาด 300 

มล. จำานวน 3 ลัง (คละรสได้ ออริจินัล, ไฮเเคลเซียม, ไม่หวาน)                                                                          

รับทันทีอีก 1 ลัง (รสไม่หวาน) ในราคา 900 บาท บริการส่ง

ฟรีถึงบ้าน สั่งซื้อได้ทาง https://bit.ly/340eElz ตั้งแต่วันนี้ถึง                     

25 ก.พ.65...•



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ๑๔๑ ไร่ ๔๘ 
ตารางวา สร้าง “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ถวาย

เป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมชนกนาถ

ทรงก่อตั้ง “สถานเสาวภา” เป็นพระอนุสรณ์แด่
สมเด็จพระบรมราชชนนี (สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
สถานเสาวภานี้

เป็นสถานที่ผลิตวัคซีน
และเซรุ่ม สำาหรับป้องกัน
และรักษาโรคไข้ทรพิษ
พิษสุนัขบ้า และพิษงู

ที่ตั้งอาคารเป็นส่วนหนึ่ง
ของสภากาชาดไทย

รวมถึงพระราชทาน
พระราชทรัพย์ สร้าง 
“วชิรพยาบาล” ที่

ถนนสามเสน

ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของ
การศึกษา จึงทรงสร้างโรงเรียน
แทนการสร้างวัด พุทธศักราช 
๒๔๕๓ พระราชทานที่ดินและ
พระราชทรัพย์ ก่อสร้างโรงเรียน
มหาดเล็ก ในพระบรมมหาราช
วัง ต่อมา เปลี่ยนเป็น โรงเรียน

ข้าราชการพลเรือน

พุทธศักราช ๒๔๕๓ ตั้งโรงเรียนพาณิชยการวัด
มหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ เพื่อให้การ

อาชีวศึกษาเบื้องต้นแก่ราษฎร เป็นโรงเรียนอาชีวะ
แห่งแรกในประเทศ

พุทธศักราช ๒๔๕๔ โอนช่างสิบหมู่มหาดเล็ก และกรมพิพิธภัณฑ์
จากกระทรวงธรรมการ รวมเป็น “กรมศิลปากร” เพื่อการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ศิลปกรรม โบราณคดี และโบราณสถานของชาติ

พุทธศักราช ๒๔๕๖ ตั้งโรงเรียน “เพาะช่าง” เพื่อฝึกฝน
เยาวชนให้สืบทอดงานศิลปกรรม อันเป็นเอกลักษณ์

ของชาติ

พุทธศักราช ๒๔๕๖ ตั้งโรงเรียนครูสตรี (ปัจจุบันคือ โรงเรียน
เบญจมราชาลัย) เพื่อเลือกนักเรียนสตรีจากมณฑลต่างๆ มา
อบรมฝึกหัดการเป็นครู ให้กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิด และมีการ

เปิดโรงเรียนสตรีประจำาจังหวัดอย่างแพร่หลาย
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9กีฬา

‘สมชาย’ ยันรางวัล ‘วันนักกีฬายอดเยี่ยม’ โปร่งใส 

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565 นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล 

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประ                     

ชุมกรรมการบริหารสมาคม ที่ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา                                                            

แห่งประเทศไทย โซน W6 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมการพิจารณารางวัล “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำา

ปี 2564 พร้อมกรรมการบริหารเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยที่

ประชุมได้หารือในการเตรียมความพร้อมจัดงานประกาศเกียรติคุณ 

“วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำาปี 2564 ซึ่งกำาหนดจัดในวันที่ 22 

เม.ย.2565 เวลา 13.00-15.00 น. ในรูปแบบนิวนอร์มอล ท่ีโรงแรม 

อโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) รอง

ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน สำาหรับปีนี้สมาคมกำาหนดมอบ

รางวัลทั้งหมด 22 รางวัล โดยนายสมชาย พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า ต้อง

ขอขอบคุณสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาที่ให้เกียรติเชิญตนมาร่วมงาน ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลอีกครั้ง ซึ่งตนมั่นใจ

ว่าทุกรางวัลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในปีนี้จะมีความ

เหมาะสม โปร่งใสและยุติธรรม ที่สำาคัญเป็นที่ยอมรับของสังคม 

รวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างแน่นอน 

ราชวินิตบางเขนโชว์สปิริตถอนตัวศึกกรมพละ

กรุงเทพฯ • เนื่องด้วยสโมสรศรีสมานฟุตบอลคลับ ศูนย์ฝึกกีฬา

ฟุตบอลของ โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ทำาการตรวจ  ATK 

เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการความปลอดภัยในการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ปี 2564 

รุ่น 16 ปี ข. และ 14 ปี ก. วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2565 นั้น ผลการตรวจพบว่ามีนักกีฬาจำานวนหนึ่งได้รับเชื้อ

โควิด-19 จึงทำาให้นักกีฬา, ทีมงานและบุคลากรที่อยู่ในสโมสร

ศรีสมานฟุตบอลคลับร่วมกันทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้

ชิด และยังไม่มีอาการจึงต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14                                                       

วัน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสังคม 

ส่วนรวม ผู้แข่งขัน และผู้ร่วมงานทั้งหมด เพื่อลดโอกาสในการ

แพร่กระจายเชื้อสู่ผู ้อื่น ทางสโมสรจึงขอสละสิทธิ์เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ปี 2564 

รุ่น 16 ปี ข. และรุ่น 14 ปี ก. ทุกนัดเพื่อทำาการกักตัวอยู่ในสโมสร

ศรีสมานฟุตบอลคลับ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม -                                                                         

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยจะอยู่ในมาตรการความดูแลอย่าง

ใกล้ชิดจาก หน่วยงานสาธารณสุข จ.นนทบุรี ใช้ชีวิตปกติ เรียน

ออนไลน์ ฝึกซ้อมปกติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ Sandbox Safety 

Zone in Blub “แซนด์บ็อกซ์ เซฟตี้โซน” ในศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล

สโมสรศรีสมานฟุตบอลคลับ คัดแยกผู้ติดเชื้อและรักษาจนกระทั่ง

ทุกคนมีความปลอดภัย 100%

‘ปรัชญา-คงทรัพย์’ เข้าค่ายเทนนิสทีมชาติ

เมืองทอง • การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเตรียมความพร้อม

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำาปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 ม.ค. เป็นรอบแบ่งกลุ่ม 

12 คน หรือรอบสุดท้าย เพื่อคัดนักหวดที่ได้อันดับ 1 ของแต่ละ

กลุ่มเข้าโครงการ “เตรียมความพร้อมสำาหรับทีมชาติไทย” ของ

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ในประเภทชายเดี่ยว 

กลุ่มบี ปรัชญา อิสโร จากสงขลา ชนะ เครดิต ไชยรินทร์ จาก กทม. 

2-0 เซต 6-2 และ 7-6 (4) ปรัชญาได้เข้าโครงการไปตามระเบียบ 

นอกจากนี้ยังมีนักเทนนิสชายอีกคนที่ได้สิทธิ์เข้าโครงการคือ คง

ทรัพย์ คงคา จาก กทม. หลังจากลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยว 

กลุ่มเอ ชนะ สิรวิชญ์ สุดเนตร จากอำานาจเจริญ ได้ 2 เซตรวด 

ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-1 โดยกลุ่มนี้มีนักเทนนิสเพียง 2 คนเช่น

กัน หลังจากถอนตัวออกไป 1 คน เพราะมีอาการบาดเจ็บ, ประเภท

หญิงเดี่ยว กลุ่มบี ไทรา ลิธิบี จาก กทม. ชนะ ตปณีย์ บุญวัฒน์ จาก

นนทบุรี ที่แพ้มาแล้ว 1 นัด 2-0 เซต 7-6 (5) และ 6-4 ส่งผลให้ไท

รามีผลงานชนะ 1 นัด เท่ากับผู้เล่นอีกคนในกลุ่มนี้คือ ธนัชพร ยัง

โหมด ส่วนตปณีย์แพ้ 2 นัด โดยคู่ชิงโควตาเข้าโครงการระหว่างไท

รากับธนัชพร จะแข่งวันที่ 28 ม.ค. ขณะที่คู่อื่น นักเทนนิสที่คว้าชัย

ยังได้ลุ้นต่อในการแข่งขันวันสุดท้าย (28 ม.ค.). 

‘โค้ชเตี้ย’รับทีมไม่สมบูรณ์เป็นรองท่าเรือ
หัวหมาก • “โค้ชเตี้ย” ยอมรับมีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของนัก

เตะ เกมที่ผ่านมาต้องโรเตชั่นนักเตะเยอะ และให้เกียรติการท่าเรือ

ที่มีนักเตะเต็มไปด้วยคุณภาพทีมที่ใหญ่ เราทีมเล็กกว่าต้องเล่นด้วย

ความอดทน เทียบกันตรงๆ มันก็สู้ยากครับ ขณะที่ “โค้ชอู๊ด” เผย

นักเตะเราสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังเจอสถานการณ์โควิดมา ตอน

นี้เราก็ได้ตัวหลักกลับมาพร้อม ไปเยือนชลบุรีต้องเล่นรัดกุมขึ้น ปิด

สกอร์ให้ได้

ความพร้อมของการแข่งขันฟุต 

บอลรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 นัด

ที่ 19 คู่ระหว่าง ชลบุรี เอฟซี พบ การ

ท่าเรือ เอฟซี ซึ่งจะแข่งขันในวันอาทิตย์

ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ 

ชลบุรี สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง ททบ.

5 และ AIS PLAY นั้น ล่าสุด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 

เวลา 13.00 น. บริษัท 

ไทยลีก จำากัด ร่วมกับ 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จำากัด จัด

งานแถลงข่าวออนไลน์ 

Revo Thai League 

Meet the press ก่อน

การแข่งขัน โดยมี 

“โค้ชเตี้ย” สะสม 

พบประเสริญ หัว 

หน้าผู้ฝึกสอนของ     

ชลบุรี เอฟซี 

และ “โค้ชอู๊ด” 

สระราวุฒิ ตรี

พันธ์ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนของ การ

ท่าเรือ เอฟซี เข้า

ร่วมพูดคุยความพร้อมก่อน

เกมนัดนี้

“โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริญ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของชลบุรีฯ 

กล่าวว่า “เรามีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของนักเตะ เกมที่ผ่านมาเรา

โรเตชั่นนักเตะเยอะ กฤษฎาก็โทรมจากทีมชาติ เราจึงต้องให้พัก 1 

สัปดาห์ ก็โชคดีท่ีเราได้ 3 คะแนนจากขอนแก่น มันทำาให้การโรเตช่ัน                                                                                 

เพื่อเจอท่าเรือมีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่เรายังต้องลุ้นความฟิตของ

เขา, เอลด์สตอลและมูริลโลด้วยครับ เพราะเขาสภาพร่างกายไม่

สมบูรณ์เท่าไร”

“เราอาจมีการโรเตชั่นอีก เกมกับขอนแก่นเราโชคดีหลายอย่าง 

แต่เราได้ลองนักเตะใหม่ๆ อย่างโบลเกียห์เอง เขาทำาให้เราเห็นว่าเขา

ไปได้อีกไกล เพราะตอนเขามาซ้อมกับเราใหม่ๆ อาจยังไม่ฟิตนัก และ

มีปัญหาเรื่องการหายใจบ้าง เราคงโรเตชั่น แต่เราคงใช้งานเขา แต่ก็

ต้องดูว่าจะใช้งานเขาได้มากแค่ไหน”

“การได้ โบลเกียห์มา มาทดแทนยิม (วรชิต) สมบูรณ์ไหม คงไม่

ครับ เพราะตำาแหน่งก็ไม่เหมือนกัน และความเข้าใจในชลบุรีนั้นยิมก็มี

มากกว่า แต่ชีวิตเราต้องเดินต่อครับ เราขาดยิมไปมันส่งผลกับทีมแน่ 

แต่เราก็ต้องลืม และยอมรับว่าเราไม่มีเขาแล้ว และต้องมองไปข้าง

หน้าว่าจะเอาใครมาเล่นแทน หรือจะเปลี่ยนแท็กติกอย่างไร เพื่อให้ทุก

คนเล่นได้อย่างเต็มที่ และลืมการขาดหายไปของยิมโดยเร็วที่สุด”

“เราต้องให้เกียรติท่าเรือ พวกเขามีนักเตะที่เต็มไปด้วยคุณภาพ 

มีทีมที่ใหญ่ การเปลี่ยนใครลงมามีความหมายหมด เราทีมเล็กกว่า 

ต้องเล่นด้วยความอดทน เทียบกันตรงๆ มันก็สู้ยากครับ อย่างเกม

ล่าสุดแม้จะไม่ชนะ แต่พวกเขาก็มีความหลากหลาย การได้ โรลเลอร์, 

เควิน รวมไปถึงนูรูลกับซัวเรซมาอีก แม้พวกเขาจะขาดโบนีญา พวก

เขาก็ยังมีเจนภพอีก ธนบูรณ์ก็กลับมาแล้ว นักเตะพวกเขาเยอะมาก 

เอ่ยชื่อนักเตะพวกเขาแต่ละคนมาผมว่าทุกคนรู้จักครับ”

“ส่วนโยลเกียห์นั้น เราก็ได้คุยกับเขามาก่อนแล้ว เขาเล่นได้

หลายตำาแหน่งในเกมรุก แต่เขาห่างจากการซ้อมมานาน ผมว่าการให้

โอกาสที่เรามอบให้เขากำาลังพอดี ซึ่งเกมก่อนอาจจะหนักไปจนตะคริว

ขึ้น แต่เราก็จะค่อยๆ ปรับเรื่องวิธีการครับ และเรื่องสภาพร่างกาย ผม

มองว่าฟาอิคต้องเรียนรู้อีกพอควร เขาได้รับการฝึกซ้อมมาดี แต่ไทย

ลีกไม่ได้ง่ายแบบนั้น ผมว่าเขาต้องค่อยๆ นับหนึ่งใหม่ ต้องค่อยๆ ไป

เรื่อยๆ อย่ามองว่าเขาไม่ได้เหนือกว่าใครมากมายนัก ผมจะใช้งานเขา

อย่างระมัดระวัง และเกรดบอลแบบเขา หากมีอะไรพลาดไป มันจะมี

ผลกระทบต่อความมั่นใจของเขา”

อยากให้แฟนบอลมาสนุกสนานกัน เสน่ห์ของบอลไทยลีกเริ่ม

กลับมา เราต้องการกำาลังใจจากแฟนบอลชลบุรี อยากให้เข้ามาเต็ม

ความจุ 50 เปอร์เซ็นต์ของสนามครับ หวังว่านี่จะเป็นเกมที่สนุกครับ”

ส่วนทาง “โค้ชอู๊ด” สระราวุฒิ ตรีพันธ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 

การท่าเรือ เอฟซี กล่าวว่า “นักเตะเราสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หลัง

เจอสถานการณ์ โควิดมา ตอนนี้เราก็ได้ตัวหลักกลับมาพร้อมครับ”

“อย่างที่บอก ชลบุรีเขามีการผสมผู้เล่นวัยรุ่นกับตัวเก๋า แม้

นักเตะเด็กเยอะ แต่ด้วยแท็กติกที่ใส่ไป เราก็ต้องมาแก้

ทางเขา ดูว่าจะเล่นกับพวกเขาอย่างไร สร้างความหลาก

หลายได้อย่างไร เพราะเราไปเยือนพวกเขาด้วย”

“การไปเยือนชลบุรี เราต้องเล่นรัดกุมขึ้น บอล

เท้าสู่เท้าต้องแม่น มีโอกาสต้องจบสกอร์ให้ได้ ขึ้นเกม

รุกไปเราต้องพยายามปิดสกอร์ให้เข้าเป้าให้ได้”

“ตัวกวินทร์นั้น ผมมองว่าเขาห่างเกมไป

เยอะ แล้วคุณพ่อเขาก็เสียอีก เราเลยค่อยๆ ให้

เขาซ้อมเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนครับ”

“ก่อนเจอชลบุรี เราเพิ่งได้เริ ่ม            

ซ้อมเมื่อวันจันทร์ จากปัญหาของสถาน 

การณ์ โควิด-19 ครับ แต่ผมก็นับแล้ว

ว่าเราต้องเล่นเกมตกค้าง 5 นัดใน 

13 วัน ทุกคนก็ต้องรักษาความ

ฟิต ซึ่งเราก็พยายามฝึกซ้อมตรง

นี้ ไว้แล้ว”

สำ าหรั บ โปรแกรม

การแข่งขันรีโว ไทยลีก 

2021/22 สัปดาห์ที่ 19 

มีดังนี้

วันศุกร์ที่ 28 

มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.                                                                            

ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ สุพรรณบุรี เอฟซี ณ 

สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น (ถ่ายทอดสดทาง 

ททบ.5 และ AIS PLAY)

วันเสาร์ท่ี 29 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. 

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ณ บีจี            

สเตเดี้ยม

(AIS PLAY)/ 18.00 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด 

พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ ธันเดอร์ โดม สเตเดี้ยม 

(ททบ.5 และ AIS PLAY)

/18.00 น. ลีโอ เชียงราย 

ยูไนเต็ด พบ โปลิศ เทโร ณ ลีโอ 

เชียงราย สเตเดี้ยม (GMM 25 

และ AIS PLAY)

/19.00 น. หนองบัว 

พิชญ เอฟซี พบ ทรู แบง  

ค็อก ยูไนเต็ด ณ พิชญ  

สเตเดี้ยม (PPTV HD 36 

และ AIS PLAY)

วั น อ า ทิ ต ย์ ที่  

30 มกราคม 2565 

เวลา 18.00 น. นคร 

ราชสีมา มาสด้า เอฟซี                                     

พบ พีที ประจวบ เอฟ                                 

ซี ณ สนามกีฬาเฉลิม 

พระเกียรติ 80 พรรษา 

(ททบ5 และ AIS PLAY) 

/18.00 น. ชลบุรี เอฟซี พบ 

การท่าเรือ เอฟซี ณ ชลบุรี 

สเตเดี้ยม (ททบ.5 และ AIS 

PLAY) และ 19.30 น. ราชบุรี 

มิตรผล เอฟซี พบ สมุทรปราการ 

ซิตี้ ณ มิตรผล สเตเดี้ยม

(PPTV HD 36 และ AIS 

PLAY).

ลอสแองเจลิส • คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 

ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังเอาชนะ “แชมป์เก่า”  

มิลวอกี บักส์ 115-99 พร้อมขยับขึ้นไปอยู่

อันดับ 3 ของฝั่งอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ใน

ศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่

ผ่านมา

ไมอามี ฮีต ที่เปิดบ้านชนะ นิวยอร์ก 

นิกส์ 110-96 ยังยึดอันดับ 1 ของสายตะวัน

ออกอย่างเหนียวแน่น ขณะที่ คลีฟแลนด์ 

คาวาเลียร์ส ขยับแซง มิลวอกี บักส์ ขึ้นมา

อยู่อันดับ 4 ของสาย หลังคว้าชัยชนะเป็น

เกมที่ 8 จาก 9 เกมหลังสุด

แต่หลังจากนั้นไม่นาน คาวาเลียร์สก็

ขยับขึ้นไปอีกตำาแหน่งของฝั่งอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ หลังจากที่ บรู๊กลิน เน็ตส์ แพ้ให้

กับ นิโกลา ยอคิช และเดนเวอร์ นักเก็ตส์ 

124-118

เควิน เลิฟ ทำาไป 25 คะแนน และเจ

ดี ออสมัน กดไป 23 คะแนน โดยเจ้าบ้าน 

คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส สามารถชู้ตจาก

ระยะ 3 คะแนน ลงไปถึง 19 ครั้ง ทำาให้ทีม

สามารถทำาผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

ดาเรียส การ์แลนด์ ทำาคะแนนไป 

19 แต้ม และส่งให้เพื่อนทำาคะแนนอีก 8 

แอสซิสต์ และอีแวน ม็อบลีย์ กดไปอีก 16 

คะแนนให้คาวาเลียร์ส

“มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาก” เลิฟผู้

เล่นมากประสบการณ์ของคาวาเลียร์สกล่าวถึง

เกมที่พวกเขาเอาชนะแชมป์เก่า  “คืนนี้พวก

เราสามารถเอาชนะทีมที่ดีมากๆ ทีมหนึ่ง”

“และถ้าเราสามารถยึดมั่นในหลัก

การของพวกเรา และสามารถแสดงให้รู้ว่าทีม

เราเป็นอย่างไร ผมคิดว่าท้องฟ้าคือขีดจำากัด

ของพวกเรา” เลิฟกล่าวถึงการกลับมามีสถิติ 

30-19 ในฤดูกาลนี้ หลังจากซีซั่นที่ผ่านมาพวก

เขาจบปีด้วยสถิติชนะ 22 แพ้ถึง 50 เกม

ทางฝั่ง “แชมป์เก่า” มิลวอกี บักส์ เกม

นี้ ได้ จิอันนิส อันเตโตคูมโป ผู้เล่นทรงคุณค่า 

หรือเอ็นบีเอเอ็มวีพี 2 สมัย กลับมาลงสนามอีก

ครั้ง หลังบาดเจ็บไป 1 เกม โดยลงมาทำาไป 26 

คะแนน 

ทว่า ซูเปอร์สตาร์ชาวกรีกเสียไปถึง 7 

จากทั้งหมด 19 เทิร์นโอเวอร์ของบักส์ ซึ่งคาวา

เลียร์สนำาไปเปลี่ยนเป็นคะแนนถึง 31 แต้ม

อีกปัจจัยที่ช่วยให้ คลีฟแลนด์ คา

วาเลียร์ส คว้าชัยชนะในเกมนี้ เนื่องจาก

พวกเขาสามารถเก็บได้ถึง 19 คะแนน จาก

โอกาสครั้งที่ 2 ที่มาจากการขึ้นไปรีบาวด์

บอลจากเกมบุกไปถึง 12 ครั้ง ส่วนมิลวอกี

ที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้หลังเพิ่งชนะรวด

มา 3 เกมติด

บ็อบบี พอร์ติส ทำาไป 22 คะแนน 

และคริส มิดเดิลตัน ทำาไป 21 แต้ม ให้มิล

วอกี บักส์ ที่นำาการแข่งขัน 12 แต้มหลังจบ

ควอเตอร์แรก และตกเป็นรอง 8 คะแนน

หลังจบครึ่งแรก ส่วนครึ่งหลังบักส์ไม่เคยนำา

แม้แต่ครั้งเดียว.

คาวาเลียร์สคืนชีพดับแชมป์เก่าขึ้นที่สาม

เอ็นบีเอ • เจดี ออสมัน (ขวา)  ผู้เล่นหมายเลข 16 ของคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส พยายามเลี้ยง

บอลผ่าน ร็อดนีย์ ฮูด ของมิลวอกี บักส์ ในเกมบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่ร็อกเก็ต มอร์ตเกจ ฟิลด์

เฮาส์ ในคลีฟแลนด์ รัฐโอไอโฮ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเจ้าบ้านคาวาเลียร์สชนะไป 115-99

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระ 

กูล เผยว่า แบดมินตันเอเชียมอบสิทธิ์ให้

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งมาเลเซีย เป็น

เจ้าภาพจัดแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์

เอเชีย 2022 วันที่ 15-20 กุมภาพันธ์นี้ ที่รัฐ

ซาลังงอร์ ซึ่งจะเป็นรายการคัดเลือกทีมใน

ทวีปเอเชีย เข้าสู่ศึกโธมัส-อูเบอร์คัพ 2022 

รอบสุดท้าย ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน

พฤษภาคมนี้

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

หรือไอโอซีเมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์

แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบด                                            

มินตันแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า แบด 

มินตันเอเชียยืนยันว่าได้มอบสิทธิ์ให้สมาคม

กีฬาแบดมินตันแห่งมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ                                                

จัดการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิง

แชมป์เอเชีย 2022 ระหว่างวันที่ 15-20 

กุมภาพันธ์นี้ ที่เซเตีย ซิตี้ คอนเวนชั่น 

เซ็นเตอร์ ในรัฐซาลังงอร์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง

ประเทศไทยฯ กล่าวต่อว่า การจัดการ

แข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์

เอเชียครั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง

มาเลเซียและรัฐซาลังงอร์จะเป็นเจ้าภาพ                                                                

ร่วมกัน ภายใต้ระบบป้องกันการแพร่ระ                                                           

บาดของไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวด และราย 

การนี้ยังจะเป็นการคัดเลือกทีมในทวีปเอเชียไป

เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิง

แชมป์โลก โธมัส-อูเบอร์คัพ 2022 รอบสุดท้าย 

ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่  

8-15 พฤษภาคมนี้ด้วย

สำาหรับการแข่งขันรายการนี้ ทีมแบด 

มินตันทีมหญิงทีมชาติไทยถูกวางให้เป็นทีม

วางอันดับ 3 ของรายการ ต่อจากญี่ปุ่นและ

เกาหลีใต้ตามลำาดับ

ทั้งนี้ แบดมินตันเอเชียยังได้ให้การชื่น                                                               

ชมแนวทางของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง

ประเทศไทยฯ ซึ่งมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์

ตระกูล เป็นนายกสมาคม ที่กล้าใช้การแข่ง 

ขันในรูปแบบใหม่ แบดมินตันรายการระดับ                                               

นานาชาติ 3 รายการใหญ่ โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ 

โอเพ่น, โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น และบี

ดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2020 แบบ

ต่อเนื่อง เมื่อต้นปี 2021 ที่ผ่านมา เป็นต้น

แบบในการจัดการแข่งขันในยุคนิวนอร์มอล ใช้

ระบบบับเบิล ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโค

วิด-19 ได้เป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างให้กีฬาทั่ว

โลกนำาไปสู่การจัดการแข่งขันรายการสำาคัญๆ 

อีกหลายรายการตลอดปีท่ีผ่านมา ล่าสุด สมาคม

กีฬาแบดมินตันอินโดนีเซียก็ได้ใช้ระบบบับเบิล

แบบของไทย จัดการแข่งขันอินโดนีเซีย มาส

เตอร์ส, อินโดนีเซีย โอเพ่น และบีดับเบิลยูเอฟ 

เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2021 ป้องกันโควิด-19 ใน

มาตรฐานเดียวกันไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้ว

จนประสบความสำาเร็จอย่างยิ่ง

ต้องขอบคุณคุณหญิงปัทมาที่ เป็น

ผู้นำาแบดมินตันและกีฬาไปทั่วโลก ทำาให้

มั่นใจว่าการแข่งขันแบดมินตันประเภททีม

ชิงแชมป์เอเชีย 2022 ในเดือนกุมภาพันธ์

นี้ ที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งมาเลเซีย

เป็นเจ้าภาพจะมีรูปแบบไม่แตกต่างกัน เพื่อ

ทำาให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมการ

แข่งขันเกิดความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-

19 แบบสูงสุด.

‘มาเลเซีย’เจ้าภาพคัดทีมในเอเชีย

เข้าแข่ง‘โธมัส-อูเบอร์ คัพ22’ที่ ไทย

ปทุมธานี • สโมสร “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศแต่ง

ตั้ง มาโกโตะ เทกุระโมริ เฮดโค้ชวัย 54 ปี เข้ามาทำาหน้าที่หัวหน้าผู้

ฝึกสอน “เดอะ แรบบิท” ลงทำาการแข่งขันในรายการฟุตบอลไฮลักซ์ รี

โว ไทยลีก 2021-22 และเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบแบ่งกลุ่ม 

ที่จะเริ่มแข่งขันกลางเดือนเมษายน 2565 

นี้ โดยมาทำาหน้าที่แทน “โค้ชง้วน” สุรชัย 

จตุรภัทรพงศ์ ผอ.สโมสร ที่ลงมาทำาหน้าที่

โค้ชชั่วคราวได้เพียงนัดเดียว

สำาหรับ มาโกโตะ เทกุระโมริ เริ่ม

ต้นเส้นทางโค้ชในฐานะผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

มอนเตดิโอะ ยามากาตะ, โออิตะ ตรินิ

ตา และเวกัลตะ เซนได ก่อนรับตำาแหน่ง

เฮดโค้ชเต็มตัวครั้งแรกกับสโมสรเวกัลตะ 

เซนได ในปี 2008 และในฤดูกาลถัดมา

สามารถพาทีมคว้าแชมป์เจลีก 2 คว้าตั๋ว

เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำาเร็จเป็นครั้งแรกใน

รอบ 6 ปี และต่อยอดความสำาเร็จด้วยการ

คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันรายการเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก 2013 ด้วยการจบอันดับ 2 ของ

ศึกเจลีก 1 ฤดูกาล 2012 นับเป็นการจบ

อันดับสูงสุดบนตารางคะแนนในประวัติศาสตร์ของสโมสรจนถึงขณะนี้

ในปี 2014 เทกุระโมริเข้ารับตำาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ

ญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน 21, 22 และ 23 ปี ทำาผลงานยอดเยี่ยมด้วยการพา

ทัพ “ซามูไรจูเนียร์” คว้าแชมป์เอเอฟซี ยู-23 แชมเปียนชิพ 2016 ที่

ประเทศกาตาร์ ด้วยสถิติชนะคู่แข่ง 100% และเข้าแข่งขันรายการ

บีจีปทุมฯตั้ง‘มาโกโตะ เทกุระโมริ’ 

อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นคุมทัพ
ฟุตบอลชาย ณ โอลิมปิกเกมส์ 2016 ที่กรุงรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศ

บราซิล นอกจากนี้เทกุระโมริยังมาพร้อมประสบการณ์ในฟุตบอลโลก 

2018 รอบคัดเลือก ในฐานะผู้ช่วยทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ภายใต้การ

คุมทีมของ วาฮิด ฮาลิลฮ็อดซิช และอากิระ นิชิโนะ ในรอบสุดท้าย

ที่ประเทศรัสเซีย ซึ่งทีมชาติญี่ปุ่นสามารถ

ทะลุเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำาเร็จ

ทั้งนี้ ในปี 2019 เทกุระโมริหวน

กลับมาคุมทีมในระดับสโมสรอีกครั้งกับ  

วี วาเรน นากาซากิ ในเจลีก 2 และเวกัล 

ตะ เซนได ในเจลีก 1 เมื่อฤดูกาล 2021 

ที่ผ่านมา

โดยเทกุระโมริมีกำาหนดการเดิน                                                         

ทางถึงประเทศไทยในช่วงต้นเดือนกุมภา 

พันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อคุมทีมทำาการ

ฝึกซ้อมและเตรียมตัวสำาหรับการแข่งขัน

ต่อไป

สำาหรับ มาโกโตะ เทกุระโมริ เคย

ยื่นโปรไฟล์คุมทีมชาติไทยมาแล้ว หลัง

จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

แยกทางกับ “โค้ชซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนา

เมือง เมื่อปี 2017 แต่กลับถูกปฏิเสธ เนื่องจาก สมาคมฟุตบอลไทยได้

เลือก มิโลวาน ราเยวัช คุมทัพ “ช้างศึก” แทน

และเฮดโค้ชชาวญ่ีปุ่นวัย 54 ปีรายน้ี จะกลายเป็นแม่ทัพจากแดน

อาทิตย์อุทัยคนแรกของบีจี ปทุมฯ นับต้ังแต่ก่อต้ังสโมสรมา 13 ปี จาก

การเทกโอเวอร์มาจากสโมสรธนาคารกรุงไทย เมื่อฤดูกาล 2009 อีกด้วย.

เรนาโต เคบิช
เซอร์คิโอ ซัวเรส 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ส่องคัมภีร์ทำานิทานเด็กวัยเตาะแตะ

อุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค (TK Park) เดินหน้าสร้าง

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ครั้งสำาคัญสำาหรับนักเขียน นักวาดภาพ

ประกอบที่สนใจศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์นิทานวัย

เด็กเล็กแรกเกิด–2 ปี จัดเสวนาออนไลน์ “ส่องคัมภีร์การทำา

นิทานเด็กวัยเตาะแตะ” บรรยายพิเศษโดย 2 วิทยากรรับเชิญ

ระดับนานาชาติ คุณคาซุฮิโกะ โตโยต้า นักเขียน นักวาดภาพ

ประกอบ จาก

ประเทศญี่ปุ่น 

แ ล ะ คุ ณ จุ ง 

โฮ ซุน จากนัก

เขียน นักวาด

ภาพประกอบ

การทำานิทาน

ภ า พ สำ า ห รั บ

เด็กเล็กจากประเทศเกาหลีใต้ ในวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ 

ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านช่องทางเพจ  

Facebook: TK Park อุทยานการเรียนรู้ และช่อง YouTube: 

TKpark Channel ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ 

https://www.tkpark.or.th/  หรือ www.facebook.com/

tkparkclub

แคมป์ปิดเทอมกับ 

รร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่)

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) เตรียม

จัดแคมป์ภาษาอังกฤษ หัวข้อการเรียนการสอน “ผู้พิทักษ์

รักษ์ โลกเพื่ออนาคต” รับปิดเทอมนี้ Camp A ระหว่างวันที ่

13 มีนาคม-2 เมษายน 2565 และแคมป์ B ช่วง 17 เมษายน- 

7 พฤษภาคม 2565 โดยรับเด็กอายุ 6-15 ปี  แคมป์ที่สอนภาษา

อังกฤษ ทักษะ

การใช้ชีวิต สอน

ให้เด็กช่วยเหลือ 

ตัวเอง การทำา 

ง า น เ ป็ น ที ม 

และได้เพื่อน

ใหม่ๆ จากต่าง

โรงเรียน และ

ดู แ ล เ ด็ ก ไ ด้

อย่างปลอดภัย 

จะทำาให้เด็กรัก

ภาษาอังกฤษมากขึ้น ราคา 42,500/3 สัปดาห์ สมัครและ

ชำาระเงินก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รับส่วนลดทันที  

500 บาท กรอกใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3r8PmJO หรือ

โทร. 0-2513-0270-1 ต่อ 244  Email : englishcamp@sis.

edu Line@ : @st.stephen-camp  Facebook : https://www.

facebook.com/khaoyaicamp.sis

องยอมรับว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนเข้าสู่

วงจรเหล้าและการพนัน ยังเป็นเรื่องที่ต้อง

ต่อสู้กันอีกยาวนาน ล่าสุดกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พยายามให้สังคม

เห็นว่าธุรกิจทั้ง 2 ประเภท ได้พยายามส่งเสริมการ

ตลาดโดยพุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน เพื่อต้องการ

สร้าง “นักดื่ม-นักเล่น หน้าใหม่” โดยมีการเจาะไลฟ์

สไตล์ของวัยรุ่นในรูปแบบของ Sport Marketing, 

Music Marketing และ Sexy Marketing ดังนั้น เพื่อ

เป็นการสร้างเกราะในการปกป้องคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน โครงการพัฒนารายการกีฬาต้นแบบปลอด

เหล้าและปลอดพนัน ร่วมกับโครงการพัฒนาเครือ

ข่ายสื่อสุขภาวะประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จึงได้จัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการ : สร้างสื่อให้ต๊าซ Touch ใจวัยรุ่น 

ตอน Live & Music ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม

เพื่อพัฒนาความรอบรู้และเทคนิคการผลิตและการ

สื่อสารด้านการดนตรีและการทำาสื่อเพื่อออนไลน์ โดย

เชื่อมโยงเข้ากับประเด็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและ

การพนัน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์

ผลงานของตนเอง นำามาปล่อยของในการสื่อสาร

รณรงค์กับเพื่อนๆ วัยเดียวกันอย่างเข้าใจและเหมาะ

สม  ผ่านเวทีการถ่ายทอดสดออนไลน์ มินิคอนเสิร์ต 

“เบาได้เบา...อย่าให้เล่าเดี๋ยวจะยาว” โดยกิจกรรมใน

ครั้งนี้มีวิทยากรที่มาช่วยสร้างสีสันและแรงบันดาล

ใจให้กับน้องๆ ทั้งเจแปน-หกฉากครับจารย์ และรัฐ-

Tatto Colour

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์

หยุดพนัน ได้มาเล่าถึงการพนันกับผลกระทบที่เกิด

ขึ้นว่า ธรรมชาติของการพนันมักหากินกับ ‘ความ

เชื่อ และความคิด’ ของคนเรา เชื่อว่าเล่นพนันแล้ว

จะทำาให้รวยเร็ว ซื้อลอตเตอรี่เพราะหวังถูกรางวัล 

ที่ 1 แต่โอกาสถูกจริงมีเพียงหนึ่งในล้าน คิดเห็นแต่ใน

ทางที่ตนจะได้รางวัลจะชนะ ฝากทุกอย่างไว้กับดวง เมื่อ

ได้ไม่ยอมหยุด เมื่อเสียไม่ยอมเลิกเล่น ปัจจุบันคนไทยมี

แนวโน้มติดพนันกันมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อตนเองและ

ครอบครัว เป็นแรงกระเพื่อมไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจและ

สังคมในที่สุด เยาวชนและครอบครัวจะต้องเรียนรู้และ

เท่าทันปัญหาการพนัน ‘ต้องรู้จักพอ หรือหยุดให้เป็น’

ด้าน นายชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการเครือข่าย

‘เยาวชน’เล่ากันเอง‘รู้เท่าทันพนัน-เหล้า’

รณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ได้มาแชร์ประสบการณ์

การทำางานในแวดวงปัจจัยเสี่ยงมานานนับสิบปี

ว่า จากการทำางานของเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย

แอลกอฮอล์พบว่า อัตราการลดการดื่มแอลกอฮอล์แม้

จะลดลงในทุกช่วงวัย แต่มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ลดลงเลยคือ 

‘กลุ่มเยาวชน’ สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดคือ เด็กเยาวชนมัก

มีพฤติกรรมของการดื่มแบบทิ้งตัว ซึ่งผลกระทบจาก

การดื่มแอลกอฮอล์มีหลายมิติมาก ทั้งความรุนแรง

ในครอบครัว การเป็นเหยื่อจากเมาแล้วขับ และที่

สำาคัญเด็กมักจะถูกสอนมาจากโรงเรียนว่า เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มีอันตรายก่อให้เกิดโรคตับ แต่จริงๆ แล้ว

ยังมีอันตรายมากกว่านั้น ก่อให้เกิดโรคร้ายอีกกว่า 

200 โรค และผลกระทบจากการตายและพิการก่อน

วัยอันควร จากการดื่มแล้วขับ ที่มีต้นทุนความสูญเสีย

กว่า 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งยังไม่รวมถึงต้นทุนที่มิ

อาจประเมินค่าได้จากความเสียใจของครอบครัวและ

ญาติของเหยื่อดื่มแล้วขับอีกมากมาย

นายอินทัช อินทสระ เยาวชนจากมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ได้สะท้อนผลกระทบจากเหล้าว่า อยาก

บอกต่อไปยังสังคม ว่าการขายเหล้าไม่ควรขายให้

เด็กอายุต่ำากว่า 20 ปี และไม่ควรขายให้กับคนเมา

ที่ขาดสติ “ร้านเหล้า หรือเมืองท่องเที่ยวบางครั้งก็

ไม่เคร่ง เขาปล่อยให้เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี เข้าร้าน

ได้ วันหนึ่งตนสอบเสร็จ ก็นัดเพื่อนไปกินดื่มฉลองกัน 

ก่อนแยกย้ายกันที่ร้านเหล้า แล้วนัดไปดูผลสอบด้วย

กัน พอกลับถึงบ้านรู้ข่าวว่าเพื่อนขี่รถมอเตอร์ ไซค์

เสยกับรถสิบล้อที่จอดอยู่บนถนน ทั้งๆ ที่สวมหมวก

กันน็อกยังเสียชีวิตเลย เพราะฤทธิ์ของเหล้าทำาให้

เพื่อนซึ่งเป็นคนที่เคยขับขี่ระวัง แต่คืนนั้นเขาขี่เร็ว

มาก เหตุการณ์ครั้งนั้นทำาขยาด

เช่นเดียวกับนายรอมฎอน แสแลแม จ.ยะลา 

หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เล่าถึงประสบ 

การณ์การทำางานอาสากู้ภัยกู้ชีพว่า ปัญหาเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์เป็นบ่อเกิดของทุกปัญหาในสังคม 

ในช่วงของงานเทศกาลรื่นเริง หรือเฉลิมฉลอง จะ

มีเคสมากมายให้อาสากู้ชีพกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือ 

คืนนั้นตนต้องไปช่วยคนดื่มแล้วขับประสบอุบัติเหตุ 

แม้จะไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแค่บาดเจ็บ แต่จาก

การที่ตนทำางานเสริมเพื่อสังคมด้านกู้ชีพกู้ภัยมาก

ตั้งแต่มัธยมปลาย เจอเหตุการณ์ร้ายๆ บนถนนจาก

ดื่มเหล้ามาเยอะ

“วันนั้นผมชวนพี่เขาคุย ถามว่าระหว่างการ

ฆ่าคน การข่มเขงคน และการดื่มเหล้า พี่ว่าอะไร

อันตรายที่สุด ตอนแรกเขาทำาหน้างง ผมเลยเฉลย

ว่า การดื่มเหล้าอันตรายที่สุด เพราะจะทำาให้เรา

ขาดสติ ไปทำาร้ายคนอื่น ก่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ 

ที่สำาคัญเหล้าอาจฆ่าชีวิตเราได้จากการดื่มแล้วขับไง

พี่ แล้วเขาก็ตอบกลับมาแบบนิ่งๆ ว่า จริง วันนี้พี่ก็

เกือบไม่ได้มาคุยกับน้องแล้ว”

ด้าน นายวัชระ นึกไฉน CEO – Muse Master 

Group Co., Ltd. ผู้แต่งเพลง Demo เพื่อแสดงในเวที

มินิคอนเสิร์ต “เบาได้เบา...อย่าให้เล่าเดี๋ยวจะยาว” 

ได้เชิญชวนน้องๆ ให้นำาประสบการณ์จากเวทีในครั้ง

นี้ มาเป็นพลังในการทำาสิ่งที่ดีๆ ดีกว่าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

“การแต่งเพลง ก็คล้ายการเล่าเรื่อง เราใช้เสียง

ดนตรีสื่ออารมณ์ในเรื่องที่จะเล่า แต่ละคนจะมีสไตล์

ที่แตกต่างกัน งานเพลงที่เราเขียน จะต้องเป็นเรื่อง

เล่าที่เราชอบมันเสมอ เป็นเรื่องที่เราภูมิใจ ไม่ว่าใคร

จะชอบงานเราหรือไม่ ขอแค่เราไม่ล้มเลิกกับเพลง

ที่เรายังเขียนไม่จบ บางทีมันอาจจะมีช่องทาง หรือ

คนใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยทำาให้เพลงของเราจบ จงร้อง 

เขียน ถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึก ดีกว่าไปหมกมุ่นกับ

ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งบุหรี่ เหล้า และการพนัน เพราะ

สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยขจัดอารมณ์เศร้า อารมณ์เครียด 

หรือช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้ สำาหรับวัยรุ่น 

คนรุ่นใหม่ ถ้าอยากระบายหรือแสดงออกอะไร ขอให้

เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ดีที่สุด” นักแต่งเพลงรุ่นใหม่กล่าว.

ต้

ไทยโพสต์ • ผู้จัดการระบบ TCAS เผย 

ทปอ.มีมติยกเลิกการตรวจ ATK ที่สนาม

สอบ เลื่อนเปิดระบบการสมัครสอบ

วิชา GAT/PAT เป็นวันที่ 31 มกราคม- 

9 กุมภาพันธ์ ต้องจัดการระบบสนามสอบ

ให้คงที่ เหตุมีบาง รร.ที่กำาหนดเป็นสนาม

สอบ เปิดเรียน On Site ไปแล้ว ส่วนเด็ก

ติดเชื้อโควิดยังไม่มีมาตรการจัดสอบให้

เป็นการเฉพาะ

นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการ

ระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2565 ของ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะ

กรรมการดำาเนินงาน TCAS65 ได้มีมติให้

ยกเลิกการตรวจ Antigen test kit (ATK) 

หรือชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สนาม

สอบ และเปิดระบบการสมัครสอบวิชา

ความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความ

ถนัดทางวิชาการ วิชาชีพ หรือ PAT ในวัน

ที่ 31 มกราคม-9 กุมภาพันธ์นี้ เลื่อนจาก

เดิม ที่กำาหนดรับสมัคร วันที่ 21 มกราคม- 

9 กุมภาพันธ์ โดยวันที่ 21 มกราคม มี

เด็กเข้ามาสมัครจำานวน 22,000 คน หลัง

จากนั้นวันที่ 22 มกราคม มีการปิดระบบ 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ 

มีสนามสอบบางแห่งขอถอนตัว เพราะ

สถานการณ์ โควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลง

ทุกวัน ส่งผลให้สนามสอบบางแห่งที่เป็น

โรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบ On site ในวัน

ธรรมดา จึงไม่สามารถดำาเนินการไปสนาม

สอบได้ ดังนั้น หากมีการเปิดระบบอาจจะ

ทำาให้เกิดความสับสนแก่ผู้สมัครสอบได้ ดัง

นั้น ทปอ.มีความจำาเป็นต้องบริหารจัดการ

สนามสอบให้ข้อมูลคงที่ก่อนจึงจะมีการ

เปิดระบบให้สมัครสอบ ซึ่ง ทปอ.ยืยยันว่า

สนามสอบจะเพียงพอต่อจำานวนผู้เข้าสอบ

อย่างแน่นอน และเรายังมีระบบตรวจสอบ

ระยะทางระหว่างสนามสอบด้วย ซึ่งเชื่อ

ว่าจะไม่สร้างภาระในการเดินทางแก่ผู้เข้า

สอบอย่างแน่นอน

“เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เด็กที่

สมัครสอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม จำานวน 

22,000 คน ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม 

รวมทั้งเรื่องสนามสอบด้วย” ผู้จัดการฯ 

กล่าว

นายชาลีกล่าวต่อว่า สำาหรับประเด็น

เรื่องการขยายระยะเวลาการสมัครนั้น 

เนื่องจากระบบรับสมัครสามารถรองรับผู้

สมัครได้ถึง 30,000 คนขึ้นไปในหนึ่งช่วง

เวลา และการสมัครในแต่ละครั้งจะใช้

ระยะเวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เพราะ

ฉะนั้นระบบรับสมัครสามารถดำาเนินการ

ทันแน่นอนในระยะเวลา 9 วัน ที่ระบบ

เปิด 24 ชั่วโมง

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีข้อร้อง

เรียนจากนักเรียนกลุ่มต่างๆ ที่ขอเสนอ

เกี่ยวกับมาตรการจัดสอบ เช่น การจัด

สอบสำาหรับนักเรียนที่ติดโควิด-19 เป็นต้น

นั้น นายชาลีกล่าวว่า ประเด็นที่ร้องเรียน

ส่วนมากเป็นภาพรวมของการปฏิรูปการ

ศึกษาทั้งระบบ ส่วนเรื่องมาตรการจัดสอบ

สำาหรับนักเรียนที่ติดโควิด-19 นั้น เรายัง

คงยืนยันว่ายังไม่มีมาตรการสำาหรับเด็ก

กลุ่มนี้ ซึ่ง ทปอ.ยังไม่สามารถรับไปดำาเนิน

การได้.

เลื่อนสมัครสอบGAT/PATเป็น31ม.ค.-9ก.พ.
เหตุบางรร.ที่เป็นสนามสอบเปิดเรียนOn Siteไปแล้วทำาให้ต้องหาที่ใหม่/ยันไม่มีการตรวจATK  

ศึกษาธิการ • บอร์ดคุรุสภาตั้ง ‘ประวิต 

เอราวรรณ์’ รักษาการเลขาฯ คุรุสภา  

“ตรีนุช” มอบ “สุภัทร” ร่างเกณฑ์สรรหา

เลขาฯ คุรุสภา ใหม่แทนดิสกุล พร้อมกับส่ง

ให้กฤษฎีกาตีความกฎหมาย โต้เกณฑ์เดิม

เป็นสากลไม่ได้ขาดธรรมาภิบาล

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภา ว่า ตามที่ตนในฐานะประธานคณะ

กรรมการคุรุสภา ได้ลงนามในหนังสือบอก

เลิกสัญญาจ้าง นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ 

อดีตเลขาธิการคุรุสภา ที่ ได้พิจารณา

ผลการประเมินผลงานและการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนายดิศกุล 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วมี

มติเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะ

อนุกรรมการประเมินเสนอฯ โดยเห็นว่า

ผลการประเมินรอบปีงบ 2564 เป็นการ

ประเมินครอบคลุมการปฏิบัติงาน ซึ่ง

แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของเลขาธิการคุรุสภา และ

ตั้ง‘ประวิต เอราวรรณ์’รักษาการเลขาฯคุรุสภา

วท.มีนบุรีวางแผนเปิดสอนสาขารถยนต์ ไฟฟ้า • นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วย ดร.พิษณุ วิชยโยธิน กรรมการวิทยาลัยเทคนิค

มีนบุรี เดินทางไปเข้าพบ นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก

ชีทเม็ททอล จำากัด (มหาชน) อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วม

หารือและวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับและผลิตกำาลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้า  

โดยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีจะดำาเนินการเปิดการเรียนการสอนสาขายานยนต์ไฟฟ้า 

ภายใต้ชื่อ “ว่องไว” ซึ่งเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยสายเลือด

ไทย 100% โดยวางเป้าหมายที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขาดังกล่าวให้ได้ภายในปี

การศึกษา 2565 นี้.

ประวิต เอราวรรณ์

ปรากฏผลการประเมินได้คะแนนร้อยละ 

59.65 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่ผ่าน

ร้อยละ 75 จึงถือได้ว่าไม่ผ่านการประเมิน

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 จึงเป็นเหตุ

ให้คณะกรรมการคุรุสภาบอกเลิกสัญญา

จ้างนายดิศกุลดังกล่าวนั้น ขณะนี้เพื่อให้

กระบวนการทำางานของคุรุสภาเดินหน้า

ต่อไปได้ ที่ประชุมจึงมีมติตั้งนายประวิต 

เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา

เป็นการชั่วคราว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่

ประชุมยังได้มอบหมายให้นายสุภัทร จำาปา

ทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) 

ไปจัดทำาหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการ

คุรุสภาตัวจริงต่อไป ซึ่งเท่าที่หารือกับนาย

สุภัทร อาจจะไม่ได้เขียนหลักเกณฑ์ใหม่

ทั้งหมด ยังคงหลักเกณฑ์เดิมบางส่วนเอา

ไว้ ขณะเดียวกันในส่วนของการสรรหา

รองเลขาธิการคุรุสภานั้น ขณะนี้ ได้จัด

ทำาเกณฑ์การสรรหาเสร็จเรียบร้อย แต่

ตนยังไม่แน่ใจข้อกฎหมายจึงได้ส่งเรื่อง

ไปให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไปตีความว่า จะดำาเนินการในเรื่องนี้ ได้

อย่างไรบ้าง เพราะตามหลักปกติรอง

เลขาธิการคุรุสภาจะต้องหลุดตำาแหน่งไป

พร้อมเลขาธิการคุรุสภา หรือว่าต้องอยู่ให้

ครบ 4 ปี ส่วนการตั้งรักษาการเลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) หลังนายธนพร สมศรี อดีต

เลขาฯ สกสค.ได้ยื่นหนังสือลาออกไปนั้น 

ในเร็วๆ นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการ 

สกสค.เพื่อแต่งตั้งรักษาการ เพื่อให้งาน

ของ สกสค.เดินหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกับ

คุรุสภา  

“การตั้ งนายประวิตรักษาการ

เลขาธิการคุรุสภานั้น ถือว่านายประวิต

ทำางานเกี่ยวข้องกับงานคุรุสภาอยู่แล้ว 

เพื่อให้งานไม่สะดุด และมีมุมมองเข้าใจ

บริบทงานครู ส่วนประเด็นที่นายดิศกุล

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวหาการยกเลิก

สัญญาจ้างครั้งนี้ว่าขาดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานนั้น ดิฉันไม่กังวล เพราะ

เชื่อว่าทุกคนมีความเห็นแตกต่างได้ แต่

ที่ผ่านมาดิฉันทำาตามระบบอยู่แล้ว และ

เกณฑ์ประเมินก็เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล ซึ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้” 

รมว.ศธ.กล่าว.



รบมือดังๆ ให้ความสำาเร็จของนางร้ายตัวแม่ 

เอมมี่-มรกต แสงทวีป ที่ประกาศเสียงดังฟัง

ชัดขอเล่นละครตะวันตกดิน ช่องอมรินทร์

ทีวี เอชดี ช่อง 34 เป็นละครเรื่องสุดท้ายในชีวิตการ

แสดง โดยเฉพาะผลงานเรื่องนี้บทบาทคุณหญิงศาวิกา                                                         

เธอก็ทำาได้ดีเกินคาด ร้ายได้ใจจนแฟนๆ ละครอิน

จัด ส่งพวงหรีดให้ถึงหน้าบ้านสาวเอมมี่ฉลองความ

ร้ายมาแล้ว และล่าสุดผลงานการแสดงของเธอกลับ

มาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เมื่อสามารถคว้ารางวัลดารา

สนับสนุนหญิงยอดเยี่ยม จากเวทีกินรีทองมหาชน ครั้ง

ที่ 7 เรียกได้ว่าเป็นการทิ้งทวนการเล่นละครได้อย่าง

น่าภาคภูมิใจ

ด้าน เอมมี่ มรกต ได้ร่ายยาวกลั่นความในใจถึง

ผลงานการแสดงละครเรื่องสุดท้ายในชีวิต กับรางวัล

ในครั้งนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่า “มี่ขอกราบ

ขอบพระคุณคณะกรรมการรางวัลกินรีทองมหาชน

สำาหรับรางวัลนี้ค่ะ ในฐานะนักแสดงรู้สึกเป็นเกียรติ

มากอย่างบอกไม่ถูกค่ะ #ตะวันตกดิน ขอบพระคุณ

พี่ฉอด @djpchod พี่เอส @s.vorarit บริษัท                                                        

@change2561 ที่เลือกมี่มารับบทเป็น “ศาวิกา” ค่ะ 

เป็นบทที่ท้าทายมากสำาหรับมี่ แต่พี่ๆ ก็เชื่อมั่นและเล็ง

เห็นว่ามี่ทำาได้ 

มี่ขอขอบคุณสำาหรับทุกโอกาสที่พี่ๆ ยื่นให้มี่ค่ะ 

ขอขอบคุณครูโยผู้เขียนบทและเนรมิตศาวิกาขึ้นมาค่ะ 

@yokee_apirak พี่โอ๋ผู้กำากับที่คอยแนะนำาและสอน

งการบันเทิงสูญเสียอีกครั้ง ล่าสุด ปีเตอร์      

ร็อบบินส์ ผู้ที่ให้เสียงเป็น ชาร์ลีย์ บราวน์ ใน

การ์ตูนเรื่อง Peanuts เสียชีวิต โดยเป็นการฆ่า

ตัวตาย จากการยืนยันของครอบครัวหลังเกิดเหตุ

ปีเตอร์ ร็อบบินส์ เป็นที่รู้จักจากการที่เป็นคน

ให้เสียงพากย์ในตัวละครนำาของ Peanuts ที่เป็นเด็ก

ผู้ชายชื่อ ชาร์ลีย์ บราวน์ เสียชีวิตแล้วในวัย 65

ครอบครัวของเขายืนยันว่า นักพากย์คนดัง

ได้พรากชีวิตตัวเองจากทุกคนไปแบบตลอดกาลเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงจนนำาไปสู่การฆ่าตัวตาย

ของเขานั้นยังไม่มีความชัดเจน

ก่อนหน้านี้ ร็อบบินส์เคยพูดให้สัมภาษณ์อย่าง

เปิดเผยเกี่ยวกับการต่อสู้ของเขากับโรคไบโพลาร์ 

เขาพ้นจากคุกมาเมื่อปี 2019 หลังจากต้องโทษอยู่

ในเรือนจำานาน 4 ปี จากการที่ไปส่งจดหมายขู่ถึงผู้

จัดการบ้านเคลื่อนที่ที่เขาอาศัยอยู่

ร็อบบินส์ อดีตดาราเด็กชาวอเมริกันจากซีรีส์ 

The Munsters เป็นคนแรกที่ได้มาให้เสียงพากย์ชาร์

ลีย์ บราวน์ เมื่อตอนที่เขาอายุเพียง 9 ขวบ ในปี 1963 ซึ่งชาร์ลีย์ บราวน์ ก็ถือเป็น

ตัวละครการ์ตูนที่ตัวเขาเองชื่นชอบอยู่แล้ว ปรากฏตัวในการ์ตูน Peanuts หลายเรื่อง

ที่เป็น Peanuts Television specials และที่สร้างเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องในยุคนั้น คือ 

A Boy Namd Charlie Brown ส่วนทีวีซีรีส์ก็อย่าง A Charlie Brown Christmas และ 

It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown พออายุ 14 ปีเขาถูกเปลี่ยนตัวให้เป็นหน้าที่

ของเด็กที่อายุน้อยกว่ารับช่วงต่อแทน

ความรักที่เขามีต่อตัวละครนั้นมากมายขนาดที่ตัดสินใจสักรูปชาร์ลีย์ บราวน์ กับ

เจ้าสนูปปี้ สุนัขจอมกวนของเขาไว้ที่แขน
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11บันเทิง

สงสารประเทศไทยบ้างเถอะ!

ตรียมตัวกันเอาไว้นะครับพ่ีน้อง!

อีกไม่ก่ีเพลาแล้ว “แรงงานไทย” ก็จะได้ตีต๋ัวเครื่องบินแห่

ไปขุดทองท่ีประเทศซาอุดีอาระเบียกันอีกคร้ัง 

หลังจากนายกฯ ลุงตู่ได้แจ้งข่าวดี..ประสบความสำาเร็จในการ

ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ ทำาให้ประตูบ้าน-ประตูเมืองของ “ซาอุฯ-ไทย” 

ได้เปิดให้ประชาชนไปมาหาสู่กันเป็นปกติ!

อย่างไรก็ตาม แม้โลกจะเปล่ียนแปลงไปแต่พวกใจบาป-

ทำาช่ัวก็ยังคงมีอยู่ และย่ิงโลกมีความเจริญ จิตใจมนุษย์ก็ย่ิง

เสื่อมถอย..

จึงอยากให้พ่ีน้องชาวแรงงานท่ีตื่นตัว-ยินดีกับข่าวดีน้ี ได้

พึงตระหนัก..ต้องพ่ึงหน่วยงานภาครัฐ อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า

ถ้าคิดจะไป “ขุดทองซาอุฯ”!

หรือจะค้นหาเพลง “ซาอุดร” ของวงดนตรี “คาราบาว” ท่ี

เคยโด่งดังในอดีตมาเปิดฟังในระหว่างน้ีได้ก็ดี เพลงน้ีถึงจะก่ีสิบ

ปีก็ไม่เชย และใช้เป็นเครื่องเตือนใจได้ตลอดไป

แต่ถ้าข้ีเกียจค้น ไม่มีเวลาฟัง อ่าน-ท่องเอาจากท่ีผมคัด

ลอกมาก็ได้..มิวสิก..

“เขียนป้ายไปปักไว้ บอกคนท้ังหลายว่าอยากขายท่ีนา นำา

ทรัพย์สินเงินตรา จากขายท่ีนาตีต๋ัวเครื่องบิน...จะไปซาอุ

บอกเมียและลูกน้อย คอยพ่ีหน่อยพ่อหน่อยเถิดหนา อีก

ไม่นานกลับมา เย่ียงราชาเงินทองล้นกาย จะมีโทรทัศน์ วิทยุ                     

สเตริโอ บ้านตึกหลังโตโต..โอ้หะโอ น่ังกินนอนกิน

เขียนป้ายไปปักไว้ บอกคนท้ังหลายว่าอยากขายท่ีดิน ท้ิง

ถ่ินฐานทำากิน ตีต๋ัวเครื่องบินไปหากินแดนไกล...จะไปซาอุ

เบื่อทำาไร่ไถนา ทำาได้มาไม่พอได้กิน กลัวลูกเก็บดินกิน 

อย่างท่ีหนังสือพิมพ์เขาลง

บอกเมียรอหน่อยหนา อย่าเผลอใจ ไปมีชู้ จับได้เป็นน่า

ดู...จู้ฮุกกรู ไม่นานน้องยา

ซาอุดิ จะแรงจะร้อน ระอุปานใด อ้ายก็จะทน จะยอมอด

เหล้า เอาเงินสะสม จะข่มจิตใจ ไม่เล่นไฮโล 

เช่ือพ่ีเถิดน้องพ่ีไม่ได้ร้องเพลงหลอก จะเอาเงินใส่

กระบอก หอบมาเป็นกระบุง ขนมาให้น้อง... ฝากธนาคาร

ขายท่ีนาได้แล้ว เจอคนแจว รับส่งคนงาน จ่ายเงิน จ่าย

หลักฐาน ได้ไม่นานเขาพาไปข้ึนเครื่องบิน..จะไปซาอุ

เกิดมาเป็นคนจน ยามคบคนไม่เคยเป็นต่อ คิด คิดไปใจ

ท้อ คนหนอคน ย่ิงจนย่ิงเจ็บ

เก็บเงินเราไปแล้ว เรือบินแจวลงจอดบนลาน บนแผ่นดิน

อีสานขนานนามว่า.. ซาอุดร”

ครับ..ไม่ได้ให้อ่าน-ท่องเอาสนุกท่าเดียว แต่อยากให้เก็บไว้

คิด-ตรึกตรอง อย่าประมาทว่าเหตุการณ์-เรื่องราว 30 ปีก่อนจะ

ไม่มีวันเกิดข้ึนในยุคปัจจุบัน

รัฐบาล-หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ต้องนำาบทเรียนเก่าๆ มา 

ทบทวน เพื่อคิดหาวิธีไม่ให้แรงงานไทยต้องถูกหลอกให้ขายท่ี-

ขายนาจนส้ินเน้ือประดาตัวซ้ำารอยอดีต!

น่ี..ผมก็เพ้อพร่ำาไปตามอย่างคนอารมณ์ดี ท่ีจะได้เห็น

ประเทศไทย-ซาอุฯ กลับมามีความสัมพันธ์กันใหม่ หลังจากท่ี

หมางเมินเหินห่างกันมาร่วม 30 ปี

และเมื่อกลับมามีความรู้สึกท่ีดีต่อกันแล้ว คนไทยไม่ว่าจะ

รัก-ชังนายกฯ ลุงตู่ ก็อย่าได้เอาอารมณ์-ความรู้สึกส่วนตัว หรือ

การเมือง มาสร้างให้เกิดรอยปริร้าวข้ึนอีกเลย

จะชม-จะด่า ก็เอากันแค่เรื่องในประเทศก็พอ อย่าไปดึง

ชาติอื่นเข้าร่วมให้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์เชียวล่ะ..

ไม่สงสารลุงตู่ ก็ขอให้สงสารประเทศไทยเถอะนะ!.

เ

• ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ชวนย้อนความทรงจำา 

12 ปีกับ หนีตามกาลิเลโอ ภาพยนตร์ว่าด้วยสาม

ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นสาวไทย-กฎของโลก-         

กาลิเลโอ ของผู้กำากับ นิธิวัฒน์ ธราธร ซ่ึงเป็นผล

งานการแสดงของ ต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ, เต้ย-                                                              

จรินทร์พร จุนเกียรติ และ เร แม็คโดแนลด์ เข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์ 23 กรกฎาคม 

2552 เป็นคร้ังแรก เรียกว่ามี

กระแสตอบรับท่ีดี และกวาด

รายได้กว่า 30.34 ล้านบาท 

เตรียมฉายความบันเทิงให้คลาย

คิดถึงกันทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24

• GMMTV จับมือ

พันธมิตร Disney+ Hotstar บริการสตรีมมิงท่ีนำา

เสนอเรื่องราวท้ังในระดับโลก เอเชีย และไทย นำา

ภาพยนตร์กระแสสุดปัง เพราะเราคู่กัน THE       

MOVIE โปรเจ็กต์หนังเรื่องแรกมาให้ได้รับชมกัน

อย่างเต็มอ่ิมฟินทุกอรรถรส จัดเต็มแบบเอ็กซ์คลู

ซีฟ นำาแสดงโดย 2 นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต ไบร์ท-

วชิรวิชญ์ ชีวอารี และ วิน-เมธวิน โอภาสเอ่ียม

ขจร เร่ิมสตรีมความฟินข้ันสุดแบบเต็มอ่ิม วันท่ี 11 

กุมภาพันธ์น้ี

• ข่าวช่องวัน พร้อมลุยสมรภูมิข่าวปี 65 เดิน

หน้าวางกลยุทธ์เสริมแกร่งทีมข่าว โดยล่าสุดคว้าตัว 

นิป-นวนันท์ บำารุงพฤกษ์ พิธีกรข่าวสาวมากความ

สามารถ ผู้คร่ำาหวอดในแวดวงข่าวและสื่อมวลชน

มายาวนานกว่า 20 ปี มาน่ังแท่นพิธีกรข่าวคนใหม่ 

เสริมช่วงข่าวเท่ียงช่องวัน ทุกวัน

จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.45 น., ข่าวค่ำา

ช่องวัน ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 

19.55 น. และข่าวช่องวัน อาทิตย์ 

เวลา 08.30 น.

• นิว-ชัยพล จูเล่ียน พูพาร์ต 

ดาราเจ้าบทบาทท้ังจอโทรทัศน์และ

ภาพยนตร์ ปล้ืมใจเป็นท่ีสุดท่ีได้กลับมาร่วมงานกับ 

หม่อมน้อย-หม่อมหลวงพันธ์ุเทวนพ เทวกุล อีกคร้ัง 

ในภาพยนตร์เรื่อง SIX CHARACTERS มายาพิศวง 

หลังจากท่ีเคยสร้างความประทับใจมาแล้วจากบทไอ้

ขวัญในภาพยนตร์เรื่องแผลเก่า โดยท่ีคร้ังน้ีรับบทเป็น 

อัคนี เกรียงไกร ดารายอดนิยมแห่งวงการบันเทิงไทย

ผู้เป็นพระเอกตลอดกาลท้ังในจอและนอกจอ.

รักชิด

วันเกิด • เป็นปลื้มซึ้งใจน้ำาตาซึมเลยทีเดียว สำาหรับ ตั๊ก-ศิริพร อยู่ยอด เพราะจู่ๆ ก็

โดนบอสเอ-วราวุธ เจนธนากุล แห่งเซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำากัด ยกเค้กแสนน่ารัก

ออกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวขณะเจ้าตัวกำาลังถ่ายทำารายการร้อง

ต้องรอด ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD หมายเลข 

35 โดยมี เป็กกี้ ศรีธัญญา, ลูกน้ำา-พาเมล่า เบาว์เด้นท์ และทีมงานต่างพร้อมใจกันร่วม

อวยพรให้สาวตั๊กกันอย่างสดใสร่าเริงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘เอมม่ี มรกต’กล่ันความในใจ

ปล้ืมรับรางวัลท้ิงทวนงานแสดง

ดาราดังของฮอลลีวูดจากหนังซูเปอร์ฮี โร่ของ DC อย่าง เจสัน มาโมอา ตอนนี้ดูจะ

ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปนิด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคิดถึงชีวิตคู่กับอดีตภรรยาหรือเปล่า จากลุคส์เซ

อร์ๆ หุ่นล่ำา กลายเป็นจ้ำาม่่ำาตาผมโทรมไปหน่อย จากภาพล่าสุดที่เห็นอควาแมนต้องอาศัย

สนามหญ้าบ้านเพื่อน เก็บตัวอยู่

ในบ้าน

ไม่กี่สัปดาห์หลังจากการ

ประกาศข่าวช็อกว่าเขากับลิ

ซา บอนเน็ต เตรียมหย่าจาก

กัน เจสัน มาโมอา นักแสดงดัง

จาก Aquaman มีภาพหลุดออก

มาระหว่างใช้ชีวิตในรถบ้านหรือ

แคมเปอร์แวน หลังแยกทางกับ

ภรรยาวัย 53 ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน

มา 17 ปีแล้วเมื่อต้นเดือนนี้

แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเขา

ย้ายออกจากบ้านในแคลิฟอร์เนีย

อย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ 

หลังอยู่ร่วมกับว่าที่อดีตภรรยา 

ลิซา กับลูกๆ อีก 2 คนมา

ยาวนาน

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า        

เจสันตอนนี้มักเก็บตัวและหลับ

นอนอยู่ในรถฟอร์ด RV ราคา 

7.5 แสนยูเอสของเขา แทนที่จะ

หาโรงแรมเพื่อพักผ่อนนอนหลับสบายๆ ใกล้ๆ ชายหาดที่เขาชอบ ถึงจะเป็นดาราดังแต่ก็

ไม่ใช่ประเภทชอบใช้ชีวิตหรูหรา ต้องมีเครื่องบินส่วนตัว นอนรีสอร์ตหรู.

interthaipost69@gmail.com

‘อควาแมน’นอนรถบ้าน

หลังแยกทางภรรยา

ว

ป

ปิดตำ�น�นผู้ให้เสียง

‘ช�ร์ลีย์ บร�วน์’ ใน Peanuts

มี่ทั้งเรื่อง @kathadeb และทีมงานตะวันตกดินทุกท่านที่ทำาให้การทำางาน

ด้วยกันราบรื่นและมีความสุขที่สุดค่ะ ขอขอบคุณช่อง @amarintvhd ที่ให้

โอกาสมี่ได้ไปอยู่หน้าจอของคนทั่วประเทศค่ะ 

ขอขอบคุณคนดูทุกท่านที่ให้ โอกาสผู้หญิงคนนี้ ได้อยู่หน้าจอทุกคน

มาตลอด 17 ปีในฐานะนักแสดงค่ะ ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมานะคะ  

ขอบคุณพี่ยุ้ย @yui_chiranan พี่สาวที่แสนดีที่ดูแลน้องสาวคนนี้อย่างดี

ไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องที่เล่นด้วยกัน

ขอบคุณพี่บอย @boy_pisanu ที่เล่นเป็นสามีของมี่เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ที่สอง และยังคงเป็นสามีที่ไม่น่ารักที่สุดค่ะ!! ขอบคุณที่ทำาให้การทำางาน

ร่วมกันมีแต่ความสุข ทุกฉากที่เข้าด้วยกัน พี่ส่งแต่พลังและจิตวิญญาณ

ของนักแสดงให้มี่อย่างไม่มีกั๊กเลย ทำาให้น้องคนนี้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

ไปเรื่อยๆ ค่ะ 

ขอบคุณพี่แอมผู้จัดการที่สวยที่สุด @iammamp ที่คอยบังคับขู่เข็ญ

ให้รับเล่นละครบทโน้นบทนี้ตลอดระยะเวลา 17 ปีด้วยกัน ตั้งแต่เรื่องแรก

จนมาเรื่องสุดท้าย (เขียนไปร้องไห้ไป) รู้แหละว่ารัก 

สุดท้ายมี่ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มีแต่คำาว่ารักและคอย

สนับสนุนให้ทำาในสิ่งที่ตัวเองรักมาโดยตลอดค่ะ ลูกรักคุณพ่อคุณแม่ที่สุด

ค่ะ ขอบคุณพี่หนุ่มและสายน้ำาที่เป็น #ยิ่งกว่าลมหายใจ ของชีวิตมี่ค่ะ”.

ร็อบบินส์เริ่มซาจากอาชีพการแสดงช่วงต้นยุค 70 แต่ก็

ยังถูกจดจำาในบทบาทของชาร์ลีย์ บราวน์ มาโดยตลอด

น่าเสียดายที่ช่วงหลายปีหลัง เขามีปัญหาคดีความจาก

การข่มขู่ผู้คนจำานวนมาก หนึ่งในนั้นก็มี บิล กอร์ นายอำาเภอ

ซานดิเอโก เคาน์ตี รวมอยู่ด้วย

เขายังเคยต้องเข้ารับการบำาบัดอาการติดยาและแอลกอฮอล์ และหลังจากที่ได้รับ

การปล่อยตัวจากเรือนจำาเขายอมเปิดเผยรายละเอียดที่เขาต้องต่อสู้กับโรคไบโพลาร์มา

ตลอดชีวิต

“ผมอยากจะแนะนำาถึงใครก็ตามที่มีอาการไบโพลาร์ รีบไปรักษาอย่าได้ชะล่าใจ 

เพราะชีวิตของคุณสามารถพลิกผันได้ภายในเวลาแค่เดือนนี้อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับผม”

“ผมออกจากคุกมาแล้ว ผมเป็นคนที่ดีขึ้นแล้ว ผมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้น 

และรู้สึกขอบคุณ ที่ผมได้พบเจอประสบการณ์มากมายในชีวิต”



12 ขาวประชาสัมพันธ

ดอกปอปปบาน    นันทวัน เมฆใหญ สุวรรณปยะศิริ ประธานฝายประชาสัมพันธ มูลนิธิ

สงเคราะหครอบครัวทหารผานศึก พรอมดวย ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน ผูอํานวยการใหญการ

ตลาด บจก.เดอะมอลล กรุป รวมกันเปดงาน “ดอกปอปปบาน วันทหารผานศึก” เพ� อหาราย

ไดสมทบทุนสงเคราะหครอบครัวทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ไดอุทิศตนปฏิบัติ

หนาท่ีปกปองประเทศชาติ  โดยมี วสุ แสงสิงแกว, พริมรตา เดชอุดม และ ณทรรศชัย จรัสมาส 

รวมงาน ณ เดอะมอลล บางกะป 

มอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี     ศาสตราจารย ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน 

เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และบุตรหลาน รวมทําบุญเพ� ออุทิศบุญกุศลครบ 14 วัน 

การเสียชีวิตของคุณแม วิไล สอาดโฉม ณ วัดเบญจมบพิตร พรอมกันนี้ ยังไดมอบเงินบริจาค

ในงานศพ จํานวน 1,212,701 บาท เพ� อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพ� ออุทิศให 

คุณแม วิไล สอาดโฉม 

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison 

Berger Paris) ผูนําเคร� องหอมสําหรับบาน

ระดับพรีเมี่ยมจากประเทศฝรั่งเศส สราง

อากาศบริสุทธิ์ใหทุกมุมในบาน รวมฉลอง

เทศกาลตรุษจีนดวยโปรโมชั่นสุดคุม Happy 

Chinese New Year 2022 สงมอบความหอม

ไมรู จบดวยกานกระจายความหอม BQT 

สีมงคล ราคาเดียว 888 บาท มีใหเลือก

หลากหลายคอลเลกชั่น อาทิ กาน

กระจายความหอม Geometry Grenadine 

มาพรอมน้ําหอมกลิ่นยอดนิยม Paris 

Chic (ราคาปกติ 1,999 บาท) กาน

กระจายความหอม Kitchen Anti Odour#1 

มาพรอมน้ําหอมกลิ่น Fresh & Floral 

(ราคาปกติ 1,970 บาท) และกาน

กระจายความหอม Kitchen Anti 

Odour#2 มาพรอมนํ้าหอมกล่ิน Green 

& Zesty (ราคาปกติ 1,970 บาท)  

กานกระจายความหอมจากเม

ซอง แบรเช ปารีส ไมเพียงตอบโจทย

ในการสรางบรรยากาศความหอม

ใหหองตางๆ ภายในบานแตยังชวย

กําจัดกลิ่นไมพึงประสงค โดยเฉพาะ

กานโพลิเมอรที่ออกแบบมาใหกระจาย

ความหอมไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 1 ชุด ใชงานไดยาวนานถึง 4-8 

สัปดาห

เมซอง แบรเช ปารีส รวมฉลองเทศกาลตรุษจีน สงมอบความหอมไมรูจบ

Happy Chinese New Year กานกระจายความหอมทุกชิ้นราคาเดียว 888 บาท

โปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต 10 มกราคม 

– 6 กุมภาพันธ 2565 สินคามีจํานวนจํากัด 

สั่งซื้อไดที่เฉพาะทางออนไลน Facebook: 

MaisonBergerThailand LINE: @maison-

bergerthai IG: maisonbergerthailand และ 

www.maisonbergerthailand.com และ 

market place Shopee LazMall เทานั้น

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสุทธิพงษ ประทีปวนิช กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ

โตโยตา รุนโคโรลลา สีนํ้าตาล หมายเลข

ทะเบียน วห - ๑๘๑ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

จิตราวดี 

พุมเจริญ

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ไมมีแผน

ปาย

ทะเบียน

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม� นบาท

ถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุทธิพงษ ประทีปวนิช กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายภัทร  คงคาทิพย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายภัทร  คงคาทิพย)

 คดีหมายเลยดําที่ ฟ๑๗๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายจิตรภณ นิศารัตน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ กลองกระสุน สีเขียว ๑ 

กลอง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๕๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒ ลูกกระสุนซอมยิง (ลูก 

BLANK)

๑๑๑ 

นัด

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๑๑๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓ ปน บีบีกัน 

Smith&Wesson สีดํา 

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๔,๙๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔ แม็กกระสุนปน 

Smith&Wesson สีดํา 

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๗๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๕ ปน บีบีกัน ยี่หอZORAKI 

สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๙,๕๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๖ แม็กกระสุนปน บีบีกัน

ยี่หอ ZORAKI สีดํา

๒ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๗๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๗ ปน บีบีกัน รุน Infinity 

สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕,๕๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๘ แม็กกระสุนปน บีบีกัน 

รุน Infinity สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๕๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๙ ปน บีบีกัน รุน 

WET19605 สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๓๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐ แม็กกระสุนปน บีบีกัน 

รุน WET19605 สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๑ ปน บีบีกัน บาเรตตา 

M392 สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๒ ปน อัดลม รุน KJ 

WORK สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๒,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓ ปน บีบีกัน รุน ES EKOL 

สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๙,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๔ แม็กกระสุนปน บีบีกัน 

รุน ES EKOL สีดํา

๒ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๗๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๕ ปน บีบีกันยาว PROP-

ERTY M4A1 สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๘,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๖ แม็กกระสุนปน บีบีกัน

ยาว PROPERTY M4A1 

สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๒,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๗ ซองพกปน (พกนอก) ยี่

หอแบล็กฮอก (Black 

Hawk) สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๘ โนตบุค ยี่หอ LENOVO 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๔,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๙ สายชารต โนตบุค 

ยี่หอLENOVO สีดํา

๑ เสน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๐ โนตบุค ยี่หอ SONY 

สีชมพู

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๔,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ 

HUAWEI สีน้ําเงิน

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๒ เคร� องนับธนบัตร ๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๓ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ 

ไอโฟน สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๔ เคร� องนับธนบัตร ๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๕๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๓๓๓,๖๖๐ บาท (สามแสนสาม

หม� นสามพัน หกรอยหกสิบบาทถวน) 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล 

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจิตรภณ นิศารัตน กับพวก

(นายเสนีย ทิพยพิทักษ)

หัวหนาสวนปฏิบัติการ 

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๕ หมวกกันนอค (เต็มใบ) ๑๓ ใบ นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓๙,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๖ กระเปาอุปกรณเคร� อง

มือชาง

๑ ใบ นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๐๐ ทรัพยสินรายการท่ี 

๒๖ ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๗ แผนพลาสติกแข็ง สีดํา ๙ แผน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๑๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๘ โลกันกระสุน ๑ แผน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๙ แวนตา ๒๐ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๔,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๐ ไฟฉาย ๑๘

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๙,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๑ เคร� องตัดสัญญาณทาง

อากาศ

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๒ เคร� องประมวลผล (CPU) ๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๗,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๓ เสื้อเกราะ ๑๐ ตัว นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๐,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๔ เคร� องขยายเสียงยี่หอ 

Marshall

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๕ หูฟง ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๖ คียบอรด ยี่หอ RAZER ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๗ เมาส ยี่หอ RAZER ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๘ กระเปาสะพายหลัง สีดํา ๕ ใบ นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๙ สกูตเตอร ยี่หอ Ninebot 

by segway

๑ คัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๐ รถ GloKart ยี่หอ 

Ninebot สีขาว

๑ คัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๘,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๑ กลอง EndoScope รุน G 

228810 Compace

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๒ ปน บีบีกัน รุน Kriss 

super V สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๖,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๓ แม็กกระสุนปน บีบีกัน ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๔ ปน บีบีกันยาว สีดํา ๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๖,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๕ ปน บีบีกันสไนเปอร 

(Sniper) สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๐,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๖ กลองสองทางไกล ยี่หอ 

Bushnell

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๒๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๗ รถจักรยานยนต แบบ ๓ 

ลอ ยี่หอ BRP Spyder 

RS

๑ คัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๘๐,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๘ ไฟแช็ก ยี่หอ ZIPPO ๑๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๖๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๙ แท็บเล็ต ยี่หอ Apple รุน 

ipad pro สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายพีระยุทธ 

อาจอํานวย

๘,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๕๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๕๐ โนตบุค ยี่หอ Apple รุน 

macbook pro สีดํา-เทา

๑ 

เคร� อง

นายพีระยุทธ 

อาจอํานวย

๑๕,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๕๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๕๑ คอมพิวเตอร CPU ยี่หอ 

Asus สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายพีระยุทธ 

อาจอํานวย

 ๕,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๕๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

(นายนันธิวรรธน ไพศาลธีรเดช)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จีนติงสหรัฐแส่ โอลิมปิก-ยูเครน
ผู้ป่วยมะเร็ง 6 คนใน ‘ฟุกุชิมะ’ ฟ้อง ‘เทปโก’

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ 6 คน 

ยื่นฟ้องดำาเนินคดีแบบกลุ่มกับบริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียว (เทป

โก) ผู้ดำาเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ เรียกค่าชดเชย 

616 ล้านเยน หรือราว 177 ล้านบาท กล่าวหาว่าสาเหตุที่

พวกเขาเป็นมะเร็งเนื่องจากสัมผัสกับกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหล

จากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 

ที่ทำาให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางส่วนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในจังหวัดฟุกุชิมะหลอมละลาย โจทก์ 6 คน อายุระหว่าง 17-

27 ปี ทุกคนอาศัยอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะในวันที่สึนามิถล่มโรง

ไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ทีมทนายความและโจทก์เดินมาฟ้อง

คดีที่ศาลแขวงโตเกียว เมื่อวันพฤหัสดีที่ 27 มกราคม โดย

มีประชาชนหลายสิบคนมาให้กำาลังใจหน้าศาล ก่อนหน้านี้

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งโดยรัฐบาลจังหวัดฟุกุชิมะมีข้อสรุปว่า

กัมมันตรังสีที่รั่วไหลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไม่ได้เป็น

สาเหตุที่ทำาให้เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ แต่ทีมทนายความของ

กลุ่มโจทก์ระบุว่า ผู้ฟ้องกลุ่มนี้ ไม่ได้เป็นมะเร็งจากกรรมพันธุ์ 

และมีความเป็นไปได้สูงมากว่าพวกเขาเป็นมะเร็งจากการ

สัมผัสกับกัมมันตภาพรังสี ขณะเกิดเหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ฟุกุชิมะ พวกเขาอายุระหว่าง 6-16 ปี แพทย์วินิจฉัย

ว่าพวกเขาเป็นมะเร็งระหว่างปี 2555-2561 2 คนต้องตัดต่อม

ไทรอยด์ออกไปข้างหนึ่ง ส่วนอีก 4 คนตัดต่อมไทรอยด์ออกไป

หมด และต้องกินยาไทรอยด์ตลอดชีวิต

สิงคโปร์ลงนามเอฟทีเอกับกลุ่ม ‘พันธมิตรแปซิฟิก’

โบโกตา • รัฐบาลสิงคโปร์ลงนามความตกลงการค้าเสรี (เอฟ                                                                                       

ทีเอ) กับกลุ่มประเทศพันธมิตรแปซิฟิกที่ประกอบด้วย โคลอม 

เบีย, เม็กซิโก, เปรู และชิลี รายงานรอยเตอร์อ้างแถลงการณ์

ของรัฐบาลโคลอมเบีย เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำาและ

ผู้แทนกลุ่มประเทศพันธมิตรแปซิฟิกครั้งที่ 16 ที่ฐานทัพเรือ

อ่าวมาลากา เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม ว่า ความตกลงการ

ค้าเสรีกับสิงคโปร์ฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือด้าน

พลังงาน, โครงสร้างพื้นฐาน, ดิจิทัล และอุตสาหกรรมอาหาร 

รวมถึงไปการขนส่งทางเรือและโลจิสติกส์ท่าเรือ มารีอา ซีมี

นา ลอมบานา รัฐมนตรีพาณิชย์ โคลอมเบีย กล่าวว่า ด้วยข้อ

ตกลงทางการค้าฉบับใหม่ระหว่างสิงคโปร์กับพันธมิตรแปซิฟิก

นี้ พวกเรากำาลังบรรลุวิสัยทัศน์ของการเข้าใกล้ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิกยิ่งขึ้น, ปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าของเรา, ดึง 

ดูดการลงทุน, เพิ่มการเข้าถึงตลาดสินค้า และขับเคลื่อนการ

เข้าถึงของผู้ให้บริการไปยังหลากหลายภาคส่วน  

หิมะปกคลุมนครเยรูซาเลม

เยรูซาเลม • เอเอฟพีรายงานว่า หิมะตกปกคลุมนครเยรูซา

เลมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อย เมื่อเช้า

วันพฤหัสบดีหิมะปกคลุมโดมของมัสยิดอัลอักซอและลานหน้า

กำาแพงตะวันตกของนครเยรูซาเลม สำานักพยากรณ์อากาศ

อิสราเอลรายงานว่า ตลอดคืนวันพุธ หิมะตกหนาราว 15-25 

ซม. บริษัท อิสราเอลอิเลคทริค เผยเมื่อคืนวันพุธว่า ครัวเรือน

ในอิสราเอลใช้ไฟฟ้าทำาสถิติสูงสุดจากการเปิดฮีตเตอร์.

ปักกิ่ง/วอชิงตัน • รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและสหรัฐต่อสายคุยกัน                                                                                     

เมื่อวันพฤหัสบดี แถลงการณ์จากฝ่ายจีนเผย รัฐมนตรีจีนเตือนสหรัฐ 

“หยุดแทรกแซง” โอลิมปิกฤดูหนาว พร้อมเน้นย้ำาว่าสหรัฐควรรับฟัง

ข้อวิตกด้านความมั่่นคงของรัสเซียในยุโรปอย่างจริงจัง อีกด้านสหรัฐ

ตอบกลับเครมลินว่าไม่อาจยอมตามเงื่อนไขงดรับยูเครนเข้านาโต

รายงานของสำานักข่าวเอ                                              

เอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 

มกราคม 2565 กล่าวว่า หวัง อี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศของจีน และแอนโทนี             

บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศของสหรัฐ ได้

สนทนากันทางโทรศัพท์ โดย

กระทรวงการต่างประเทศของจีน

เปิดเผยในแถลงการณ์จากกรุง

ปักกิ่งว่า รัฐมนตรีหวังได้เตือน

สหรัฐเกี่ยวกับการแทรกแซง

โอลิมปิกฤดูหนาวและประเด็น

ไต้หวัน

“สิ่งสำาคัญเร่งด่วนที่สุดใน                                                

เวลานี้คือ สหรัฐควรหยุดแทรก                                              

แซงโอลิมปิกฤดูหนาว” แถลง 

การณ์อ้างคำาพูดของหวัง ที่บอก

ด้วยว่า สหรัฐควร “หยุดเล่นกับ

ไฟ” ในประเด็นไต้หวันด้วยเช่นกัน 

กรุงปักกิ่งของจีนกำาลังจะ

เป็นเจ้าภาพจัดทั้งกีฬาโอลิมปิก

ฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ แต่

รั ฐบาลสหรัฐนำ าขบวนหลาย

ชาติพันธมิตรบอยคอตทางการ

ทูตมหกรรมกีฬานี้ โดยอ้างการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน โดย

เฉพาะต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขต

ซินเจียง 

คำาแถลงของจีนเปิดเผย

อีกว่า รัฐมนตรีทั้งสองได้หารือ

เกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น

ในยุโรปกรณียูเครนด้วย โดยหวัง

ได้กล่าวกับบลิงเคนว่า ความวิตก

กังวลของรัสเซียควรได้รับการ

พิจารณาอย่างจริงจัง

“ทุกฝ่ายควรละทิ้งความ

คิดแบบสงครามเย็น และสร้าง

กลไกด้านความมั่นคงของยุโรป

ที่สมดุล, มีประสิทธิภาพ และ

ยั่งยืน ผ่านการเจรจา” หวังกล่าว

กับบลิงเคน “ข้อกังวลด้านความ

มั่นคงที่สมเหตุสมผลของรัสเซีย

ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริง 

จังและแก้ไข” 

คำาแถลงของทางสหรัฐ

เกี่ยวกับการสนทนาของทั้งคู่ไม่

ได้กล่าวถึงประเด็นโอลิมปิก แต่

เน้นประเด็นยูเครนเป็นหลัก โดย

กล่าวว่า รัฐมนตรีบลิงเคนได้

เน้นย้ำาเรื่องความมั่นคงของโลก

และความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่

เกิดจากการรุกรานเพิ่มเติมของ

รัสเซียต่อยูเครน และว่า การลด

ระดับความรุนแรงและการทูต

เป็นหนทางที่จะเดินหน้าอย่างรับ

ผิดชอบ

รัสเซียทำาให้ทั่วโลกวิตก

กังวลจากการวางกำาลังทหารกว่า 

100,000 นาย พร้อมอาวุธหนัก

ไว้ตามแนวชายแดนยูเครนมา

นานหลายเดือน ทำาให้สหรัฐและ

ชาติพันธมิตรระบุว่ารัสเซียมี

แผนรุกรานเพื่อนบ้านที่เป็นอดีต

สมาชิกสหภาพโซเวียตชาตินี้ รัฐ

บาลเครมลินปฏิเสธคำากล่าวหา

ดังกล่าว แต่เมื่อเดือนที่ผ่านมา 

รัสเซียได้ยื่นข้อเรียกร้องหลัก

ประกันด้านความมั่นคง โดยขอ                                         

ให้นาโตงดรับยู เครนเข้าเป็น

สมาชิก 

เมื่อวันพุธ รัฐบาลสหรัฐ

ได้ตอบชัดเจนเป็นลายลักษณ์

อักษรต่อข้อเรียกร้องของรัสเซีย

ที่ต้องการให้นาโตปฏิเสธการรับ

ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกว่า จากมุม

มองของสหรัฐ มีความชัดเจนว่า 

ประตูของนาโตเปิดกว้างอยู่เสมอ 

และสหรัฐยึดมั่นในการธำารงหลัก

การดังกล่าว

บลิงเคนเผยด้วยว่า สหรัฐ

เชื่อว่ารัสเซียพร้อมจะรุกรานยูเครน 

แต่ในสารตอบกลับของสหรัฐ ได้

เสนอหนทางทางการทูตเพื่อออก

จากวิกฤตนี้ ให้รัสเซียเลือกด้วย 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสนอ

มาตรการ “ต่างตอบแทน” ที่แก้  

ไขข้อกังวลด้านความมั่นคงของ

กันและกัน รวมถึงการลดจำานวน

มิสไซล์ในยุโรป และความโปร่งใส

ด้านการฝึกทหารและความช่วย

เหลือที่ตะวันตกมอบให้ยูเครน.

ซิดนีย์ • วูดไซด์ปิโตรเลียม 

บริษัทพลังงานรายใหญ่ของ

ออสเตรเลีย ประกาศถอนตัว

จากการดำาเนินกิจการในเมียน 

มาเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจาก

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัท โท

ทาล เอนเนอร์ยีส์ และบริษัท 

เชฟรอน แถลงเรื่องการถอนตัว

จากเมียนมา

เอเอฟพีรายงานว่า วูด

ไซด์ปิโตรเลียม บริษัทพลังงาน

รายใหญ่ของออสเตรเลียที่

ดำาเนินกิจการสำารวจและขุด

เจาะน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ 

มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่นครเพิร์ท                                                 

ออกหนั งสื อถึ งผู้ ถื อหุ้ นของ

บริษัทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 

มกราคม ว่า หลังจากดำาเนิน

กิจการในเมียนมามา 9 ปี บริษัท

ตัดสินใจถอนผลประโยชน์ของ

บริษัทในเมียนมา โดยระบุว่า

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ที่เลวร้ายลงในเมียนมา เป็น

เหตุผลหนึ่งของการตัดสินใจ

ถอนการทำาธุรกิจในเมียนมา 

ซึ่งทำาให้บริษัทต้องสูญเสียการ

ลงทุนไปอย่างน้อย 200 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6,647 

ล้านบาท

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัท

พลังงานยักษ์ใหญ่ 2 บริษัท 

คือ โททาล เอนเนอร์ยีส์ของ

ฝรั่งเศส และบริษัท เชฟรอน

ของสหรัฐ ประกาศถอนการ

ดำาเนินธุรกิจในเมียนมามาแล้ว

ปั จจุ บั นบริษั ทวู ด ไซด์

สำารวจและขุดเจาะแหล่งก๊าซ

หลายแหล่งในเมียนมา

เม็ก โอนีลล์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารวูดไซด์ กล่าว

ว่า เนื่องจากสถานการณ์ที่ยัง

ดำาเนินอยู่ ในเมียนมาขณะนี้  

ทำาให้บริษัทไม่สามารถเข้าร่วม

การพัฒนาแหล่งก๊าซเอ- 6 รวม

ถึงกิจกรรมในอนาคตอื่นใดใน

เมียนมา

แหล่งก๊าซ เอ-6 คือ

โครงการสำารวจก๊าซน้ำาลึกนอก

ชายฝั่งตะวันตกของเมียนมา ที่

วูดไซด์ดำาเนินกิจการโดยมี โท

ทาล เอนเนอร์ยีส์เป็นหุ้นส่วน

อุตสาหกรรมก๊าซในเมียน 

มามีมูลค่าปีละราว 1,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ

เอเลน เพียร์สัน ผู้อำานวย

การองค์กรฮิวแมนไรท์วอตช์

ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่า                                       

การประกาศถอนตัวของวูดไซด์                                            

จากเมียนมา เป็นการตอกย้ำา

ถึงความจำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับ

มาตรการลงโทษที่มีการประ 

สานงานและมีเป้าหมาย โดย

มุ่งไปที่รายได้จากก๊าซธรรมชาติ

ของรัฐบาลทหารเมียนมา.

บ.พลังงานออสเตรเลียถอนตัวจากเมียนมา

ฟ้องบริษัทไฟฟ้า • ทีมทนายความและผู้สนับสนุนโจทก์ 6 คนที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์และเคยอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะ เดินมาถึงศาลแขวงโตเกียว 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม เพื่อยื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยกับบริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียว (เทปโก).

มเป็นหนึ่งใน “สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ”

ดังนั้นจึงต้องใส่ใจกับนโยบายและแนวทาง

ของรัฐบาลและทิศทางของสังคมต่อคนกลุ่มนี้

ที่เคยเชื่อกันว่าคนอายุเกิน 60 เป็นผู้ไร้ประโยชน์ ไม่

ช่วยสร้างเศรษฐกิจของชาติ เป็นภาระของสังคม ต้องให้คน

อายุน้อยกว่าเลี้ยงดู เป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดินไม่

น่าจะเป็นจริง

ขณะเดียวกันก็มีชาร์ตที่แสดงว่าปี 2564 ที่ผ่านมานั้น

มีเด็กเกิดใหม่น้อยกว่า 5 แสนคน ถือว่าต่ำาที่สุดเท่าที่เคยมี

มา

 ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้

โพสต์ภาพและข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก Por Tunyawat

เป็นภาพกราฟแสดงจำานวนประชากรเกิดใน

ประเทศไทยปี 2536-2564 โดยในกราฟพบว่าจำานวนการ

เกิดของเด็กมีจำานวนน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งปี 2564 มีเด็กเกิด

ใหม่น้อยกว่า 5 แสนคน โดย ดร.ธันยวัตระบุข้อความว่า

“ดิ่งกว่ามูลค่าเหรียญคริปโต ก็จำานวนประชากรเกิด

ในประเทศไทยนี่ล่ะ ปี 2564 ที่ผ่านมา จำานวนการเกิดต่ำา

ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศ ตัวเลขนี้น่ากลัวและแนวโน้ม

ของกราฟคงไม่ดีขึ้นแน่ นอกจากนี้ปีที่ผ่านมาอัตราการตาย

สูงกว่าอัตราการเกิดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วย คาด

การณ์ไม่ถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต” อีกต่อไป

หากแนวโน้มเป็นเช่นนี้จริง คำาว่า “สังคมสูงวัย” 

สำาหรับไทยก็เข้าสู่สภาพความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไป

ในแง่บวก เทคโนโลยีและมาตรฐานสาธารณะที่ถูกยก

ระดับขึ้นมาตลอดเวลาทำาให้คนสูงอายุไทยสามารถพัฒนา

ตัวเองเป็น “พลังสังคม” ยุคดิจิทัลได้

หากได้รับโอกาสการเรียนรู้ ปรับทักษะและสร้าง

ชุมชนในรูปแบบที่ทันสมัย คำาว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ก็มี

ความหมายในยุคนี้ ได้เช่นกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.วิชัย โชควิวัฒนประธานสมาคมสภา

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี และรองประธานคณะกรรมการ

ผู้สูงอายุแห่งชาติฯ เผยว่าไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

(กผส.) โดยสมบูรณ์แล้ว 

ท่านบอกว่าปีใหม่นี้เตรียมเดินหน้าผลักดันนโยบายช่วย

เหลือกลุ่มเปราะบาง ‘เบี้ยยังชีพ’ 

และโครงการปรับบ้านผู้สูงอายุให้ปลอดภัย ให้ผู้สูงวัยพึ่ง

ตนเองได้อย่างยั่งยืน

สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุภายในประเทศไทยว่า ปีนี้เป็น

ปีที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 

แล้ว กล่าวคือ

มีผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนราว 20% ของ

ประชากรทั้งหมด 

ซึ่งประเทศไทยมีการเตรียมตัวเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน 

โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุที่กรุง

เวียนนา ประเทศออสเตรีย ปี 2525 

กระทั่งในปีเดียวกันมีแผนผู้สูงอายุระยะยาว 20 ปี 

และดำาเนินการเรื่อยมาจนจะหมดแผนผู้สูงอายุระยะยาว

ฉบับที่ 2 แล้ว 

ถือว่าได้เตรียมการมานานเป็นเวลา 40 ปี 

ในช่วงเวลาระหว่างนั้น ได้มีการขับเคลื่อนเรื่องเบี้ย

ยังชีพของผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2534 เริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพจริงราว

ปี 2535 

โดยเริ่มจากคนยากไร้ ก่อนจะมีสวัสดิการแบบถ้วนหน้า 

และพัฒนามาเป็นแบบขั้นบันไดตามลำาดับ 

คุณหมอวิชัยบอกว่า เรื่องผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ทุกคนทุก

กลุ่มให้ความสนใจ เพราะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือ 

สำาหรับนโยบายที่จะขับเคลื่อนเพื่อดูแลผู้สูงอายุในปี 

2565 ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นี้ ในฐานะที่ตนเอง

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของผู้สูงอายุ 

จะยังคงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมให้มากที่สุด เพื่อ

ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และลดการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งนี่

เป็นหลักการสำาคัญใหญ่ๆ 

ในด้านวิธีการนั้น จะต้องวางแผนกลไกทางกฎหมาย 

การเงิน และสังคมให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว 

อาทิ การเดินหน้าผลักดันนโยบายการจ่ายเบี้ยผู้สูง

อายุให้ได้รับอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ซึ่ง นพ.วิชัยเป็นรอง

ประธานเอง

คณะอนุกรรมการกำาหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คนที่ 1 ทำาหน้าที่แก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ 

(ฉบับที่...) พ.ศ....เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ กรณี

ถูกเรียกเงินคืนย้อนหลังจากข้อกฎหมายที่มีอยู่ไม่สอดคล้อง

กัน ให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นธรรม 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ล่าสุดมีข้อเสนอให้จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิจารณา

จากค่าแรงขั้นต่ำา และระหว่างนี้อยู่ระหว่างการรับฟังข้อคิด

เห็นของประชาชน ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุ

แห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาพิจารณาต่อไป

รวมถึงจะยังให้การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

ได้รับการดูแลอยู่ภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง 

ผ่านโครงการปรับบ้านผู้สูงอายุให้ปลอดภัย ร่วมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

เช่น การปรับห้องสุขาจากส้วมนั่งยองให้เป็นโถ

สุขภัณฑ์ หรือการจัดห้องนอนใหม่ให้อยู่ชั้นล่าง 

หรือปรับพื้น ราวบันไดเพื่อลดการหกล้ม แทนการ

สร้างสถานสงเคราะห์ที่อาจทำาให้ครอบครัว สังคมอ่อนแอ

ลงเรื่อยๆ และใช้งบประมาณมากกว่าหลายเท่าตัว 

ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่ใช้งบประมาณในการ

พัฒนาสถานสงเคราะห์มากกว่า 4 ล้านล้านบาท 

ขณะที่ประเทศไทยมีงบประมาณทั้งประเทศ 3 ล้าน

ล้านบาทเท่านั้น

คำาว่า “ช่องว่างระหว่างวัย” จะกลายเป็น “การ

ประสานความคิดและกิจกรรมระหว่างวัย” หากรัฐบาล

และเอกชนกับสังคมไทยร่วมกันแปรสิ่งที่ถูกมองว่าเป็น

วิกฤตกลายเป็นโอกาสในยุคที่เทคโนโลยีทำาให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ.

ผ

เมื่อไทยเข้าสู่ ‘สังคมสูงวัยสมบูรณ์’
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อำ�น�จเจริญผว�คลัสเตอร์ใหม่

อำ�น�จเจริญ • วันที่ 27 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์

โควิด-19 จังหวัดอำานาจเจริญ ว่ามีผู้ป่วยยืนยัน จำานวน 13 ราย 

โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายออกไป 5 อำาเภอ คือ อ.เมือง

อำานาจเจริญ มีผู้ติดเชื้อจำานวน 1 ราย, อ.ปทุมราชวงศา มีผู้ติด

เชื้อจำานวน 1 ราย, อ.เสนางคนิคม จำานวน 1 ราย เชื่อมโยงกับ

การระบาดเป็นกลุ่มก้อน งานแต่งงาน ต.เสนางคนิคม ที่ผ่านมา 

ซึ่งมีผู้ติดเชื้อแล้วรวม 55 ราย, อ.หัวตะพาน มีผู้ติดเชื้อจำานวน  

7 ราย เป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนงานสังสรรค์ (คลัสเตอร์

ใหม่) และยังมีกลุ่มเสี่ยงอีกหลายสิบราย ส่วน อ.ลืออำานาจ มีผู้

ติดเชื้อจำานวน 3 ราย รอการสืบสวนโรค รวมผู้ป่วยยืนยันระลอก 

มกราคม 2565 จำานวน 422 ราย หายป่วยระลอกมกราคม 2565 

จำานวน 2 ราย รวมหายป่วยจำานวน 236 ราย เสียชีวิตระลอก

มกราคม 2565 จำานวน 0 ราย สำาหรับการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ

ป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนจังหวัดอำานาจเจริญ โดยเป้า

หมายผู้ฉีดวัคซีนทั้งหมด 336,386 ราย มีผู้ฉีดวัคซีนแล้วจำานวน 

291,242 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.58 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบผู้ฉีด

วัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด

สงขล�เรียน On-Site พบ นร.ติดเชื้อ 200 คน 

สงขล� • วันที่ 27 ม.ค.65 รายงานข่าวจากสำานักงานสาธารณสุข 

จ.สงขลา ว่าโรงเรียนได้เปิดเรียนแบบ On-Site ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. 

แต่ไม่เต็มรูปแบบ 100% และได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว พบนักเรียน

ติดเชื้อโควิดประมาณ 200-300 คน สายพันธุ์ โอมิครอนในสัดส่วน

มากกว่าสายพันธุ์อื่น ได้สอบสวนโรคพบติดเชื้อมาจากการสัมผัสเสี่ยง

จากชุมชนและครอบครัว ทุกคนอาการไม่รุนแรง กักตัวที่บ้าน และ

รับประทานยาหายเป็นปกติ นายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการ จ.สงขลา 

เปิดเผยว่า ทางสำานักงานได้รับรายงานจากโรงเรียนว่าเด็กเรียนที่

เรียน On-Site ติดเชื้อโควิดประมาณกว่า 200 คน โดยได้ส่งข้อมูล

ให้สาธารณสุขไปแล้ว ซึ่งจากการสอบถามทางโรงเรียนส่วนมากติด

เชื้อจากชุมชน เนื่องจากมีเพื่อนและผู้ปกครองส่วนหนึ่งประมาณ 

1,500-1,700 คน จาก 120,000 คน ยังไม่รับวัคซีน แต่ทั้งหมดอาการ

ไม่รุนแรงเนื่องจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว ทางด้าน ผศ.ดร.นิวัติ 

แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เปิดเผย

ว่า มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดเรียนแบบ On-Site มาประมาณ 1 

เดือน มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณกว่า 3,000 คน มหาวิทยาลัยมี

มาตรการป้องกันโควิดเข้มข้นทุกขั้นตอน และพักในหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย พบนักศึกษาป่วยโรคโควิดเพียง 2-3 คนเท่านั้น “จาก

การสอบสวนโรคแล้วสัมผัสมาจากชุมชน ส่วนวิทยาเขตปัตตานียังมี

นักศึกษาประมาณกว่า 50 คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เรียนแบบออนไลน์

ที่บ้าน คาดว่าสถานการณ์ดีขึ้นจะเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายงานข่าว จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิดราย

ใหม่ 47 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 68,774 ราย เสียชีวิตสะสม 323 ราย.

ซัด ‘ชลน่�น’

ทำาหน้าที่นายทะเบียนพรรคแทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลงด้วย

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นพ.ชลน่าน  

ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้กลิ่นรัฐประหาร 

ฟันธง “21 ส.ส.” ตัวแปรสำาคัญในสภา ชี้เสียง

ข้างมากแท้จริงต้องไม่หนุนข้างน้อยปกครอง

ประเทศ  พร้อมอย่าเคลมเยือนซาอุฯ เป็นผล

งานรัฐบาลว่า ไม่รู้ว่าหมอชลน่านไปได้กลิ่น

มาจากไหน จมูกคงเน่าอักเสบมากกว่าเลยได้

กลิ่นเช่นนี้ หรือพูดสร้างกระแสขึ้นมาเอง ซึ่ง

ในช่วงที่ประเทศอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจาก

โควิด ก็ไม่ควรที่จะออกมาพูดเรื่องที่อาจทำาให้

เกิดกระแสหรืออาจเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือ

ทำาลายบรรยากาศประเทศ

และการที่หมอชลน่านบอกว่าอย่าเอา

เรื่องนายกฯ เยือนซาอุฯ เป็นผลงาน เพราะ

ประเทศซาอุฯ ต้องการเปิดประเทศเองนั้น 

ตนไม่อยากเชื่อว่าคนเป็นระดับผู้นำาฝ่ายค้าน

ช่างกล้าพูดเช่นนี้ ข้อเท็จจริงประเทศซาอุฯ 

เปิดมานานแล้ว เพียงแต่ยุครัฐบาลเพื่อไทย

เป็นรัฐบาล ไม่มีศักยภาพพอที่จะมีการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศซาอุฯ ให้กลับมา

เป็นปกติได้ เป็นเพราะไม่มีฝีมือหรือเอาแต่

เวลาไปคิดช่วยนายทักษิณใช่ไหม

“หมอชลน่านเป็นถึงผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาฯ ในหัวสมองอย่าคิดแต่เรื่องลบ ช่วย

คิดเรื่องดีๆ เพื่อชาติบ้านเมืองบ้าง อย่าคอย

แต่จะกล่าวหาคนอื่น อย่าให้ประชาชนมอง

ว่าความคิดผู้นำาฝ่ายค้านคิดได้เพียงแค่นี้ 

ประเดี๋ยวจะโดนดูถูกดูแคลนว่าความคิด

ได้แค่หางอึ่ง ผมไม่อยากให้ ใครมาดูหมิ่น

เหยียดหยามความคิดของผู้นำาฝ่ายค้านเช่น

นั้น หยุดคิดเลอะเทอะเลอะเลือนได้แล้ว 

อย่าคิดตามใบสั่งจากคนแดนไกลหรือจาก

ใครเด็ดขาด ผมเตือนมาด้วยความหวังดี” 

นายเสกสกลกล่าว

นายเสกสกลยังกล่าวว่า นพ.ชลน่าน

ใช้ข้อมูลการสำารวจดัชนีการรับรู้การทุจริต 

มาชี้นำาสังคมอย่างไม่อายปาก ไม่อาย

ฟ้าดิน กล่าวหารัฐบาลภายใต้การนำาของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ว่ามีทุจริตคอร์รัปชันมาก หวังด้อยค่าผลงาน

ชิ้นโบแดง ที่สามารถฟื้นความสัมพันธ์สอง

ราชอาณาจักรไทย-ซาอุดีอาระเบียได้สำาเร็จ 

สิ้นสุด 32 ปีแห่งความเย็นชา สู่ศักราชใหม่

แห่งความร่วมมือ สร้างสรรค์ และพัฒนา 

“โดยทั่ ว โลกให้ความสนใจและ

ยกย่อง  แต่พรรคเพื่อไทยกลับเจ็บจี๊ด หรือ

เกรงว่าพี่น้องอีสานที่เป็นฐานเสียงของตน

และแรงงานไทยจะมีโอกาสได้ไปทำางานที่

ซาอุฯ กว่า 8 ล้านตำาแหน่ง มีเงินมีทองใช้ 

ชีวิตสุขสบายขึ้น แล้วจะลืมโทนี่ นายทุน

พรรคที่ชอบเลี้ยงไข้ ไม่แก้ปัญหาให้ยั่งยืน 

เดี๋ยวคาถาประชานิยมจะไม่ขลัง ใช่หรือไม่”

นายเสกสกลกล่าวอีกว่า หาก นพ.ชล

น่านมิตรเก่าจะมีจิตเป็นกุศล รักชาติด้วยใจ

จริง อยากให้คะแนน CPI ของไทยสูงขึ้นได้

ทันใจ ก็แค่ยกหูโทรศัพท์กราบกราน เจ้าของ

พรรคตัวจริง ให้ทำา 2 อย่าง เพื่อชาติหรือ

เพื่อไทย สมชื่อพรรค โดย...(1) กลับมาสู้ 

คดี (2) กลับมารับกรรมที่ตนก่อ แต่หากจำาไม่

ได้ เป็นอัลไซเมอร์ ตนก็จะขอทบทวนให้พอ

สังเขป (1) คดีให้ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ปล่อย

กู้เงินแก่เมียนมา 4 พันล้านบาท จำาคุก 3 ปี 

(2) คดีทุจริตโครงการหวยบนดิน จำาคุก 2 ปี 

(3) คดีให้นอมินีถือหุ้นชินคอร์ป และเข้าไป

มีส่วนได้เสียในกิจการโทรคมนาคม จำาคุก 

5 ปี (4) คดีซื้อที่ดินย่านรัชดาฯ จำาคุก 2 ปี 

และอีกหลายคดีที่ใครๆ ก็ค้นหาข้อมูลจาก 

Google ได้ เพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่

เลวร้ายของบ้านเมืองตลอดไป คนไทยจะไม่

ลืมเลือน ยกเว้นคนเพื่อไทยและสาวกโทนี่ ที่

ทั้งลืม ทั้งไม่เคยมองเห็นความผิดเหล่านี้เลย

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์

กรณีที่หลายฝ่ายมองว่าจะมีการเปลี่ยน 

แปลงทางการเมืองในเร็วๆ นี้หรือไม่ว่า ไม่มี

หรอก ยังไม่มีข่าว ขอให้มั่นใจเสถียรภาพ

ของรัฐบาลมั่นคงแน่นอน มั่นใจได้เลยสิ่งที่

ตนพูดไม่ค่อยผิด 

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยออกมาระ

บุว่าได้กลิ่นโชยจะมีการรัฐประหาร นาย

อนุชากล่าวว่า “ไม่มีหรอกครับ ผมคิดว่าคง

ให้ข่าวกันไปเพื่อหวังผลทางการเมืองให้เกิด

ขึ้น ก็มีอีกมิติหนึ่งของการทำางานของฝ่าย

การเมือง การเมืองก็คือการเมือง”

นายวรินทร อุทุมพร เลขาธิการพรรค

พลังธรรมใหม่ กล่าวว่า นพ.ชลน่านต้อง

ทำาความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนว่าสังคมไทย

เป็นสังคมประชาธิปไตยแบบไทยๆ อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมดยุค

ของการรัฐประหารยึดอำานาจแล้ว ซึ่งถ้าจะ

มีการรัฐประหารจริง พรรคพลังธรรมใหม่

จะออกมาคัดค้านและต่อต้านทันที

เขากล่าวต่อว่า เชื่อว่าพรรคร่วม

รัฐบาลเกือบทุกพรรคจะต้องออกมาคัดค้าน

และต่อต้านรัฐประหารเช่นกัน การออกข่าว

ของ นพ.ชลน่านเช่นนี้ เป็นการกล่าวหา

แบบลมๆ แล้งๆ ไร้หลักฐานไม่สมกับเป็น

ผู้นำาฝ่ายค้านเลย ในตอนนี้ที่แน่ๆ คือพรรค

พลังธรรมใหม่เริ่มได้กลิ่นของนิรโทษกรรม

นักโทษอาญาคดีคอร์รัปชันร้ายแรงของบ้าน

เมือง กลิ่นของนิรโทษกรรมสุดซอยที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากรัฐบาลเผด็จการรัฐสภาในสมัย

หน้า กลิ่นนี้โชยมาไกลจากดูไบหลายครั้ง

“ผมสงสัยว่าหมอชลน่านติดโควิด

จากแดนไกลมาหรือไม่ เพราะต่อมรับกลิ่น

ในจมูกเริ่มเพี้ยน ไม่ได้กลิ่นนิรโทษกรรมสุด

ซอยจากดูไบ กลับไปได้กลิ่นรัฐประหารใน

ประเทศไทย” นายวรินทรกล่าว

นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา ใน

ฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ดูแลภาคใต้ กล่าวถึงนายอนุกูล พฤกษา 

นุศักดิ์ หรือโบ๊ท อดีตผู้สมัคร ส.ส.สงขลาของ

พรรค พปชร. ย้ายค่ายมาสังกัดพรรค ปชป. 

ว่าส่วนตัวครอบครัวตนกับนายอนุกูลใกล้ชิด

กันมาก คุณอาของนายอนุกูลก็เป็น ส.จ.ของ

พรรค ปชป. เมื่อพอเสร็จจากการเลือกตั้ง

พวกเราก็เหมือนญาติมิตร นายอนุกูลก็พูด

ว่าอยากทำางานกับพรรค ปชป. ถือเป็นนิมิต

หมายที่ดี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นายอนุกูลยัง

ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่มาเตรียมความพร้อม

ช่วยงาน ส่วนตัวรักกันอยู่แล้ว แต่รอบที่

แล้วเขาไปรับปากกับพรรค พปชร.ไว้ พอ

เสร็จเลือกตั้งใจเขาอยากอยู่กับพรรค ปชป. 

ทั้งนี้ ยืนยันว่านายอนุกูลไม่มีปัญหากับ  

พปชร. เพราะตอนหาเสียงบนเวทีก็ไม่ได้พูด

ถึงกันและกัน ให้เกียรติกัน 

ถามว่า นายอนุกูลย้ายมาอยู่กับ ปชป. 

ถือเป็นการเสริมทัพใช่หรือไม่ นายเดชอิศม์

กล่าวว่า ความจริงมีอีกหลายคนที่อยาก

ร่วมงานกับพรรค รวมทั้งคนรุ่นใหม่ด้วย

ที่อยากจะมาแสดงฝีไม้ลายมือให้กับพรรค 

นายอนุกูลก็คือหนึ่งในตัวอย่างของคนรุ่น

ใหม่ ส่วนจะวางบทบาทนายอนุกูลอย่างไร

นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้พูดถึงอนาคต แต่ตกลง

ให้มาช่วยงานพรรค เรื่องอนาคตค่อยว่ากัน

ตามความเหมาะสม 

ด้าน น.ส.สุภาพร กำาเนิดผล ส.ส.สงขลา 

พรรค ปชป. กล่าวว่า ขอบคุณประชาชน

จังหวัดสงขลา เขต 6 ที่ให้กำาลังใจ ให้ โอกาส 

และขอบคุณนายเดชอิศม์ ที่นำาทัพภาคใต้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเคยเป็นรองนายก 

อบจ. ได้ดูแลคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นเมื่อได้

เข้ามาเป็น ส.ส. และเป็นส.ส.สตรีคนแรก

ของ จ.สงขลา จึงอยากพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ปากท้องประชาชน และตั้งใจ

จะอยู่กับประชาชนตลอด เพื่อให้เขาได้มา

ปรึกษาปัญหาต่างๆ ทำาให้ประชาชนเห็นว่า 

ส.ส.มีตัวตน และพร้อมอยู่ร่วมกันแก้ปัญหา

เหมือนครอบครัวเดียวกัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.สุภาพรได้

เข้ามารายงานตัวต่อสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร และในช่วงสายจะได้

ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่เป็น ส.ส.ต่อไป

วันเดียวกัน ที่สำานักงานพรรคประ

ชาธิปปัตย์ สาขาที่ 17 อำาเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รอง

หัวหน้าพรรค ปชป. พร้อมคณะ ได้ลงตรวจ

เยี่ยมสาขาและตัวแทนเขตเลือกตั้งในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกพรรคที่มี 

ภูมิลำาเนาในเขตเลือกตั้งมารายงานตัว และ

ลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นจำานวนมาก 

โดยนายนิพนธ์ได้กล่าวกับผู้มาต้อนรับ

ว่า พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นพรรคของ

ชาวเหนือ เพราะคนเชียงใหม่ได้ร่วมก่อตั้ง

สร้างพรรคนี้มา เช่น นายทองดี อิสราชีวิน, 

นายไกรสร ตันติพงศ์ และนายเทียม ไชย

นันทน์ ล้วนแต่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ปชป. 

ทำาให้พรรค ปชป.กลายเป็นสถาบันการเมือง

จนถึงทุกวันนี้ ในทุกๆ ครั้ง ที่ ไม่ว่าจะเกิด

วิกฤตการณ์อะไรกับประเทศไทย พรรค ปชป.

จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเสมอ ตัวอย่างเช่น ใน

ยุคต้มยำากุ้ง ท่านชวน หลีกภัย เป็นผู้ที่กลับ

เข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตในครั้งนั้น ซึ่งมีท่าน 

ธารินทร์  นิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ 

มาเป็น รมว.การคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต

ในขณะนั้น จนมาถึงในปัจจุบันภายใต้การนำา

ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  หัวหน้าพรรค 

ก็เป็นผู้ริเริ่มโครงการประกันรายได้ให้กับพี่

น้องเกษตรกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

“สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องยืนยัน

ได้ว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจใน

การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเสมอ

มา ดังนั้น อาจมีบางสิ่งหรือบางอย่างของ

การทำางานเชิงนโยบายที่ทำาให้พี่น้องชาว

เหนือไม่สบายใจ ผมขอถือโอกาสนี้ขอโทษ

แทนพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้ผมยืนยันว่า

พรรคประชาธิปัตย์จะทำางานหนักขึ้น เพื่อ

ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้อง

ประชาชนต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว. 

เค�ะโควิด

ยอดการฉีดวัคซีนวันที่ 26 ม.ค. เพิ่ม

ขึ้น 440,671 โดส ยอดสะสมตั้งแต่วัน

ที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 113,622,267 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อ

สะสม 363,064,303 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 

5,645,889 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,427 ราย, สมุทร 

ปราการ 692 ราย, นนทบุรี 460 ราย, ชลบุรี 

334 ราย, ภูเก็ต 332 ราย, ขอนแก่น 247 

ราย, นครศรีธรรมราช 204 ราย, ปทุมธานี 

195 ราย, ราชบุรี 187 ราย, อุดรธานีและ

ลพบุรี จังหวัดละ 129 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรี และ รมว.กลาโหม ภายหลังกลับจาก

การเดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย 

ยังคงปฏิบัติงานจากบ้านพักภายในกรม

ทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษา

พระองค์ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการ

สาธารณสุข โดยใช้ระบบซีลรูต ต้องแยก

ตัวเองและเว้นระยะห่าง ซึ่งจากการตรวจ 

RT-PCR ในรอบแรก ผลตรวจโควิด-19 ของ

นายกฯ และคณะ พบว่าไม่ติดเชื้อ และ

จะมีการตรวจคัดกรองเชื้ออีกครั้งในวันที่ 

30 ม.ค.นี้ ซึ่งระหว่างนี้ นายกฯ จะยังคง

ปฏิบัติงานภายในบ้านพัก ก่อนที่จะเริ่มงาน

ที่ทำาเนียบรัฐบาลในวันที่ 31 ม.ค.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นา

ยกฯ ฝากเชิญชวนคนไทยรณรงค์เทศกาล

ตรุษจีน ประจำาปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 

1 ก.พ. ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 พร้อม

ขอให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของกระทรวง

สาธารณสุขในช่วง “วันจ่าย วันไหว้ วัน

เที่ยว” หลายครอบครัวมีการรวมกลุ่มญาติ

พี่น้อง ซึ่งอาจมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่

มีความเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อของ

โควิด-19 จึงขอความร่วมมือทั้ง 3 วัน

นี้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องปฏิบัติ

ตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล 

“DMHTTA” อย่างเคร่งครัด

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้ง 

ที่ 1/2565 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข, นพ.โอภาส การย์กวิน

พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ศุภกิจ ศิริ

ลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ 

ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลาโหม 

มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ การต่าง

ประเทศ การท่องเที่ยวและกีฬา สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ UHOSNET โรงพยาบาล

เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ผู้แทนสภาวิชาชีพและองค์กร

อิสระ เข้าร่วมการประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่คงที่เฉลี่ยวันละ 

7,000-9,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ โอ

มิครอน ความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์

เดลตา ทำาให้มีผู้ป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

และเสียชีวิตลดลง ซึ่งมาตรการที่ สธ.ดำาเนิน

การมาก่อนหน้านี้ ยังสามารถควบคุมป้องกัน

โรคได้ดี ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ง

ชาติจึงได้หารือใน 2 ประเด็นสำาคัญคือ 1.เห็น 

ชอบแนวทางการพิจารณาให้ โรคโควิด-19 

เป็นโรคประจำาถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์และค่าเป้า

หมาย เช่น ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ราย/

วัน อัตราป่วยตายน้อยกว่าร้อยละ 0.1 การ

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่าร้อย

ละ 10 และประชาชนมีภูมิต้านทานเพียงพอ 

กลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงได้วัคซีนอย่างน้อย 2 โดส 

มากกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น ซึ่งหากสถานการณ์

เหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์ที่กำาหนด สธ.จะมี

การประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และ 2.เห็น 

ชอบหลักการและแนวทางการดำาเนินงาน

คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เพื่อให้บริการวัคซีนสำาหรับ

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด 

และวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ที่มีความจำาเป็น

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่ต้องได้รับวัคซีน

เข็มกระตุ้น จะฉีดให้ตามสูตรที่กำาหนด เพื่อ

ให้บริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่ ได้ถูกต้อง 

ยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาเป็นวัคซีน

ที่ดี รวมทั้งได้เตรียมวัคซีนแอสตร้าเซน

เนก้าไว้ 60 ล้านโดส และไฟเซอร์อีก 30 

ล้านโดส สำาหรับเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3  

และ 4 โดยในเดือน ก.พ. จะเน้นการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นมากขึ้น ส่วนเข็มที่ 4 

จะฉีดให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงมาก เช่น บุคลากร

ทางการแพทย์ และผู้ที่มีความจำาเป็น จึงขอ

ความร่วมมือช่วยกันรณรงค์ ให้ประชาชน

เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด

ขณะที่  พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ใน

ฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาร

สถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. กล่าว

ถึงกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบ

แนวทางปรับโควิดเป็นโรคประจำาถิ่นว่า ยัง

มีอีกหลายขั้นตอนในการประเมิน คาดว่าใช้

ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งที่จะมีการประกาศ

เป็นโรคประจำาถิ่นอย่างเป็นทางการ โดย

การประเมินอยู่ในความรับผิดชอบของกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเป็นผู้ประเมิน

จากตัวเลขผู้ติดเชื้อ อาการ และภาพรวมทุก

มิติ ซึ่งในต้นเดือน ก.พ. จะมีการนำาเรื่องดัง

กล่าวหารือในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ หารือ

ถึงความพร้อมในทุกด้านให้สอดคล้องกัน ทั้ง

เรื่องคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ การรับสิทธิการรักษา

ของประชาชน และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เหมือนโรคประจำาถิ่นโรคอื่นๆ ที่ได้ประกาศไว้

แล้ว ก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการ หาก

ประกาศสิทธิการรักษาต้องควบคู่มาด้วยกัน

วันเดียวกัน นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์

โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรคประชา 

ธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า ติดโควิด  โดยหมอ

ได้ยืนยันผลการตรวจแบบ RT-PCR จึงเเจ้งพี่

น้องประชาชนที่ ได้สัมผัสใกล้ชิดตนในระยะ

เวลาอันใกล้นี้ ได้สังเกตอาการ และปรึกษา

บุคลากรทางการแพทย์ด้วย ซึ่งไม่ทราบว่ารับ

เชื้อหรือติดจากที่ ไหน ส่วนอาการเจ็บคอเล็ก

น้อยเหมือนเป็นหวัด ตอนนี้เข้ารับการรักษา

ที่ โรงพยาบาลพญาไท มีอาการคล้ายหวัด 

และที่ผ่านมาโชคดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมพรรค

ประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 25 ม.ค. และไม่ได้เข้า

ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 26 ม.ค.ด้วย 

ไม่เช่นนั้นคงต้องกักตัวกันเป็นจำานวนมาก.

ตร�ด • จากผลการเลือกตั้งนายก 

อบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ 

จ.ตราด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกา 

ยน 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า  

นายจเร บินลอย ผู้สมัครหมาย 

เลข 1 (อดีตนายก อบต.คลองใหญ่) 

ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 

911 คะแนน โดยผู้ได้อันดับ 2 

คือ นางปรานีย์ รจนากูล ได้ 871 

คะแนน อันดับ 3 นางสมลักษณ์ 

สุนทร ได้ 807 คะแนน 4 นาย

สายัน ชาติกุล ได้ 709 คะแนน 

อย่างไรก็ตาม นายจเร บินลอย 

ถูก ป.ป.ช.สอบสวนในเรื่องการ

จัดซื้อจัดจ้างที่ผิดกฎหมาย พร้อม

ส่งเรื่องมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตราดดำาเนินการปลดออกจาก

ตำาแหน่งในช่วงที่มีการหาเสียง

เลือกตั้ง ทำาให้ขาดคุณสมบัติใน

การลงสมัครเลือกตั้ง 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชาญ 

กุมภะ หัวหน้าฝ่ายจัดการเลือก

ตั้ง สำานักงานเลือกตั้ง จ.ตราด 

เปิดเผยว่า ที่สำานักงานเลือกตั้ง 

จ.ตราดยังไม่ได้ดำาเนินการใดๆ ใน

ช่วงนั้น ก็เพราะเป็นช่วงที่เลยวัน

เวลาในการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร

รับเลือกตั้งไปแล้ว จึงปล่อยให้ผล

การเลือกตั้งออกมาก่อนถึงจะได้

ดำาเนินการ ซึ่งหากนายจเรไม่ได้รับ

การเลือกตั้งก็จบ แต่เมื่อนายจเรได้

รับการเลือกตั้งจึงทำาเรื่องเสนอไป

ยังสำานักงานเลือกตั้งในส่วนกลาง

เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิจารณา และล่าสุดทางสำานักงาน

เลือกตั้ง จ.ตราดได้รับแจ้งถึงกรณี

ดังกล่าวแล้ว จึงได้มีการประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์

ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 

นายชาญกล่าวว่า ในการ

เลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีการรับสมัคร 

“นายก อบต.คลองใหญ่” ใหม่ 

แต่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำาบล

คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ เลือก

ผู้สมัครที่มีอยู่ 3 คน คือ หมาย 

เลข 2 นางปรานีย์ รจนากูล หมาย 

เลข 3 นางสมลักษณ์ สุนทร และ

หมายเลข 4 นายสายัน ชาติกุล 

ซึ่งจะยังใช้หมายเลขเดิมของผู้

สมัครเดิมของแต่ละคน และทุก

คนยังสามารถหาเสียงได้จนถึง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 

18.00 น. ทั้งนี้ทางสำานักงานเลือก

ตั้งจะได้จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้

สมัครทั้ง 3 คนอีกครั้ง. 

ปลดน�ยกอบต.คลองใหญ่จัดเลือกใหม่

กรุงเทพฯ • ตำารวจกรุงเก่า

วางแผนเข้ารวบแก๊งเด็กแว้น

นัดรวมตัวแข่งรถ จยย.บนท้อง

ถนนสายเอเชีย จับกุมได้ 5 ราย 

ศาลสั่งจำาคุกทุกรายและริบของ

กลางทั้งหมด

วันที่  27 ม.ค.65 ที่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์ป้องกันและปราบปราม

การแข่งรถในทางและความผิด

อื่นที่เกี่ยวข้อง สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ หรือ ศปข.ตร. พร้อม

ด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า 

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 

และ พ.ต.อ.สมพล ใจดี รอง 

ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 

ร่วมกันแถลงผลการปราบปราม

การแข่งรถในทางฯ ในพื้นที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจับกุม

ผู้ต้องหา 5 ราย ศาลสั่งริบรถ

แข่งของกลางทุกคัน

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผย

ว่า ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

มีประชาชนร้องเรียนเรื่องปัญหา

กลุ่มวัยรุ่นออกมาแข่งรถในช่วง

จับเด็กแว้นกรุงเก่าศาลสั่งจำาคุก

เวลากลางคืนบ่อยครั้งมาก จึง

ได้สั่งการให้ ผบก.ภ.จว.พระนคร 

ศรีอยุธยาวางแผนบูรณาการเจ้า

หน้าที่ตำารวจเฝ้าติดตามทางโซ

เชียล วางกำาลังซุ่มดูตามสถาน

ที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ ได้รับการร้อง

เรียน จนพบกลุ่มรถจักรยาน 

ยนต์และรถยนต์ขับมาจอดริม

ถนนสายเอเชีย บริเวณหน้าปั๊ม

น้ำามันบางจาก สาขาสายเอเชีย 

กม.2 (ขาขึ้นนครสวรรค์) โดย

กลุ่มดังกล่าวมีการปล่อยรถจักร 

ยานยนต์แข่งกันเป็นคู่ๆ เพื่อแข่ง

รถในทางบนถนนสายเอเชียมุ่ง

หน้า จ.อ่างทอง 

เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ เฝ้า

สังเกตุการณ์จึงได้เข้าทำาการ

จับกุม โดยสามารถจับกลุ่มวัย

รุ่นจำานวน 5 คน อยู่ภายใน

ตัวรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า เลข

ทะเบียน 3 ฒณ 2634 กทม. 

ตรวจค้นภายในรถพบรถจักร 

ยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สี

แดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 

จำานวน 1 คัน และอุปกรณ์ปรับ

แต่งรถจำานวนมาก จึงได้นำาตัว

และตรวจยึดรถยนต์ตู้และรถ

จักรยานยนต์มา สภ.พระอินทร์

ราชา ทราบชื่อภายหลังคือ นาย

วิชาญ หรือบอม จันทร์แก้ว 

เป็นที่รู้จักกันในวงการแต่งรถ

คือ ช่างบอม รังสิต, นายชาตรี 

บุตรสงค์กา, นายศุภณัฐ บุญ

อารีย์, นายอภิสิทธิ์ ยอดนวล 

และ น.ส.นิชนิภา ดวงแก้ว

จากการสอบสวนทราบว่า 

ผู้ต้องหาทั้ง 5 รายมาตามการนัด

หมายจากนายเอฟ ไม่ทราบชื่อ-

สกุลจริง ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า “เรียก 

‘เอฟ’ คำาเดียวหัน (ไม่ซิ่งก็นอน)” 

ให้มาขับรถเล่นแข่งกันที่หน้า

โลตัส รังสิต โดยนายวิชาญเป็น

เจ้าของรถตู้ขนรถจักรยานยนต์

มา แต่เมื่อมาถึงไม่พบนายเอฟ 

จึงขับรถมาบริเวณที่ เกิดเหตุ 

และได้นำารถจักรยานยนต์มาจับ

คู่แข่งกันจนเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้า

มาทำาการจับกุม ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 5 

คนให้การรับสารภาพตลอดข้อ

กล่าวหา พนักงานสอบสวนได้

ส่งตัวฟ้องต่อศาลแขวงพระนคร 

ศรีอยุธยา

ต่อมาศาลแขวงพระนคร 

ศรีอยุธยาได้มีคำาพิพากษาลงโทษ

นายวิชาญ จำาคุก 2 เดือน เปลี่ยน

โทษจำาคุกเป็นกักขัง ส่วนนาย

ชาตรี, นายศุภณัฐ, นายอภิสิทธิ์ 

และ น.ส.นิชนิภา ลงโทษจำาคุก 

1 เดือน เปลี่ยนโทษจำาคุกเป็น

กักขัง และศาลมีคำาสั่งพิพากษา

ริบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 

(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ของ

กลางทุกคัน.

ชลบุรี • วันที่ 27 ม.ค.65 พล.ต.ต.ธีร

เดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2/หน.ชุด

ปฏิบัติการ PCT ชุดที่ 5, พ.ต.อ.สหัส 

ใจเย็น รอง ผบก.สส.บช.ภ.2, 

พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผกก. 

(สอบสวน) บก.สส.ภ.2, พ.ต.ท.นรา

มินธร์ เทพจักรินทร์ รอง ผกก.กก.1 

บก.สส.ภ.2, พ.ต.ต.ชัยวัฒน์ จงเจริญ 

สว. (สอบสวน) สน.บางกอกใหญ่ 

นำ าหมายค้ นศาลแขวงชลบุ รี  

ที่ 11/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 

2565 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 56/1 

ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง

ชลบุรี จ.ชลบุรี หลังสืบสวนทราบ

ว่ามีการแอบตั้งออฟฟิศของเว็บ 

ไซต์พนันอยู่ภายในร้าน และฟอก

เงินโดยระบบธุรกิจร้านอาหารใน

ลักษณะครบวงจร

ผลกา รตรวจค้ นพบว่ า 

ชั้น 2 ของบ้านหลังดังกล่าวใช้เป็น

ออฟฟิศลับที่ตั้งของแอดมิน ที่

ดูแลระบบเว็บไซต์ ในการทำาเว็บ

พนันออนไลน์ พบผู้ต้องหา 9 คน 

พร้อมคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง ซึ่ง

มีการลบข้อมูลไปบางส่วน ตรวจ

พบระบบเว็บไซต์ 123WIN88 และ 

789KM, หน้าจอคอมพิวเตอร์ 18 

จอ, โทรศัพท์มือถือ 19 เครื่อง

จากการตรวจสอบเบื้ อง

ต้นพบว่าเป็นระบบของเว็บพนัน

ออนไลน์ 2 เว็บไซต์ ชื่อว่า 123WIN88 

และ 789KM โดยมีรายชื่อสมาชิก

รวมประมาณ 100,000 ราย และ

มียอดเงินหมุนเวียน 100 ล้านบาท  

ผู้ต้องหาทั้ง 9 คนให้การรับสารภาพ 

โดยยอมรับว่าเป็นลูกจ้างให้ดูแลเว็บ

พนันชื่อว่า 123WIN88 และ 789KM 

ได้ค่าจ้างต่อเดือน 15,000-20,000 บาท 

แล้วแต่ผลงาน และไม่ได้ปันผลใดๆ 

ส่วนนายจ้างนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 9 คน

ยังไม่ยอมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็น

ผู้ ใด แต่จากการตรวจค้นพบพยาน

หลักฐานหลายรายการที่สามารถ

ระบุตัวตนผู้ร่วมขบวนการได้อีก

หลายราย ซึ่งจะมีการดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

เปิดร้านบังหน้า

แอบทำาเว็บพนัน

มีเงินหมุน100ล.
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ของเจา้ชายฟยัศอ็ล บนิ ฟรัฮาน อลัซะอดู                                                    

รมว.การต่างประเทศราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย เมื่อเดือนมกราคม 2563

กระทั่งล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้

เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียตามคำาเชิญ

ของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับ

ดุลอะซีซ อัลซะอูด ระหว่างวันที่ 25-26 

มกราคม 2565 จนมีผลการเยือนที่สำาคัญ

คือ การประกาศการปรับความสัมพันธ์

ทางการทตูระหวา่งไทยกบัซาอดุอีาระเบยี

ใหเ้ปน็ปกต ิและพฒันาความสมัพนัธด์า้น

ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 

และแรงงาน

“การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ของซาอุดีอาระเบีย (Saudi Vision 2030) 

ถือเป็นโอกาสดีของนักลงทุนไทย รวม

ถึงแรงงานไทยด้วย แต่ก่อนที่จะเข้าไปมี

โอกาสได้ ก็ต้องมีรากฐานความสัมพันธ์ที่

ตอ้งประสานรว่มมอืกนัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อ

ฟื้นความสัมพันธ์อันดีต่อกันก่อน ไม่ใช่

ปุบปับทำาได้เลย เบื้องหลังความสำาเร็จ

ในวันนี้ จึงมี พล.อ.ประยุทธ์เป็นคีย์แมน

สำาคัญ มาโดยตลอด และต้องละเอียด

รอบคอบ เอาใจใส่ ติดตามทุกมิติทางการ

ทตู ดงันัน้จงึไม่ใชเ่รื่องทีจ่ะมาดอ้ยคา่หรอื

พยายามบิดเบือนกันได้ เพียงเพื่อหวังผล

ในทางการเมืองเท่านั้น”

น.ส.ทพิานนักลา่วดว้ยวา่ บางพรรค                                                           

การเมืองอาจหวั่นไหวเป็นพิเศษ แต่วัน

นี้นายกรัฐมนตรีมองข้ามเรื่องการเมือง 

แต่เร่งแก้ ไขปัญหาของประเทศ แก้ไข

ปัญหาเศรษกิจ เพื่อประโยชน์ของพี่

น้องประชาชน เปิดประตูโอกาสให้กับผู้

ประกอบการธุรกิจ นักลงทุนและแรงงาน

ไทย ฝ่ายการเมืองจึงไม่ควรปิดแผ่นฟ้า

ด้วยฝ่ามือ เพราะพยายามปิดอย่างไรก็

ปิดไม่มิด.

‘ตรุษจีน’

พร้อมให้ ก.เกษตรฯ เฝ้าระวังควบคุมโรค 

ASF อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายธน

วรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษา

ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุ รกิ จ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผล

สำารวจพฤตกิรรมการใชจ้า่ยของประชาชน

และผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษ

จีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดย

สำารวจช่วงวันที่ 17-24 มกราคม 2565 

พบว่า สัดส่วนกลุ่มสำารวจระบุคงไหว้

เจ้า สัดส่วนลดลงเหลือ 38.1% จากปี

ก่อนมีสัดส่วน 41.9% โดยกว่า 99% เห็น

ว่าบรรยากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี

นี้คึกคักน้อยถึงเงียบเหงา และในกลุ่ม

สำารวจ 44.7% ระบุใช้จ่ายลดลง อีก 

18.8% ใช้จ่ายเท่าเดิม

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ในกลุ่มนี้

กว่า 82% ให้เหตุผลภาวะเศรษฐกิจแย่ลง 

รายได้ลดลง ลดค่าใช้จ่าย และมีภาระ

หนี้เพิ่ม ขณะที่ 36.5% ระบุใช้จ่ายเพิ่ม

ขึ้น โดย 89.4% ระบุต้องใช้เงินเพิ่มจาก

สินค้ามีราคาแพงขึ้นมาก และ 61.8% 

ระบุของแพงกว่าปีก่อนมาก และเพียง 

7% จ่ายเพิ่มเพราะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ดัง

นั้น จึงพบว่าทุกภูมิภาคตรุษจีนปีนี้ ลดทั้ง

ปริมาณและมูลค่าการใช้จ่าย โดยเฉพาะ

การปรับขึ้นของราคาหมู ต้องลดปริมาณ

ซื้อถึง 50% เป็นต้น ทำาให้ยอดใช้จ่ายตรุษ

จีนปีนี้ทั้งซื้อของ ท่องเที่ยว และแต๊ะเอีย 

เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 4,700 บาท ส่งผลให้เงิน

สะพัดช่วงตรุษจีนปีนี้ประมาณ 39,628 

ลา้นบาท ตดิลบ 11.82% ซึง่เปน็การตดิลบ

ต่อเนื่องปีที่ 3 มูลค่าต่ำาสุดในรอบ 11 ปี

นับจากปี 2554 

“สำารวจสะท้อนให้เห็นว่าตรุษจีนปี

นี้ซบเซา สาเหตุหลักคือของแพงขึ้น ราย

ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้น หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ถือ

เป็นปีที่ใช้จ่ายตรุษจีนประหยัดที่สุดจาก

ที่ทำาการสำารวจตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งการ

ติดลบปีนี้ต่างจากปีก่อน ที่ติดลบเพราะ

สถานการณ์การแพร่บาดของโควิด-19 ที่

เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของปีก่อน แต่ปีนี้

กงัวลเรื่องปญัหาหนีเ้พิม่ รายได้ไมด่ ีกำาลงั

ซื้อจึงไม่ดี ประกอบกับสินค้าและบริการ

แพงขึน้มาก ตอ้งประหยดั ขณะทีก่งัวลตอ่

โอมิครอนระบาดต่ำากว่าปัจจัยปัญหาปาก

ทอ้ง แตเ่พื่อรกัษาธรรมเนยีม สงัเกตไดว้า่

ส่วนใหญ่ระบุเพิ่มการซื้อไข่เพิ่ม ทดแทน

การซื้อโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ที่มีราคาสูง

มาก โดยเฉพาะการซื้อเพื่อบริโภคในชีวิต

ประจำาวัน” นายธนวรรธน์กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรี

และรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์

สินค้าราคาแพงและมีความห่วงใยพี่น้อง

ประชาชนต่อสถานการณ์ราคาปาล์ม

น้ำามนัทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จากสภาพ

อากาศ ฝนตกตอ่เนื่อง ทำาใหผ้ลผลติปาลม์

น้ำามันน้อยกว่าปกติอย่างมากกำาชับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องตรวจ สต๊อกปาล์มน้ำามัน

และน้ำามันปาล์ม หวั่นผู้ประกอบการราย

ใหญ่กักตุนสินค้า ทำาให้ราคาปาล์มน้ำามัน

ทั้งระบบพุ่งสูงขึ้นไปอีก ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนผู้บริโภคอุปโภคเป็นวงกว้าง 

โดยล่าสุดตำารวจร่วมบูรณาการกับ

พาณิชย์จังหวัด จัดชุดตรวจลงพื้นที่ตรวจ

สต๊อกปาล์มน้ำามัน โรงงานสกัดน้ำามัน

ปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์ 

ตลอดจนคลังน้ำามันปาล์มฯ ซึ่งจะดำาเนิน

การกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง

ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากราคา

ปาล์มน้ำามันที่พุ่งสูงขึ้น ทั้งนี้ กำาหนด

ดำาเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและ

บริการ พ.ศ.2542 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรียังได้

ติดตามการดำาเนินงานตามข้อสั่งการ

เรื่องการป้องกัน ควบคุม และกำาจัดโรค

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งกรม

ปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่สำารวจปริมาณซากสุกร

ในห้องเย็นทั่วประเทศอย่างเข้มงวด โดย

ข้อมูลพื้นที่เข้าดำาเนินการ ระหว่างวัน

ที่ 20-25 มกราคม 2565 (จำานวน 773 

แห่ง) ตรวจพบซากสุกรสะสม จำานวน 

18,727,824.545 กิโลกรัม โดยกรม

ปศุสัตว์มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน

การลักลอบนำาสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์

เข้าประเทศ ค้นหาโรคเชิงรับและเชิงรุก 

“นายกฯ ให้ความสำาคัญการแก้ไข

ปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงใน

ขณะนี้ โดยกำาชับไปยังทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์สำานกังานตำารวจแหง่

ชาติ ให้บูรณาการร่วมมือกันเร่งบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนให้ ได้รับ

ผลกระทบน้อยที่สุด” นายธนกรกล่าว.

โค้งสุดท้าย

นายสำาราญ ตันพานิช ผู้อำานวยการ

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                        

ประจำากรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการ                                                        

เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส. 

กรุงเทพฯ เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ที่จะมีขึ้น

ในวันที่ 30 ม.ค.นี้ว่า มีความพร้อม 100% 

โดยได้มีการซักซ้อมทั้งการประมวลผล

คะแนนการลงคะแนนที่ถูกต้องชอบธรรม

ตามระเบียบแบบแผน โดยจะมีการซัก

ซอ้มเนน้ย้ำาประธานกรรมการประจำาหนว่ย

เลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เกี่ยวกับ

ข้อพึงระวังเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ขึ้น และจะมีการซ้อมอีกครั้งในวันเสาร์

ที่ 29 ม.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันที่รับอุปกรณ์ใน

การเลือกตั้ง

นายสำาราญกล่าวว่า ปัจจัยชี้วัดที่

จะส่งผลต่อการรวมผลคะแนน นอกจาก

ศักยภาพของเจ้าพนักงานแล้ว ก็ขึ้นอยู่                 

กับจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าออกมา

ใช้สิทธิจำานวนมากก็จะใช้ระยะเวลานาน

ขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าถ้าหากจะให้มีการลง

คะแนนโดยละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและ

ไม่เกิดประเด็นสงสัยน่าจะเป็นช่วงเวลา 

22.00 น. เหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมที่ 

จ.ชุมพร หรือสงขลา 

“การตื่นตัวของประชาชนในการ

เลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ คาดว่าจะมากกว่า

ทกุครัง้ทีผ่า่นมา เนื่องจากวา่งเวน้จากการ

เลอืกตัง้มา 3 ปแีลว้ และอกีประการคอืผล

จากการเลือกตั้ง 2 จังหวัดภาคใต้ที่ผ่าน

มา ส่งผลให้ผู้ใช้สิทธิในกรุงเทพฯ มีความ

กระตอืรอืรน้มากยิง่ขึน้ระดบัหนึง่ จากครัง้

ทีแ่ลว้รอ้ยละ 60.49 แต่ในครัง้นีค้าดวา่ไม่

ต่ำากว่าเดิม” นายสำาราญกล่าว

ถามถึงการร้องเรียนซื้อสิทธิขาย

เสยีง ผอ.กกต.กทม.กลา่ววา่ ขณะนีย้งัไมม่ ี

มีแค่เสียงการพูดกันไปจากบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ซึ่งเรามีความพร้อมในระดับหนึ่ง มี

ทั้งหน่วยสอบสวน บก.น.2 ซึ่งประกอบ 

ไปด้วยตำารวจ 5 สถานี และเจ้าหน้าที่

หน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ กกต.แต่งตั้งไว้ รวม

ทั้งยังมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ฝังตัวอยู่ใน

พื้นที่มาตลอด หากได้รับแจ้งก็จะไปขยาย

ผลตรงนั้นทันที 

ซกัถงึกรณนีายสริะ เจนจาคะ อดตี

ส.ส.กทม.เขต 9 ได้ร้อง กกต.กรณีที่มีผู้

สมัครรายหนึ่งได้ขึ้นป้ายนโยบายหาเสียง

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่าเข้าข่าย

การหาเสียงเกินจริงหรือไม่ นายสำาราญ 

กล่าวว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านัย

ความหมายขอ้ความดงักลา่วนัน้แปลความ

ว่าอย่างไร อาจจะเป็นนโยบายที่อยู่ใน

อำานาจหน้าทีข่อง ส.ส.พงึมทีี่จะตอ้งปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย หรอืถา้แปลความอกีอยา่ง ก็

อาจจะหมิน่เหม่ได ้ซึง่จะตอ้งตรวจสอบให้

ชัดเจนต่อไป

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส. 

กทม.พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะโฆษก

พรรค พท. กล่าวถึงเรื่องที่นายสิระร้อง

ว่า อยากให้นายสิระเข้าใจสิ่งที่พรรคเพื่อ

ไทยได้สื่อสารกับประชาชน เรื่องดังกล่าว

เป็นนโยบายที่ ได้ประกาศหาเสียงตั้งแต่ปี 

2544 สมัยพรรคไทยรักไทย รวมทั้งการ

เลือกตั้งปี 2550 โดยพรรคพลังประชาชน 

จนมาถึงการเลือกตั้งในปี 2562 ซึ่งเป็น

หนึง่ในนโยบายทีพ่รรคเพื่อไทยไดป้ระกาศ

หาเสียง ซึ่งยืนยันว่านโยบายรถไฟฟ้า 

20 บาทตลอดสายทำาได้จริง เนื่องจาก

ก่อนการประกาศหาเสียงด้วยนโยบายนี้ 

พรรคได้หารือแนวทางและวิธีการร่วมกัน

กับหลายหน่วยงานมาอย่างรอบด้าน ทั้ง

สถาบนัวจิยัเพื่อพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

กระทรวงคมนาคม  และกระทรวงการ

คลัง ในการเตรียมความพร้อมทางด้าน

การคลัง รวมทั้งบริหารและการจัดเก็บ

รายได้ โดยได้แนวทางร่วมกันว่าหากมี

การเพิ่มเส้นทางการเดินรถไปยังเส้นทาง 

อื่นๆ ใหค้รอบคลมุประชากรในหลากหลาย

พื้นที่มากขึ้น   

“สิ่งที่นายสิระทำาคือการขัดขวาง

สิ่ งที่ เป็นผลประโยชน์ของประชาชน 

อยากเรียนนายสิระให้เข้าใจบทบาทของ 

ส.ส. เราอยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์ 

การเมืองที่ต้องทำาเพื่อพี่น้องประชาชน

อย่างแท้จริง เพื่อจะได้เปิดทางให้คนรุ่น

ใหม่เข้ามาทำาการเมืองอย่างสร้างสรรค์

ในอนาคต นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท 

เป็นนโยบายที่ ไม่ยาก แต่นายสิระคิดไม่

ออก นโยบายหลายอย่างที่ว่ายาก เราทำา

มาแล้ว เพราะเราหาเงินเป็น รู้ว่าจะหา

รายได้ด้วยวิธีการใด ยืนยันว่านายสุรชาติ

ไม่ได้หาเสียงเกินจริง ทุกเรื่องผ่านมติของ

กรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทย และ

ยืนอยู่บนหลักการที่อยากจะทำาให้พี่น้อง

ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด” โฆษก

พรรคเพื่อไทยระบุ

ต่อมานายสิระให้สัมภาษณ์ตอบโต้

โฆษกพรรค พท.ว่า ขอเตือนให้หยุดโกหก

ประชาชน การเลอืกตัง้ในป ี2562 นโยบาย

ของพรรคเพื่อไทยทั้ง 15 ข้อ ไม่มีข้อไหน

เลยที่พูดถึงค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย 

อกีทัง้ตลอดระยะเวลาทีพ่รรคเพื่อไทยเปน็

ฝ่ายค้านมา 3 ปี ก็ไม่เคยอภิปรายหรือพูด

ถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมสภา ตนบอกแล้ว

ว่านโยบายดังกล่าวไม่สามารถทำาได้จริง 

เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง เพราะ

การหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้จะเข้าไปเป็นผู้

แทนราษฎร ไม่ได้เป็นผู้มีอำานาจไปยกเลิก

สัมปทานรถไฟฟ้าหรือเปลี่ยนแปลงข้อ

สัญญา ส่วนที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยได้

หารอืแนวทางและวธิกีารรว่มกนักบัหลาย

หนว่ยงานมาอยา่งรอบดา้น ทัง้สถาบนัวจิยั

เพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กระทรวง

คมนาคม และกระทรวงการคลงันัน้ ขอให้

ระบวุา่ไดห้ารอืกบัใคร ไดข้อ้สรปุวา่อยา่งไร

“ผมไม่เคยขัดขวางสิ่งที่ เป็นผล

ประโยชน์ของประชาชน ถ้าคุณทำาได้จริง

ผมสนับสนุนเต็มที่ แต่นี่มันไม่ใช่ นี่คือ

โฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวงประชาชน และ

นโยบายนี้คือนโยบายของผู้สมัครเพื่อไทย 

ไม่ใชน่โยบายของพรรคเพื่อไทย เนื่องจาก

ไม่ได้ถูกประกาศจากกรรมการบริหาร ถ้า

จะกลา่วอา้งวา่เปน็นโยบายพรรค ผมจะไป

ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยด้วย” นายสิระกล่าว

คึกคักหาเสียงโค้งสุดท้าย

ทีพ่รรคเพื่อไทย น.ส.ธรีรตัน ์สำาเรจ็

วาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าว

ระบุว่า ในวันที่ 28 ม.ค. ที่สวนสาธารณะ

ชุมชนเคหะหลักสี่ พรรคจะปราศรัยใหญ่

ชว่ยนายสรุชาตหิาเสยีง โดยมทีมีกรรมการ

ผู้บริหารพรรค ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อ

ไทย เพื่อบอกถึงแนวนโยบายสำาหรับคน

กรุงเทพมหานครและคนไทย เพื่อร่วม

สร้างความหวัง คืนความฝันให้กับพี่น้อง

ประชาชนอีกครั้ง 

“การปราศรัยในครั้งนี้ พรรคเพื่อ

ไทยจัดทีมปราศรัยชุดใหญ่ มีทั้งผู้มาก

ประสบการณ์ มากความสามารถ และ

คนรุ่นใหม่ที่จะทยอยกันขึ้นเวทีปราศรัย

บอกเล่าแนวคิดและแนวนโยบายของ

พรรคในด้านต่างๆ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรค ปราศรัยใน

ประเด็นวิกฤตการเมืองและการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาล, นายจิรายุ                                                   

ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ที่จะมาปราศรัยใน

ประเด็นเกี่ยวกับความล้มเหลวในการแก้

ปัญหาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล, นาย

ดนุพร ปุณณกันต์ ตัวแทนจากเพื่อไทย

มหานคร  ปราศรัยในหัวข้อ กรุงเทพฯ ใน

ฝันของพรรคเพื่อไทย, น.ส.จิราพร สินธุ

ไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด ปราศรัยการเมืองกับคน

รุน่ใหม ่และโอกาสทีเ่สยีไปจากการบรหิาร

งานของรัฐบาล ส่วนนายสุทิน คลังแสง 

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พท. ปราศรัย

ในหัวข้อเพื่อไทยแลนด์สไลด์ เพื่อชีวิต

ใหม่ของประชาชน, นายจาตุรนต์ ฉาย

แสง สมาชิกพรรค ปราศรัยในประเด็น

ตอกฝาโลงรัฐบาลพลังประชารัฐ, นาย

สรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย ปราศรัยในหัวข้อสุรชาติในมุมของ

สรวงศ์ เทียนทอง ปิดท้ายที่นายสุรชาติ 

เทียนทอง ปราศรัยในประเด็นเลือกตั้ง

เพื่อศักดิ์ศรีของชาวหลักสี่-จตุจักร ส่วน

ผมนั้นจะขึ้นมาปราศรัยและขอความร่วม

มือประชาชนในการช่วยกันเป็นหูเป็นตา

และร่วมกันจับตาการทุจริตการเลือกตั้ง” 

โฆษกพรรค พท.กล่าว

ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้

สมัครเลือกตั้งซ่อมจตุจักร-หลักสี่ พรรค

กล้า เข้าพบนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีต

รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอพรก่อนการลง

เลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียม

ปฏิบัติของนายอรรถวิชช์ช่วงโค้งสุดท้าย

การเลือกตั้งทุกครั้ง 

นายไตรรงคก์ลา่ววา่ รูจ้กันายอรรถ

วชิชม์าตลอดทีท่ำาการเมอืงรว่มกนั เปน็คน

พดูจามเีหตผุล ไมห่ยาบคาย ไมพ่ดูเทจ็ ไม่

ส่อเสียด มีวิชาความรู้ในระดับชาติ ดูแล

คนในเขตตลอด ถ้าตนมีสิทธิก็จะเลือก

คนที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ เลือกนาย                                 

อรรถวิชช์ พร้อมฝากประชาชนให้เลือก 

ส.ส.ทีม่คีณุภาพ เชื่อวา่มคีนอกีจำานวนหนึง่

ที่คิดเหมือนตน อยากเลือกคนที่มีคุณภาพ 

และอยากให้นายอรรถวิชช์ ได้รับเลือก

ตั้ง แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งซ่อมรอบนี้ แต่เชื่อว่าสมาชิก

ประชาธิปัตย์ยังคงผูกพันกับอดีต ส.ส.คน

นี้ พร้อมอวยพรให้นายอรรถวิชช์ชนะการ

เลอืกตัง้ในสนามนี ้ผลออกมาอยา่งไร ตอ้ง

เคารพการตัดสินใจของประชาชน

ส่วน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัว                                                            

หน้าพรรคไทยภักดี ส่งจดหมายถึงประชา 

ชนเขตจตุจักร-หลักสี่ จำานวน 20,000  

ฉบับ ในหัวข้อ “จดหมายจากคุณหมอวรงค์” 

เพื่อขอให้โอกาสนายพันธ์ุเทพ ฉัตรนะรัชต์   

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 พรรค

ไทยภักดี เข้าสภาเป็นโซ่ข้อกลาง ประกาศ

จุดยืนปราบโกงและปกป้องสถาบัน 

ทั้งนี้ จดหมายจากคุณหมอวรงค์

ได้จัดทำาออกมาเพื่อมอบให้แก่ประชาชน

เขตจตุจักร-หลักสี่ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์

จำานวน 10,000 ฉบับ และมอบให้

ประชาชนระหว่างการลงพื้นที่ของนาย

พันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

อีก 10,000 ฉบับ

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ปฏิเสธให้ความเห็นกรณีมีข่าวพรรค พปชร.                             

จะทาบ น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ลง

สมคัรรบัเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ กทม. ในนามพรรค 

พปชร. โดย พล.อ.ประวิตรมีสีหน้าเรียบ

เฉยและรีบเดินทางกลับทันที.

สุริยะ

ของบริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

จำากัด (มหาชน) รั่วไหลจากท่อใต้ทะเล

บริเวณทุ่นผูกเรือน้ำาลึก หรือจุดขนถ่าย

น้ำามนัในทะเล (SPM) หา่งจากฝัง่ประมาณ 

12 ไมล์ทะเล โดยร่วมประชุมและรับฟัง

การชี้แจงจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึตวัแทนบรษิทั มนีายชาญนะ เอีย่ม

แสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายวีริศ 

อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม 

(กนอ.) เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ห้องประชุม 

อบจ.ระยอง 

นายสุริยะกล่าวว่า จากเหตุการณ์

น้ำามันร่ัวกลางทะเลระยองดังกล่าว นายก

รัฐมนตรีมีความห่วงใยมากในเร่ืองผล 

กระทบกับส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียว และ

ประชาชน โดยเฉพาะประเด็นสำาคัญคือ 

ปริมาณจำานวนตัวเลขน้ำามันร่ัวไหลจริงๆ 

มีเท่าใดกันแน่ ซ่ึงคร้ังแรกเจ้าหน้าท่ีบริษัท

ตรวจสอบประเมินว่ามี 400,000 ลิตร เป็น

ช่วงกลางคืนทำาให้คลาดเคลื่อน แต่พอตอน

สายๆ ของวันเดียวกันเป็น 160,000 ลิตร 

หลังจากน้ันได้ส่งนักประดาน้ำาลงสำารวจ 

เหลืออยู่จริงๆ เพียง 50,000 ลิตร ขณะน้ี

กำาจัดไปแล้วเหลือเพียง 5,000 ลิตร

“เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบด้านการ

ท่องเท่ียวบริเวณชายหาดแน่นอน ซ่ึงทาง

บริษัทได้เตรียมบูมต่างๆ ป้องกันการเข้าฝ่ัง

ไว้แล้ว ขณะเดียวกันได้ต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนมา 1 ชุด มีกระทรวงคมนาคม โดยกรม

เจ้าท่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (ทช.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปสอบสวน

หาสาเหตุและแนวทางในอนาคตว่าจะต้อง

มีการแก้ไขป้องกันปัญหาร่ัวไหลซ้ำาซาก ดู

ปัญหาให้ครบทุกมิติ” นายสุริยะกล่าว 

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ กล่าว

ว่า สำาหรับการดำาเนินการทางกฎหมาย

ได้สั่งการผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

ระยองแจ้งความดำาเนินคดีตามความผิด

ที่มีตามพยานหลักฐานว่ามีการประมาท

เลินเล่ออย่างไร พร้อมสั่งการให้ผู้ว่าฯ 

กนอ.หาสาเหตุการเกิดครั้งนี้ให้ได้ ต้อง

ตรวจสอบรายงานขัน้ตอนทกุปเีพื่อปอ้งกนั

การเกิดเหตุซ้ำาซาก และรายงานต่อ รมว.

อุตสาหกรรม เพื่อนำารายงานนายก

รัฐมนตรีให้รับทราบต่อไป

นายวรีศิ อมัระปาล กลา่ววา่ คราบ

น้ำามันได้ลอยห่างจากฝั่งประมาณ 10 

กิโลเมตร โดยการดำาเนินการหลังจากนี้ 

บริษัทจะทำาการประเมินการเคลื่อนตัว

และลักษณะของคราบน้ำามัน จัดเตรียม

แผนในการเก็บกู้คราบน้ำามันในทะเลโดย

ใช้เครื่องมือขจัดคราบน้ำามัน (Skimmer) 

เพื่อทำาการเก็บคราบน้ำามันใส่ภาชนะที่

เตรียมไว้บนเรือ รวมถึงการทดลองใช้

แบคทีเรียในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขจัดคราบน้ำามันตามคำาแนะนำาของอธิบดี

กรมควบคมุมลพิษ และจัดเตรยีมอปุกรณ์

และกำาลงัพลเพื่อเกบ็กูค้ราบน้ำามนับรเิวณ

ชายฝั่ง (ถ้ามี) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศชายฝั่ง เริ่มตั้งแต่ปากอ่าวตา 

กวนจนถึงปากน้ำา 

ขณะท่ี สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

มหาชน) หรือ GISTDA ใช้ภาพจาก

ดาวเทียม Sentinel-2 ของวันท่ี 26 ม.ค.

2565 เวลา 10.40 น. พบคราบน้ำามันลอย

เป็นกลุ่มก้อนกลางอ่าวมาบตาพุด คิดเป็น

พ้ืนท่ี 11.65 ตารางกิโลเมตร (7,280 ไร่) 

หรือกว่า 2 เท่าของเกาะเสม็ด ซ่ึงคราบ

น้ำามันดังกล่าวอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล

ของอำาเภอเมืองระยอง ประมาณ 16.5 

กิโลเมตร และจากการตรวจสอบทิศทาง

ลม บริเวณอ่าวมาบตาพุด ด้วยแบบจำาลอง 

Global Forecast System หรือ GFS พบ

ว่าระหว่างวันท่ี 26-28 มกราคม 2565 

ทิศทางลมมีแนวโน้มเคล่ือนท่ีไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีระดับความเร็ว

ลมเฉล่ียอยู่ในช่วง 5-15 เมตร/วินาที 

ลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี

ชายฝ่ังเมืองระยอง ชายหาดแม่รำาพึง และ

พ้ืนท่ีชายหาดใกล้เคียง 

ที่หอประชุมกองทัพเรือ (ทร.) 

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก

กองทัพเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ต.วิฉณุ ถู

ปาอ่าง ผู้อำานวยการสำานักกิจการความ

มั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ, น.ส.พร

พิมล เจริญส่ง ผู้อำานวยการกองจัดการ

คณุภาพน้ำา กรมควบคมุมลพษิ, นายพทิกัษ ์

วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำานวยการสำานักความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำา กรมเจ้า

ทา่ และ ดร.พรศร ีสทุธนารกัษ ์รองอธบิดี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วม

กันแถลงข่าว

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า กรมเจ้า

ท่า ในฐานะศูนย์ประสานงานการป้องกัน

และขจัดมลพิษทางน้ำาเนื่องจากน้ำามัน 

ได้ประสานมายัง ทร. เพื่อขอให้จัดตั้ง

ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการฯ ขจัดคราบ

น้ำามนัในบรเิวณดงักลา่ว ตามแผนปอ้งกนั

และขจัดมลพิษทางน้ำาแห่งชาติ พ.ศ.

2545 และระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำา

เนื่องจากน้ำามัน พ.ศ. 2547 พร้อมขอรับ

การสนับสนุนอากาศยาน เรือตรวจการณ์ 

และเรือช่วยปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำามัน 

เพื่อปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุ ทร. จึงได้

สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือจัดตั้ง

ศูนย์อำานวยการป้องกันและขจัดมลพิษ

ทางน้ำาเนื่องจากน้ำามัน กองทัพเรือ หรือ 

ศอปน.ทร.ขึ้น มีหน้าที่ในการอำานวยการ

กำากับการ และประสานงานกับหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง ในขณะเดยีวกนักส็ัง่การใหท้พั

เรือภาคที่ 1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติ

การในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำา

เนื่องจากน้ำามัน 

เมื่อถามว่า ตัวเลขการรั่วไหลน้ำา

มันดิบที่บริษัทแจ้งว่ามีกว่า 4 แสนลิตร 

ขัดแย้งกับข้อมูลของ รมว.ทช.ที่ระบุว่ามี

เพียง 2 หมื่นลิตร พล.ร.ท.ปกครอง กล่าว

ว่า เมื่อ ทร.ส่งเครื่องบินขึ้นสำารวจลาด

ตระเวนทั้งทางอากาศ และส่งเรือดูพื้นที่

ผิวน้ำาด้วย คาดว่าเหลืออยู่ประมาณ 2 

หมื่นลิตร อย่างไรก็ตาม เรื่องตัวเลขการ

รั่วไหลของน้ำามันคงปกปิดกันไม่ได้ 

ด้าน พล.ร.ต.วิฉณุกล่าวว่า จากการ

ตรวจสอบทางวิศวกรรรมของบริษัท แจ้ง

ล่าสุดมีน้ำามันร่ัวไหลประมาณ 20-50 ตัน 

เป็นข้อมูลท่ีแตกต่างจากท่ีแจ้งมาคร้ังแรก 

และระบุว่ายังมีน้ำามันคงเหลือ 5.3 ตัน โดย

จากน้ีจะส่งเครื่องบินข้ึนลาดตระเวนทุกวัน 

และตรวจสอบปริมาณคราบน้ำามันในทะเล

และทิศทางคราบน้ำามันของจริงทุกวัน โดย

คาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำาเนิน

การ 5 วัน เพื่อให้สถานการณ์คล่ีคลาย

เมื่อถามว่า ยืนยันได้หรือไม่ว่าคราบ

น้ำามันจะไม่มาถึงหาดแม่รำาพึงในวันท่ี 28 

ม.ค. พล.ร.ต.วิฉณุกล่าวว่า จะพยายามใน

การล้อมวงไม่ให้คราบน้ำามันข้ึนฝ่ัง คาดว่า

จะสามารถป้องกันได้ แต่หากข้ึนหาดก็เชื่อ

ว่าไม่มากนัก และเรามีแผนรับมือ

ส่วน ดร.พรศรีกล่าวว่า ส่ิงท่ีมีความ

กังวลคือคราบน้ำามันท่ีจะส่งผลทรัพยากรใต้

ทะเล ท่ีมีแนวปะการัง 150 ไร่ และหญ้า

ทะเล 300 ไร่ พร้อมยืนยันว่าจะมีการเรียก

ร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน ท้ังการดำาเนินการ

และทรัพยากรท่ีเสียหาย 

ทางด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐ 

ธรรมนูญไทย ในฐานะนายกสมาคมต่อ

ต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ว่า  

เหตุท่ีเกิดข้ึนถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมทาง

ทะเลซ้ำาในพ้ืนท่ีทะเลระยองอีกคร้ัง หลัง

จากท่ีเคยเกิดเหตุน้ำามันดิบร่ัวไหลในทะเล

ระยองไปกว่า 50,000 ลิตรในลักษณะ

เดียวกันน้ีมาแล้วเมื่อปี 2556 ซ่ึงคร้ังน้ัน

ได้สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝ่ัง อาชีพชาวประมงพ้ืน

บ้าน รวมท้ังทำาลายสถานท่ีท่องเท่ียว โดย

เฉพาะหาดเสม็ด หาดแม่รำาพึง จนกระทบ

พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการท่องเท่ียวไป

ท้ังระบบ จนประเมินค่าความเสียหาย

มิได้ พร้อมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้อง

เพิกถอนใบอนุญาต และข้ึนแบล็กลิสต์ผู้

ประกอบการไว้.

‘ชยพล’ ยื่นสมัครเลขาฯ กกต.

แจ้งวัฒนะ • เมื่อวันที่ 27 ม.ค. พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ได้เดินทางมายังสำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ายื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นเลขาธิการ กกต. โดยถือเป็นผู้สมัครคนที่สอง 

โดยก่อนหน้านี้มีนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. มาสมัคร

เป็นคนแรก ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ม.ค. จะเป็นวันสุดท้ายของการ

รับสมัครคัดเลือกตำาแหน่งเลขาธิการ กกต. หลังเปิดรับสมัคร

มาตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. ทั้งนี้ ตำาแหน่งเลขาธิการ กกต. มีวาระ

การดำารงตำาแหน่งคราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่

ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ส่วนอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 97,900-

150,000 บาท เงินประจำาตำาแหน่ง 35,000 บาท และเงินเพิ่ม

พิเศษ 35,000 บาท

พีมูฟวุ่นพบ 7 คนเข้าข่ายติดโควิด 

ถ.พิษณุโลก • ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำาเนียบรัฐบาล 

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 ม.ค. ก่อนการพูดคุยหารือระหว่างนาย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชน

เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับตัวแทนเครือข่ายพีมูฟนั้น ทางสำานักงานปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดอำานวยความสะดวกเพื่อตรวจคัดกรอง

ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยการตรวจ ATK จากคลินิกเวชกรรม 

กาญจนาภิเษก เบื้องต้น ตรวจพบผู้อาจจะติดเชื้อจำานวน 7 คน 

เจ้าหน้าที่จึงได้จัดพื้นที่เพื่อแยกก่อนนำาตัวไปตรวจหาผลยืนยัน

การติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง ก่อนที่จะนำาตัวเข้าระบบ

การรักษาในทันที

ศาลแพ่งเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์

ไทยโพสต์ • นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค. น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา 

ได้เป็นประธานพิธีเปิดแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ในศาลแพ่ง 

ถือเป็นการเปิดทำาการแผนกอย่างเป็นทางการวันแรก โดยมี

นายภัฏ วิภูมิรพี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำางานชั่วคราวใน

ตำาแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง สำาหรับขั้นตอนการยื่นฟ้อง

คดีซื้อขายออนไลน์ ดำาเนินการได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://

efiling3.coj.go.th/eFiling หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของศาลแพ่ง โดย

คดีซื้อขายออนไลน์จะสามารถยื่นฟ้องคดีได้ 24 ชั่วโมง. 

สั่งจัดหา

นายธนกรกล่าวว่า ในการ

เดินทางครั้งนี้ นายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงานของไทย ได้

หารอืทวภิาครีว่มกบันายอะหห์มดั 

บิน สุไลมาน อัลรอยิฮี (Ahmad 

Sulaiman ALRajhi) รมว.ทรพัยากร

มนุษย์และการพัฒนาทางสังคม 

ซาอุดีอาระเบีย โดยทั้งสองฝ่าย

ยนิดทีีจ่ะผลกัดนัความรว่มมอืดา้น

แรงงาน โดยเฉพาะในภาคบริการ

ต่างๆ ทั้งธุรกิจโรงแรม สุขภาพ 

ตลอดจนอุตสาหกรรมก่อสร้างใน

โครงการขนาดใหญ่

“ซึ่งผลจากการหารือทวิ 

ภาคดีงักลา่ว  ทางกรมพฒันาฝมีอื

แรงงาน กระทรวงแรงงาน และ

สำานกังานแรงงานในกรงุรยิาด จะ

เปน็ผูป้ระสานงานหลกัรว่มกบัฝา่ย

ซาอุดีอาระเบีย โดยจะดำาเนินการ

ตามข้อหารือต่อไปเพื่อพิจารณา

แรงงานไทยเข้าทำางานตามความ

ประสงคข์องซาอฯุ ทัง้นี ้ในปจัจบุนั

มีแรงงานไทยเข้าทำางานอยู่ในซา

อุฯ จำานวน 1,345 คน ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นการแจ้งการเดินทางด้วย

ตนเอง นายจ้างพาไปทำางาน และ

ระบบ Re-entry โดยมีตำาแหน่ง

ที่ เข้าทำางานในหลายประเภท 

เช่น ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค ช่าง

เครื่องยนต ์ผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน 

ผู้ควบคุมเครื่องจักร คนงานผลิต

ผลิตภัณฑ์ทั่วไป คนงานควบคุม

เครื่องจักร ผู้ช่วยกุ๊ก แม่บ้าน 

เป็นต้น”

โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในเรื่อง

ความรว่มมอืดา้นแรงงานกบัซาอฯุ                                        

เป็นความท้าทายที่สำาเร็จจาก

ความพยายามของรัฐบาลในการ

ปรับความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-

ซาอุฯ เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดผล

ประโยชน์ในดา้นการยกระดบัการ

พัฒนาฝีมือแรงงานไทย กระตุ้น

ให้บริษัทจัดหาแรงงานที่อยู่ภาย

ใต้กระทรวงแรงงานปรับปรุงการ

จัดหาแรงงานที่ เป็นธรรม ไม่

โก่งราคา คุ้มครองสิทธิแรงงาน

และสวัสดิการให้สอดคล้องกับที่

ฝ่ายซาอุดีอาระเบียต้องการ ซึ่ง

ในอนาคตคาดว่าจะมีการเดิน

ทางแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ

รัฐมนตรี บริษัทจัดหาแรงงาน 

และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทางด้าน

แรงงานระหว่างไทยและซาอุฯ มาก

ขึ้น เพื่อเร่งรัดการดำาเนินการจน

เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

“นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ า

ว่า การจัดหาแรงงานไทยนั้นต้อง

ทำาทันที และต้องเห็นผลเป็นรูป

ธรรมอย่างชัดเจนภายใน 2 เดือน 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็น

แรงงานทีม่ศีกัยภาพ มคีวามพรอ้ม

ของไทย ซึ่งความสำาเร็จจากการ

หารือร่วมกับซาอุฯ ในครั้งนี้ ถือ

เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ ไม่ได้มา

เพราะโชคช่วย แต่เป็นผลจาก

ความตั้งใจและความพยายามใน

การดำาเนินการของรัฐบาลไทย

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา 

รวมทั้งเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ ไปจะ

เกดิความรว่มมอืในมติอิื่นๆ  อยา่ง

ต่อเนื่อง เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อประเทศและประชาชน” นาย

ธนกรกล่าว

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประ                                                   

จำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า มีหลักฐานในเชิงประ 

จักษ์ที่น่าภาคภูมิใจถึงเสียงชื่น 

ชมผลงานการเยือนประเทศ

ซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ เพราะ

มีเบื้องหลังที่ เกิดมาจากความ

พยายามของ พล.อ.ประยุทธ์อย่าง

แทจ้รงิ โดยมจีดุเริม่ตน้ฟืน้ฟคูวาม

สมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัซาอฯุ อยา่ง

เป็นรูปธรรมภายหลังการหารือ 

3 ฝ่าย ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ 

เจ้าชายเคาะลีฟะฮ์ บิน ซัลมาน 

อัลเคาะลีฟะฮ์ นายกรัฐมนตรี

ราชอาณาจักรบาห์เรนในขณะ

นั้น และนายอาดิล บิน อะหมัด 

อลัณบูรี รมว.การตา่งประเทศราช

อาณาจกัรซาอดุอีาระเบยี ในขณะ

นั้น ในช่วงการประชุมสุดยอด

กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia 

Cooperation Dialogue: ACD) ครัง้

ที่ 2 เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2559 

ที่กรุงเทพฯ

จากนัน้ นายกฯ ไดเ้ขา้เฝา้ฯ 

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน 

อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราช

กุมาร รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กลาโหมแห่งราชอาณาจักร

ซาอดุอีาระเบยี ในชว่งการประชมุ

ผู้นำา G20 ที่นครโอซากา ประเทศ

ญีปุ่น่ เมื่อวนัที ่28 มถินุายน 2562 

นอกจากนี้ รมว.การต่างประเทศ

ของทั้งสองฝ่ายยังมีการพบหารือ

กันเป็นระยะๆ เพื่อหารือราย

ละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟู

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง

กัน โดยมีการเยือนที่สำาคัญ คือ 

การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย

อย่างเป็นทางการของนายดอน 

ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ 

(ตำาแหน่งในขณะนั้น) ตามคำาเชิญ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

พิธีแถลงผลสําเร็จ E-Commerce 2.0 และเผยแพรธุรกิจ Success Case    ณัฐพล รังสิตพล 

อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีแถลงผลสําเร็จ E-Commerce 2.0 และเผยแพร

ธุรกิจ Success Case และเปดเผยวา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพรอม (DIProm) 

ได โชวผลสําเร็จการสงเสริมผูประกอบการไทยเขาถึงตลาดออนไลน 2.0 ผานกิจกรรมเพิ่ม

ศักยภาพ e-Commerce ใหดีพรอม ภายใต โครงการ D-พรอมสู อยูได ไปรอด กับการตลาด

ออนไลน 2.0 ในยุคโควิด โดยเนนยกระดับศักยภาพ ดานการทําตลาดออนไลนใหกับ

ผูประกอบการ 3 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรม

แฟชั่น และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑความงามและสุขภาพ โดยมี ภาสกร ชัยรัตน ทานรอง

อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และคณะผูบริหารมารวมงาน

สวัสดีวันวาเลนไทน! 14 กุมภาพันธ 

วันแหงความรักที่หลายประเทศทั่วโลกเฉลิม

ฉลองใหความรูสึกแสนพิเศษ และหากหนุม

คนไหนที่กําลังมองหาของขวัญชิ้นสําคัญที่ 

เพ� อมอบใหหญิงสาวคนสําคัญ...Rado ขอนํา

เสนอ Rado True Heart  นาฬ�กาที่เต็มเปยม

ดวยการถายทอดความรักอยางแทจริง ตัวเรือน

ไฮเทคเซรามิกสีดําสวยงามและคงทน ผสาน

กับหนาปดสีแดงอันน�าหลงใหล เผยใหเห็น

ความลับที่อยูภายใน นั่นคือกลไกออโตเมติก

คุณภาพสูง ที่จะนับทุกวินาทีแหงความรักให

คุณตลอดไป นอกจากนี้ยังมีการประดับเพชร 

12 เม็ดแทนตัวเลขบนหนาปด บงบอกถึง

ความสําคัญของเวลาที่คนรักจะได ใชรวมกัน

ในทุกๆ ชั่วโมง

ขอความจากหัวใจ นาฬ�กาเรือนหรู

อยาง Rado True Secret เปนมากกวาเคร� อง

ประดับสําหรับเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเทานั้น 

เพราะไฮเทคเซรามิกสีดําสองประกายนี้ คือ

วัสดุเพียงหนึ่งเดียวที่แสดงถึงความงามเหนือ

กาลเวลา และจะไมมีสิ่งใดมาทําลายได แมแต

รอยขีดขวนใดๆ ก็ตาม สวนตัวเรือนทรงกลม 

หลักฐานแหงความรักอันมั่นคง: Rado True Secret
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 มม. ผลิตจาก

โครงสรางแบบชิ้นเดียว มีน้ําหนักเบา และ

โคงมนรับกับสายนาฬ�กาที่ผลิตจากไฮเทคเซรา

มิกอยางลงตัว ทั้งหมดนี้จะโอบรับขอมืออยาง

พอดี เปนสัมผัสที่ใหความรูสึกสบายอยางที่

ไมมีวัสดุใดมาเปรียบไดเลย

สําหรับ Rado True Secret Ceramic 

เรือนนี้ สะกดทุกสายตาดวยความเงางามของ

เซรามิกสีดําท่ีตัดกับสีแดงอันน�าหลงใหล ซ่ึงเปน

สีแหงความรัก โดยหนาปดสีแดงสองประกาย

จะไลเฉดสีตั้งแตแดงเชอรรี่เขมไปจนถึงสีดํา 

ซึ่งการไลระดับสีชวยสรางบรรยากาศลึกลับ

น�าคนหา และความลับดังกลาวก็รอใหทุกคน

คนพบอยูตรงตําแหน�ง 12 นาฬ�กา ที่มีชองวง

กลมเล็กๆ เปดใหเห็นกลไกการเดินภายใน ซึ่ง

ตกแตงอยางสวยงาม สมดุล ราวกับจังหวะ

การเตนของหัวใจ นอกจากนี้ยังมีพลังงาน

สํารองยาวนานถึง 80 ชั่วโมง เพ� ออยูเคียงขาง

คนที่คุณรักไดทุกเวลา แมในยามที่ ไมได ใช

งานก็ตาม และยังมีเพชรอีก 12 เม็ดที่เปนทั้ง

ตัวแทนชวงเวลาที่ไดอยูรวมกันและสัญลักษณ

แหงความเปนนิรันดร

ดวยรูปลักษณอันโดดเดน ซึ่งมีความ

งดงงามเหนือกาลเวลา บวกกับวัสดุที่ทนทาน 

และกลไกการเดินคุณภาพสูง จึงปฏิเสธไมได

เลยวา Rado True Secret คือหลักฐานแหง

ความรักอันมั่นคง ที่ ไมใชความรักเฉพาะวัน

วาเลนไทนเทานั้น แตนาฬ�กาเรือนนี้ยังสะทอน

ภาพความรักในทุกๆ วัน เพียงเหลือบมองขอมือ 

ก็เตือนใหเรานึกถึงสิ่งล้ําคาที่สุดที่จะมอบใหแก

กันได นั่นคือชวงเวลาที่เราไดใชรวมกันนั่นเอง

สําหรับผูที่อยากแสดงความรักผาน

นาฬ�กา คนหา Rado True Secret และนาฬ�กา

รุนอ� นๆ ที่สรางสรรคจากความรูสึกพิเศษไดที่ 

www.rado.com

มอบเสื้อกั๊ก กระบองไฟ    สมชาย เกียรติกองแกว ผูอํานวยการสํานักอํานวยการกองอาสา

รักษาดินแดน กรมการปกครอง รับมอบเสื้อกั๊กสะทอนแสง และกระบองไฟ ภายใต โครงการ 

“ชุมชนดี มีรอยยิ้ม” จาก ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนา

ชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพ� อนําไปมอบใหกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 

ในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีชายแดน อ.แมสอด และ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมี 

ร.ท.ภัทรชัย ขันธหิรัญ นายจงรัก เพชรเสน และ ภาวินี ไชยสิทธ์ิ รวมงาน ณ สํานักอํานวยการ

กองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ – 28 กุมภาพันธ คาเฟ แคนทารี 

พรอมแนะนําเคร� องด� มสูตรพิเศษจากอิตาลี 

พลาดไมไดกับ “ไอซคอฟฟ โรมาโน” 

(Iced Coffee Romano) ราคา 95 บาท 

(สุทธิ) กาแฟเอสเปรสโซ จากเมล็ด

กาแฟนําเขาเกรดพรีเมียม รสกลมกลอม

ผสานกับความหอมหวานจากน้ําผึ้ง 

เลมอนและโซดา เย็นฉ่ําช� นใจพรอม

กันไดแลววันนี้ทุกสาขา (บางแสน, 

ศรีราชา, เชียงใหม, เกาะยาวนอย, 

โคราช, ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, ระยอง, 

ระยอง บายเดอะซี, อยุธยา และ

เนเจอร เฮิรบ ควารางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7    

นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ กรรมการ

ผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท เนเจอร 

เฮิรบ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ไดรับคัดเลือกเขา

รับรางวัล กินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7 รางวัลประกาศ

เกียรติคุณคุณคาแหงบุคคลและความสําเร็จ สาขา

จิตอาสาผูทําคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ

ดีเดน เพ� อยกยองใหเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ

ที่อุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติในดานตางๆ ซึ่งเปนแบบอยางที่ควรเชิดชู

ในเกียรติยศแหงความภาคภูมิใจ โดยมี พลเอกเชษฐา 

ฐานะจาโร นายกสมาคมการคาและอุตสาหกรรม

ไทย-จีน และอดีตผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปน

ประธานมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมลอยฟา ชั้น 10 

ศูนยการคาฟอรจูนทาวน รัชดาฯ  

กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ แนะนํา

ระบบการประเมินปริมาณสารอาหารในเมนู

อาหาร (The Ajinomoto Group Nutrient 

Profiling System for Menu-ANPS-M) ใน

การประชุมประจําปของสมาคมสาธารณสุข

ประเทศญี่ปุน ครั้งที่ 80 (Annual Meeting of 

Japanese Society of Public Health) ซึ่งถือ

เปนระบบที่สามารถใชประเมินปริมาณสาร

อาหารในเมนูอาหารระบบแรกของโลกที่ ได

บูรณาการวัฒนธรรมดานอาหารของญี่ปุนและ

ประเด็นปญหาดานสุขภาพเขาดวยกัน โดยจะ

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถประเมิน

คุณคาทางโภชนาการอยางเปนวิทยาศาสตร

ในเมนูอาหารที่ปรุงสุก (รายเมนู) พรอมตั้ง

เปาพัฒนาและขยายผลการใชงานระบบ

ใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัฒนธรรม

อาหารในแตละภูมิภาคตางๆทั่วโลก อาทิ กลุม

ประเทศอาเซียน กลุมประเทศละตินอเมริกา 

เพย โซลูชั่น (Pay Solutions) ผูให

บริการระบบชําระเงินออนไลนแหงแรกของ

ประเทศไทย นําโดย ปอม - ภาวุธ พงษวิทยภานุ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เพย โซลูชั่น 

เผยขอมูลเก่ียวกับภาพรวมของ Pay Solutions 

และผลกระทบในชวงภาวะวิกฤตโควิด-19 

ตลอดจนมุมมองในเรื่องความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีการเงินดิจิทัลป 2565 และแนวโนม

การใช Crypto Payment เขามาเปนสวนหนึ่ง

ของธุรกิจ

นายภาวุธ พงษวิทยภานุ ประธานเจา

หนาที่บริหาร บริษัท เพย โซลูชั่น เปดเผยวา 

“จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ทําใหธุรกิจออนไลนเขามามีบทบาทสําคัญใน

ตลาดและระบบเศรษฐกิจยุคปจจุบัน หลายธุรกิจ

ตองปรับตัวเขาสูรูปแบบออนไลน ไมวาจะเปน

การสั่งอาหารออนไลน หรือการซื้อขายสินคา

ออนไลน ซึ่งมีแนวโนมวาจะยังคงไดรับความ

นิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง และหากจําเปน

ตองมีการชําระเงิน ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ชองทาง

การชําระเงิน ที่ตองพัฒนารูปแบบใหมีความ

หลากหลายเหมาะกับลูกคา เชน การชําระบัตร

เดบิต บัตรเครดิต Mobile Banking หรือ 

Payment Gateway ท่ีทําใหการชําระเงินสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย Pay 

Solutions มีระบบชําระเงินออนไลนท่ีครอบคลุม

ทุกชองทาง ตอบโจทยความตองการของผูใชงาน 

ซึ่งมาพรอมกับบริการใหมและกําลังจะเปด

ตัวอยางเปนทางการเร็วๆ นี้ ที่ใหผูบริโภค

สามารถเลือกชําระเงินไดอยางอิสระและเปน

ตัวชวยใหตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น”

สําหรับ Pay Solutions เปนหนึ่งผู ให

บริการที่ เปนตัวกลางของการชําระเงินกับ

ระบบ Online Payment รองรับกลุมลูกคา

ธุรกิจองคกร ผูประกอบการ SMEs รวมถึง

รานคาออนไลนในหลากหลายธุรกิจ โดยมีการ

โควิด-19 ลากยาว ดันอีคอมเมิรซเเละการจายเงินออนไลน โตตอเน� อง

Pay Solutions รุกหนักเพิ่มบริการใหม หวังกระตุนเศรษฐกิจ สรางนวัตกรรมใหธุรกิจดิจิทัลไทย

เติบโตกวา 40% หรือคิดเปน 1,650 ลานบาท 

ซึ่งปนรายไดที่มาจากรานคาในระบบทั้งที่เปนก

ลุมลูกคาองคกรและลูกคา SMEs และในปนี้ 

วางแผนเดินหนาตอกย้ําความแข็งแกรง สราง

ความแตกตางเพ� อตอบสนองลูกคา และหวัง

กระตุนเศรษฐกิจและสรางนวัตกรรมใหธุรกิจ

ดิจิทัลของไทยตอไปในอนาคต ซึ่งจากขอมูล

การชําระเงินผานระบบออนไลนของธนาคาร

แหงประเทศไทย จะเห็นไดวาในป 2562-2564  

การชําระเงินผานพรอมเพยมีการเติบโตมาก

ถึง 219% โมบายลแบงกิ้ง 157% และจาก

ฐานขอมูลของเพย โซลูชั่น พฤติกรรมการจับ

จายของคนในโลกออนไลนในชวงโควิด มีการ

ชะลอการจายเงินสด และหันมาจายในรูปแบบ

ผอนชําระ มากขึ้นถึง  84 %

ปจจุบัน Pay Solutions เห็นถึงความ

สําคัญของเเนวโนมสินทรัพยดิจิทัล หรือ คริปโท 

เคอรเรนซี ซึ่งเราในฐานะผูนําและเปน “ผูให

บริการรายแรก” ของไทยที่เปดใหบริการรับ

ชําระเงินคริปโท “Crypto Payment” ใหกับ

ธุรกิจตางๆ โดยเปนการชําระเงินรูปแบบใหม

และไดรับความสนใจเปนอยางมาก ซึ่งเพิ่งมี

การเปดทดสอบการใหบริการ โดยความรวมมือ

กับพันธมิตรผู ใหบริการแพลตฟอรมในการ

แลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัล 

รองรับการชําระไดมากกวา 

350 สกุลเงิน อยางไรก็ตาม 

การจายคาสินคาหรือบริการ

ด้วยคริปโทผ่าน  Pay 

Solutions ระบบจะทําการ

เปลี่ยนคริปโทเปนเงินบาท

ทันทีเพื่อลดความผันผวน 

และโอนเงินบาทใหกับรานคา

โดยผูจายสามารถจายผาน

ระบบกระเปาคริปโทเมตา

มาสก (Metamask) ผาน

ระบบเครือขายบล็อกเชน (Blockchain) ของ 

Binance Smart Chain (BSC) ที่เปนที่นิยม

กันทั่วโลก ทั้งนี้ Crypto Payment ยังอยูใน

ชวงทดลองใหบริการ เน� องจากธนาคารแหง

ประเทศไทยยังไมมีนโยบายสนับสนุนใหนํา

สินทรัพยดิจิทัลมาใชเปนส� อกลางในการชําระ

คาสินคาและบริการ ดังนั้นจึงเปดทดสอบให

กับรานคาและธุรกิจในวงจํากัด มีเกณฑการ

ตรวจสอบตามนโยบายรูจักรานคา (Know 

Your Merchant: KYM) เพ� อปองกันความเสี่ยง

อยางรัดกุม

และในปนี้ เราจะมีอีกหนึ่งบริการชําระ

เงินออนไลนรูปแบบใหมที่จะเปดตัวใหกับกลุม

ลูกคาองคกรโดยเฉพาะ ซึ่งไดมีการรวมมือกับ

พันธมิตรสถาบันการเงินชั้นนํา และเครือขาย

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสระดับโลก มีจุดเดน

อยูที่การเพิ่มสภาพคลองของกระแสเงินสด

ใหบริษัทดวยศักยภาพของบัตรเครดิต ตั้งเปา

พัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของไทย

และสรางนวัตกรรมใหมของบริการชําระเงิน

ออนไลน

ในอนาคต Pay Solutions จะมีการ

พัฒนาบริการระบบการชําระเงินออนไลน

ใหมๆ โดยเนนเช� อมโยงทุกบริการดานดิจิทัลที่

มีอยูประมาณ 40 บริษัทมาบูรณาการ พรอม

ผลักดันเขาสูอุตสาหกรรม เพ� อใหเกิดการใช

งานจริง และเปนประโยชนกับผูประกอบการ

ในแตละภาคสวนตางๆ โดยพัฒนาตอยอดจาก

ฟเจอรเดิมที่ใหบริการอยูแลว อาทิ ระบบจดจํา

บัตรเครดิต (Tokenizer), API ระบบตัดบัตร

อัตโนมัติ (Recurring), Secure payment link, 

E-Tax invoice, e-Wallet และ Reseller module 

รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบ

จัดการ Back-office System, E-Tax invoice 

report, Fraud monitoring system, System 

on cloud service เช� อมตอ E-Commerce ให

ครอบคลุมตั้งแตเว็บไซต ระบบจัดการรานคา 

ระบบรับชําระเงิน ระบบคลังสินคา ระบบโล

จิสติกส Big Data โฆษณาดิจิทัล และระบบ

ปฏิบัติการ เชน ระบบเอกสาร ระบบบัญชี 

และระบบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตลอดจนการพัฒนาในสวนของการรวมมือ

กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมตางๆ เพ� อพัฒนา

บริการใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

“ในสวนของแผนการตลาด เนนการทํา 

Online Marketing ใหครบวงจรมากขึ้น เพ� อนํา

เสนอบริการใหมๆ ไปยังกลุมเปาหมายลูกคา

องคกร พรอมรักษาฐานลูกคาเดิมกลุม SME 

และธุรกิจออนไลนตางๆ ไว ตั้งเปาให

แบรนดและบริการของ Pay Solutions 

เปนที่รูจักมากขึ้น และสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคาผานชองทางออนไลนอยางตอเน� อง โดย

จะผนึกกําลังรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

เพ� อสงมอบสิทธิประโยชนและประสบการณที่

ดีใหกับลูกคาตอไป” นายภาวุธ กลาวทิ้งทาย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต 

www.paysolutions.asia หรือเพจเฟซบุกwww.

facebook.com/paysolutionsdotasia หรือโทร.

0-2821-6163

รวมถึงประเทศไทยอีกดวย

ในปจจุบัน การปรับปรุงภาวะโภชนาการ

เปนประเด็นที่ ไดรับความสนใจทั่วโลก ทําให

กลุมบริษัทผูผลิตอาหารตางพัฒนาและแนะนํา

ระบบการประเมินปริมาณสารอาหาร (Nutrient 

Profiling System-NPS) โดยอาศัยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร เพ� อใหมีเคร� องมือในการ

วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสารอาหารไดอยางงาย 

ซึ่งกลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะเอง ก็ไดพัฒนา

และแนะนําระบบการประเมินปริมาณสาร

อาหารในผลิตภัณฑ (Ajinomoto Group Nutrient 

Profiling System for Products -ANPS-P) 

ขึ้นในป พ.ศ.2563 เพ� อเปนเคร� องมือในการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ

สารอาหารในผลิตภัณฑของกลุมบริษัทอายิ

โนะโมะโตะ ประมาณ 500 รายการ จาก 9 

กลุมบริษัทฯ ใน 7 ประเทศทั่วโลก (ขอมูล 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) ซึ่งชวยใหเรา

กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ มุงสงเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของผูบริโภค ผานการมีสมดุลทางโภชนาการ

ดวยระบบการประเมินปริมาณสารอาหารในเมนูอาหาร (ANPS-M)

สามารถประเมินคุณคาผลิตภัณฑ ปรับปรุง

คุณภาพ และสงมอบคุณคาทางโภชนาการ

ที่สูงขึ้น อันจะชวยปรับปรุงสุขภาพที่ดีขึ้นของ

ผูบริโภคน่ันเอง แตเน� องดวยขอจํากัดของระบบ 

ANPS-P และ NPS ที่ใชกันอยูทั่วโลกนั้น มี

ขอจํากัดในการนําไปใชกับผลิตภัณฑประเภท

เคร� องปรุงรส ซึ่งปกติจะตองนําไปประกอบกับ

วัตถุดิบอ� นเพ� อรับประทาน ตางกับผลิตภัณฑ

อาหารประเภทอ� นๆ ที่สามารถรับประทาน

เดี่ยวๆ ได

กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ จึงไดพัฒนา

ระบบ ANPS-M ขึ้นมาใหม เพ� อชวยให

สามารถคํานวณปริมาณโภชนาการในจาน

อาหาร และสามารถใชกับเคร� องปรุงรสไดเชนกัน 

อีกทั้งยังชวยชี้ ใหเห็นปญหาทางโภชนาการ 

และชวยใหผูบริโภคเห็นภาพที่ชัดเจนวาควรจะ

แกไขอยางไร เชน การลดปริมาณการบริโภค

โซเดียมและไขมัน โดยการปรับมาบริโภคโปรตีน

สวัสดีปขาล      จอหน เจสัน ไรลีย รองผูชวยกรรมการผูจัดการ-Horeca บริษัท ไทยน้ําทิพย  

คอมเมอรเชียล พรอมกับ สวลักษ พันธพฤกษ ผูจัดการกลุมธุรกิจทองเที่ยว - Horeca บริษัท 

ไทยน้ําทิพย คอมเมอรเชียล เขามอบกระเชาของขวัญและอวยพรเน� องในโอกาสขึ้นปใหม 

2565 ใหกับ ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น โดยมี เทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย รองผูจัดการทั่วไป โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น, นาถวีณา ลอมทรัพย ผูอํานวยการฝายส� อสารการตลาด โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น, ณีรพา วงคนิกรณ ผูจัดการฝายอาหารและเคร� องด� ม โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น รวมตอนรับ 

และผักในปริมาณที่เหมาะสมแทน ในขณะที่

รสชาติยังคงความอรอยกลมกลอมไดอยู 

ซึ่งเปนสิ่งกลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะมีความ

มุงมั่นและทุมเทในการที่จะเขาไปมีสวนชวย

ปรับปรุงโภชนาการที่ดีนั่นเอง โดยเราจะใช

ระบบนี้เพื่อสนับสนุนผู้บริโภคให้สามารถคํา

นวนปริมาณสารอหารและสามารถบริโภค

อาหารไดอยางมีสมดุลทางโภชนาการ

ทั้งนี้ กลุมบริษัทอายิโนะโมะโตะ จะยัง

คงทุ่มเทเพื่อเพื่อสร้างสรรค์วิถีชีวิตที่สะดวก

สบายและยืดอายุขัยของผูคนทั่วโลกและ

พยายามอยางไมหยุดยั้งในการที่จะเปนบริษัท

ผูชวยแกไขปญหาดานอาหารและสุขภาพซึ่ง

สะท้อนถึงแก่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้าง

คุณคารวมกับสังคมที่เรายึดมั่นเสมอมา หรือที่

เราเรียกวา ASV (The Ajinomoto Group 

Creating Shared Value-ASV)” 

คาเฟ แคนทารี เอาใจคอกาแฟ 
จัดเคร� องด� มเมนูเด็ดสูตรพิเศษจากอิตาลี“ไอซคอฟฟ โรมาโน”

คาเฟ แคนทารี คอนเนอร สาขาคลาสสิค 

คามิโอ อยุธยา)


